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คำานำา

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และฉบับ 

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 	 ๒	 (พ.ศ.๒๕๔๕)	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๓)	 กำาหนดให้สภาการศึกษามีบทบาทหน้าท่ี 

ใ นก า รพิ จ า รณา เ สนอแผนกา รศึ กษ าแห่ ง ช าติ ที่ บู รณาก า ร 

การศึกษา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ	 

พิจารณาเสนอนโยบาย	 แผนและมาตรฐานการศึกษา	 พิจารณา 

เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 

ดำาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา	 และให้ความเห็นหรือ 

คำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่ เกี่ยวกับการศึกษา	 

โดยในกระบวนการดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จและบรรลุผล 

ตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

ควรต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม	 เข้ามามีส่วนร่วม 

เพื่อให้ เกิดพลังและประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการศึกษา 

ของประเทศ	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ได้จัดสภาการศึกษาเสวนา	 (OEC	 Forum)	 เดือนละ	 ๑	 ค ร้ัง	 

เพื่อเป็นเวทีกลางในการประชุมทางวิชาการสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 

รับฟังความคิดเห็น	 วิพากษ์/วิจารณ์	 แสดงความคิดเห็น	 และให้ 

ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสำาคัญทางการศึกษาที่มีผลกระทบและ 

เป็นที่สนใจของสังคม	 โดยเริ่มจัดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 
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ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๙	 รวม	๑๑	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 สำานักงานฯ	 ได้กำาหนด 

ประเด็นการศึกษาที่มีความสำาคัญ	 และมีความสอดคล้องเชื่อมโยง 

กับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล	 และนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 และภายหลังจากการจัดเสวนาแต่ละครั้ง	 สำานักงานฯ 

ได้จัดทำาสรุปผลการเสวนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อพิจารณาสั่งการและ 

มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องนำ า ไปสู่ การปฏิบัติ ให้ เกิดผล 

เป็นรูปธรรม	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายเรื่องนำาไปสู่การ 

กำาหนดเป็นนโยบายการศึกษา	 หลายเรื่องนำาไปใช้ในการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของประเทศ	 รวมทั้งใช้ 

เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐- 

๒๕๗๔	

	 สำานักงานฯ	 ขอขอบคุณวิทยากร	 ผู้อภิปรายนำา	 ผู้เข้าร่วม 

การเสวนาทุกท่านที่ร่วมให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 เพื่อขับเคลื่อน 

นโยบายและแผนด้านการศึกษาของชาติให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์	 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน	“สภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum)  

๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จ�กข้อเสนอสู่นโยบ�ย” ฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์ 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจุดประกายความคิดและตอบโจทย์ 

สำาคัญทางการศึกษา	 รวมทั้งนำาไปปรับใช้กับการดำาเนินงานใน 

มิติที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

(นายกมล	รอดคล้าย)

เลขาธิการสภาการศึกษา

ข
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

	 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา	ได้จัดสภาการศกึษาเสวนา	(OEC	Forum)	 
ซ่ึงมวีตัถปุระสงคส์ำาคัญเพ่ือเปน็เวทกีลางในการประชมุทางวชิาการสำาหรบัแลกเปลีย่น 
เรียนรู้	 รับฟังความคิดเห็น	 วิพากษ์/วิจารณ์	 ให้ข้อคิดเห็น	 และให้ข้อเสนอแนะต่อ 
ประเดน็สำาคญัทางการศกึษาทีเ่ปน็สนใจและมผีลกระทบกบัสงัคมในวงกวา้ง	โดยเชญิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นวิทยากร
นำาเสนอและอภิปรายนำา	 และเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจน 
ประชาชนทีส่นใจมาเขา้รว่มเสวนา	การจัดเสวนาเร่ิมดำาเนนิการตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน	 
๒๕๕๘	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๙	เดือนละ	๑	ครั้ง	รวม	๑๑	ครั้ง	ทั้งนี้	สำานักงานฯ	 
ได้จัดทำาสรุปผลการเสวนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนำาไปใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการจัดทำา	 (ร่าง)	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๔	 รวมทั้ง 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายเร่ืองนำาไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 หลายเรื่องเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และหลายเรื่องนำาไปสู่ 
การกำาหนดเป็นนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้	

	 ๑.	การผลิตและสอบบรรจุครูที่มีคุณภาพ
	 	 การผลิตครูในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีคุณภาพ	 ครูไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูขาดจิตวิญญาณความเป็นครู	 จึงได้จัดให้มี 
การเสวนาเร่ือง	“วกิฤตคิร ู: ก�รสอบบรรจุครไูรค้ณุภ�พจรงิหรอื”	ซึง่มข้ีอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย	คือ	รัฐควรสนับสนุนแนวทางการผลิตครูในระบบปิด	ระบบการคัดเลือก 
และสอบบรรจุครูไม่ควรมีลักษณะเป็นแบบเหมารวมหรือใช้มาตรฐานเดียวกัน 
ในแต่ละพื้นที่	โดยควรใช้ข้อสอบแบบอัตนัยในการสอบคัดเลือกด้วยเพื่อแสดงให้เห็น 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู	 นอกจากน้ี	 สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิต 

ค
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บณัฑติตามความเชีย่วชาญหรอืความเปน็เลศิของแตล่ะแหง่	รวมทัง้มศีนูยข์อ้มลูกลาง 
เพือ่ใหห้นว่ยงานท่ีทำาหนา้ทีผ่ลติครไูดท้ราบสภาพความตอ้งการในการใชค้รอูยา่งแทจ้รงิ 

	 ๒.	การปรับกระบวนการเรียนการสอน
	 	 ๑)	สะเตม็ศกึษา	(STEM	Education)	เปน็การบรูณาการการเรยีนการสอน
วชิาวทิยาศาสตร	์(Science)	เทคโนโลย	ี(Technology)	วศิวกรรมศาสตร	์(Engineering)	 
และคณติศาสตร	์(Mathematics)	ซึง่เปน็ยทุธศาสตรส์ำาคญัทีจ่ะช่วยพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม	
จึงมีการจัดเสวนาเรื่อง	“สะเต็มศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (STEM in Basic  
Education)”	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	คือ	ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอนสะเตม็ศกึษาใหแ้กค่ร	ูมกีารบรูณาการสะเตม็ศกึษาใหเ้ปน็สว่นหนึง่ 
ของการเรียนการสอนทุกรายวิชา	และมีหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบด้านสะเต็ม
ศึกษาโดยเฉพาะ
	 	 ๒)	การปฏริปูการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเปน็หนึง่ในนโยบายเรง่ดว่น 
ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำาเนินการให้เกิดผลสำาเร็จโดยเร็ว	 แต่ขีดความ 
สามารถในการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังอยู่ในระดับตำ่า	 และเป็น 
ปัญหาท่ีสืบเน่ืองมายาวนาน	 จึงจัดให้มีการเสวนา	 เรื่อง	“เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ :  
ไม่ใชเ่ร่ืองย�ก” ซึง่มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย	คอื	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	นำารปูแบบการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษตามแนวทาง 
ที่เสนอไปขยายผลในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนทั่วไป	 และคัดเลือกสถานศึกษา 
ต้นแบบประจำาจงัหวดั	(Best	Practice)	จดัทำาสรปุรปูแบบ	เพือ่เผยแพรข่ยายผลไปยงั 
สถานศึกษาอื่น	 สนับสนุนให้สถานศึกษานำาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาปรับใช้	 พัฒนา 
ทักษะภาษาไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	และสร้างความตระหนัก 
ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษ

	 ๓.	การพัฒนาเด็กปฐมวัย
	 	 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยแรกของการวางรากฐานสำาคัญของการพัฒนา	 
จึงต้องมีการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหเ้ตม็ศกัยภาพ	มสีมรรถนะ	และมพีฒันาการทีถ่กูตอ้ง
เหมาะสมตามวัย	ทัง้ดา้นรา่งกาย	อารมณ	์จติใจ	สงัคม	และสตปิญัญา	โดยมกีารศกึษาวจิยั 

ง
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เพ่ือกำาหนดสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๐-๓	 ปี	 และสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 และจัดทำาคู่มือ	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้สีมรรถนะตามวยัตอ่ไป	จงึมกีารจดัเสวนาเรือ่ง	“สมรรถนะ
เด็กปฐมวัยไทย : ก้�วไกลสู่ม�ตรฐ�นอ�เซียน”	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 
คอื	กระทรวงศกึษาธกิารและหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยั	ควรสง่
เสรมิใหม้กีารนำาคูม่อืสมรรถนะของเด็กปฐมวยัไปใชใ้นสถานศกึษาหรอืศนูยพ์ฒันาเดก็	 
โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
สมรรถนะตา่งๆ	ทีก่ำาหนดไว	้รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
เด็กปฐมวัยด้วย

	 ๔.	การปรับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
	 	 ระบบการคัดเลอืกเขา้สถาบนัอดุมศึกษามีความหลากหลายและไมชั่ดเจน	
ทำาใหเ้กดิปญัหาและสง่ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา	รวมทัง้นกัเรยีนและผูป้กครอง
หลายประการ	จงึมกีารจดัเสวนาเรือ่ง	“ระบบก�รคดัเลอืกเข�้สถ�บนัอดุมศกึษ�กบั
ก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ไทย”	มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย	คอื	ควรลดหรอืยกเลกิ
ระบบรับตรง	เพ่ือลดปญัหาการวิง่รอกสอบและลดภาระดา้นคา่ใช้จา่ย	ควรจดัใหม้กีาร
สอบตรงเฉพาะ	เชน่	นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษในบางคณะ	นอกจากนี	้ใหส้ถาบัน
อดุมศกึษาทกุแหง่ใชข้อ้สอบกลาง	และกำาหนดเปดิปดิภาคการศกึษาท่ีสอดรบักบัระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ทั้งนี้	จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้	ได้นำาไปสู่การกำาหนด
เปน็โยบายการคดัเลอืกเขา้สถาบนัอดุมศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในระยะตอ่มา	 
โดยให้มีการยกเลิกระบบสอบตรง	 และใช้ระบบ	 admission	 หรือระบบการสอบ 
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่	ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี	พ.ศ	๒๕๖๑

	 ๕.	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	 	 ๑)	 สืบเน่ืองจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย	โดย	WEF	(World	Economic	Forum)	พบว่าอันดับความสามารถด้าน
การศึกษาของไทยค่อนข้างตำ่า	 และตำ่ากว่าหลายประเทศในอาเซียน	 จึงได้จัดเสวนา
เรื่อง	 “ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF2015-2016)”	ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	คือ	หน่วยงาน

จ
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ทีเ่กีย่วข้องควรสรา้งภาพลกัษณห์รอืการรบัรู้ทีด่ี	ใหแ้กผู่บ้รหิารในภาคธรุกจิ	เพื่อใหม้ี
ทศันคตทิีด่ตีอ่การจดัการศกึษาของประเทศ	และควรมกีารประชมุระหวา่งหนว่ยงาน 
ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลสถิติ	 (Hard	 Data)	 ให้องค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่มีความถูกต้อง	ทันสมัย	และเชื่อถือได้
	 	 ๒)	ในภาคธุรกิจ	พบว่า	วิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่มี
การพัฒนาผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเปน็ฐานในการดำาเนนิ
ธรุกจิ	ซึง่มคีวามสำาคญัและจำาเปน็ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกจิของไทย	เพือ่ใหพ้น้จาก
ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 
การศึกษาจงึมบีทบาทสำาคญัและเปน็กลไกในการขบัเคลือ่นการพฒันาผูป้ระกอบการ 
ใหม่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน	 จึงมีการจัดเสวนาเรื่อง	
“ก�รศึกษ�เพ่ือสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่สำ�หรับธุรกิจสต�ร์ทอัพ (Startup)”  
มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย	คอื	ควรบรูณาการเรือ่งความเปน็ผูป้ระกอบการไวใ้นหลกัสตูร 
การเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา	 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน 
การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่สรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหมใ่หม้จีำานวนมากข้ึน	นอกจากนี	้ 
รัฐควรจัดตั้งกองทุนรองรับระบบธุรกิจสตาร์ทอัพ	 และจัดทำากฎหมายเพื่อสร้าง 
และส่งเสริมการทำาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง

	 ๖.	การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
	 	 ๑)	 การเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ	 
และรัฐบาลมีความจำาเป็นที่จะทำาให้บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย	บังเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม	จึงจัดใหม้กีารเสวนา	เรือ่ง	“เรยีนฟร ีใครได้ ใครเสยี” 
ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 คือ	 การจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายควรเริ่มตั้งแต่ 
ระดบัปฐมวัย	ซ่ีงเปน็วยัทีม่คีวามสำาคญัต่อการพฒันามนษุย	์และเป็นการสรา้งพืน้ฐาน 
เพ่ือส่งผลต่อการศึกษาในระดับต่อไป	 โดยรัฐควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาเพิ่ม
เติมเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดการศึกษา	 และให้ความสำาคัญกับคุณภาพ 
และความต้องการจำาเป็นของรายการอุดหนุนฟรี	 ๕	 รายการ	 เนื่องจากผู้เรียน 
มีความต้องการที่แตกต่างกัน	 โดยอาจพิจารณาจัดเป็นรายกรณี/กลุ่ม	 และเกลี่ย
รายการค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

ฉ
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	 	 ๒)	 ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปัจจุบันมี	 ๒	 กองทุน	 ได้แก่	
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ 
ในอนาคต	(กรอ.)	ซึง่การดำาเนินงานยงัมปีญัหาอปุสรรคท่ีตอ้งหาแนวทางแกไ้ข	จงึมกีาร 
จดัเสวนาเรือ่ง	“ระบบก�รกู้ยมืเงินเพือ่ก�รศกึษ�สำ�หรบัประเทศไทย”	มขีอ้เสนอแนะ 
เชิงนโยบาย	คือ	ยกเลิกระบบกองทุน	กยศ.	และเปลี่ยนมาใช้ระบบกองทุน	กรอ.	โดย
จัดทำาแผนขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน	 ด้วยการให้กู้ยืมระบบ	 กรอ.	 สำาหรับผู้กู้รายใหม่	 
สว่นผูกู้ร้ายเกา่ใหกู้ย้มืแบบระบบ	กยศ.	ต่อไปจนกวา่จะครบกำาหนดระยะเวลาการเรยีน 
ในแต่ละหลักสูตร	 ทั้งนี้	 ให้โอนหนี้ของผู้กู้รายเก่ามาเป็นหนี้ของกองทุน	 กรอ.	 
โดยใช้มาตรา	 ๔๔	 และให้กรมสรรพากรเตรียมระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ 
ในการติดตามหนี้เงินกู้	 และกำาหนดวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแต่ละคณะ/
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ	 รวมท้ังยกเลิกการให้เงินกู้ยืม 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญและสายอาชีพ)	 และเปลี่ยนมาเป็น 
การให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า	นอกจากนี้	 ควรปรับปรุงแก้ไข	พ.ร.บ.	กองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิดของระบบ 
กองทุน	 กรอ.	 รวมทั้งเพิ่มบทบาทของกองทุนในการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่า 
สำาหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา

	 ๗.	บทบาทของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
	 	 ๑)	 สืบเนื่องจากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	 ต้องปรับ
เปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากเดิม	 ให้เป็นหน่วยงานกลางทำาหน้าที่กำาหนดทิศทาง
การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ	 จึงมีการเสวนาเรื่อง	 
“มองไปข�้งหน�้อย�่งท�้ท�ย : บทบ�ทผูน้ำ�ก�รปฏริปูก�รศกึษ�ของสภ�ก�รศกึษ�” 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 คือ	 สกศ.ต้องเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับ	 ควบคุม 
มีอำานาจติดตาม	 และประเมินผลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามแผนแม่บท	 มีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายการเมือง	 และมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการจัดการศึกษาของประเทศ 
ให้ครอบคลุมทั้ง	 ๙	 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 โดย	 สกศ.	 ต้องเป็น 
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปการศึกษา	

ช
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	 	 ๒)	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำาลังดำาเนินการยกร่างแผน 
การศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๔	ซึง่จำาเปน็ต้องมกีารรบัฟงัความคดิเหน็และการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม	รวมทั้งรับฟังประสบการณ์หรือบทเรียนการจัด
ทำาแผนการศกึษาขององคก์รระหวา่งประเทศ	จึงมกีารจัดเสวนาเรือ่ง	“แผนก�รศกึษ�
แหง่ช�ต ิ: ถอดบทเรยีนจ�กน�น�ช�ตสิูค่ว�มสำ�เรจ็”	ซึง่มีขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย	
คอื	กระทรวงศกึษาธิการควรจดัทำาฐานขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษา
ทีเ่ปน็ระบบ	แผนการศกึษาแหง่ชาติควรกำาหนดเปา้หมายเพือ่แกปั้ญหาเรง่ดว่นสำาคญั 
ใน	๕	ปแีรก	และใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั	โดยควรครอบคลมุการพฒันาเด็ก 
กลุม่ชาตพินัธุ	์เดก็ทีเ่ปน็ลูกหลานแรงงานต่างด้าว	และเด็กชนกลุม่นอ้ยอืน่ๆ	อยา่งท่ัวถึง	 
นอกจากนี้	 ควรคำานึงถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	
(Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ตอบสนองการพัฒนาของประเทศและสอดคล้องกับกับเป้าหมายของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม	

ฌ
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บทสรุปผู้บริห�ร  ค-ฌ 

บทที่ ๑ ก่อกำ�เนิดสภ�ก�รศึกษ�เสวน� ๑ 

บทที่ ๒ สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ๕ 
	 ครั้งที่	๑		 มองไปข้างหน้าอย่างท้าทาย	:		 ๙	
	 	 บทบาทผู้นำาการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา 
	 ครั้งที่	๒		 วิกฤติครู	:	การสอบบรรจุครูไร้คุณภาพจริงหรือ		 ๑๗
	 ครั้งที่	๓		 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา	 ๒๕
	 	 ในเวทีเศรษฐกิจโลก	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙
	 	 (WEF	2015-2016)		
	 ครั้งที่	๔		 สะเต็มในการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 ๓๕
	 	 (STEM	in	Basic	Education)	
	 ครั้งที่	๕		 เรียนฟรี	ใครได้	ใครเสีย	 ๔๓
	 ครั้งที่	๖		 เด็กไทยเก่งอังกฤษได้	:	ไม่ใช่เรื่องยาก	 ๕๑
	 ครั้งที่	๗		 ระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา	 ๖๑
	 	 กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย	
	 ครั้งที่	๘		 ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำาหรับประเทศไทย	 ๖๙
	 ครั้งที่	๙		 แผนการศึกษาแห่งชาติ	:	ถอดบทเรียนจากนานาชาติ	 ๗๗
	 	 สู่ความสำาเร็จ 
	 ครั้งที่	๑๐	การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่	 ๘๗
	 	 สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	(Startup) 
	 ครั้งที่	๑๑		สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย	:	ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน	 ๙๕

บทที่ ๓ จ�กข้อเสนอสู่นโยบ�ย ๑๐๕

บรรณ�นุกรม  ๑๒๕

คณะผู้จัดทำ�  ๑๒๖

ญ
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บทที่	๑
ก่อกำาเนิดสภาการศึกษาเสวนา

หลักการและเหตุผล

 โลกในศตวรรษที	่๒๑	เปน็โลกไรพ้รมแดนทีม่นษุยส์ามารถสือ่สารและเขา้ถงึ 

ข้อมูลต่างๆ	ได้พร้อมกันทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำากัด	การศึกษานับเป็นหัวใจสำาคัญในการ 

สร้างและพัฒนาคนให้รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก	 เตรียมคน 

ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน 
ในเวทีโลกได้	 โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีปัจจัยที่สำาคัญประกอบด้วย	 ครู	 
ผู้เรียน	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 และผู้บริหารสถานศึกษา	 ท่ีทุกฝ่ายจะต้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมและเป็นพลังที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ให้ประสบผลสำาเร็จ	
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	กำาหนดให้สภาการศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการการศึกษา	
ศิลปะ	วัฒนธรรม	และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ	พิจารณาเสนอนโยบาย	แผนและ
มาตรฐานการศึกษา	พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา	 ดำาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา	 และให้ความเห็นหรือคำาแนะนำา 
ในเรือ่งกฎหมายและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วกบัการศกึษา	โดยในกระบวนการดำาเนนิงาน
ใหป้ระสบผลสำาเรจ็	ควรตอ้งมกีารสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นในสงัคม	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	
สถาบนัการศกึษา	องค์กร	ชมุชน	และประชาชน	เขา้มามสีว่นรว่ม	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ 
ทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และเกดิประโยชนส์งูสดุ
ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	
	 ในการดำาเนินงานตามบทบาทหน้าที่	 ที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำาเนินการ 
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ศกึษาวิจยั	ศกึษาองคค์วามรู	้และติดตามความเคลือ่นไหวประเดน็สำาคญัทางการศกึษา 
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศในภาพรวม	เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ 
การศึกษาของประเทศ	 และนำาไปสู่การจัดทำานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ 
ทีส่ามารถนำาไปสูก่ารปฏบิติัได้อยา่งเปน็รปูธรรม	จึงได้จดัใหม้โีครงก�รสภ�ก�รศกึษ� 
เสวน� (OEC Forum) ขึ้น	 เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สำาคัญของ 
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 และนำาเสนอประเด็นความเคลื่อนไหว 
ทางการศึกษาที่มีผลกระทบและเป็นที่สนใจของสังคม	 โดยเชิญผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และ 
วิพากษ์ผลการดำาเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	 และเพื่อเผยแพร่ให้สังคม
และสาธารณชนได้รับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ให้มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป	

วัตถุประสงค์

	 ๑)		เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยและประเด็นสำาคัญทางการศึกษาที่เป็นที่สนใจ 

ของสังคม	ต่อทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	
	 ๒)		เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำาหรับแลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็น	 
วิพากษ์	 วิจารณ์	 และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีต่อประเด็นสำาคัญทางการศึกษา 
ที่เป็นที่สนใจของสังคม
	 ๓)		เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นสำาคญัทางการศกึษาท่ีสงัคม
ต้องการคำาตอบและการอธิบายที่ถูกต้องชัดเจน	
	 ๔)		เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษา
	 ๕)		เพือ่นำาขอ้มลูไปใชป้ระกอบการจัดทำานโยบายและแผนการศกึษาของชาต	ิ 
และการดำาเนินงานตามพันธกิจหลักของสำานักงานฯ	

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑)		จัดประชุมเสวนา	 โดยนำาเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สำาคัญของ

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือนำาเสนอข้อมูล/องค์ความรู้	 เก่ียวกับประเด็น
ทางการศึกษาที่เป็นที่สนใจของสังคม	 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	 หรือผู้เชี่ยวชาญตาม
ประเด็นหัวข้อต่างๆ	มาเป็นวิทยากรผู้นำาเสนอและผู้อภิปรายนำา

2
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	 ๒)	อภปิรายนำาหรอืวพิากษ์ผลการดำาเนนิงานโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิและผูเ้ขา้รว่ม 
การเสวนาอภิปรายซักถาม	รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
	 ๓)	 สรุปผลการเสวนา	 และจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	

กลุ่มเป้าหมาย	
	 ผู้เข้าร่วมเสวนา	จำานวนประมาณ	๑๐๐	คน	ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ	ดังนี้	
	 ๑)		ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ๒)		ผูบ้รหิารและขา้ราชการจากองคก์รหลกั	กระทรวงศกึษาธกิาร	และหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 ๓)		ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานระดับจังหวัด/ท้องถิ่น	
	 ๔)	 ผู้บริหาร	 ครู	 คณาจารย์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา
	 ๕)		กรรมการสภาการศึกษา	และอนุกรรมการสภาการศึกษา
	 ๖)		นายกสมาคมและมูลนิธิต่างๆ	 เช่น	 สมาคมสภาการศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย	สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 
สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย	สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งประเทศไทย	 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย	 และสมาคม 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	เป็นต้น
	 ๗)		ผู้สื่อข่าว	และประชาชนที่สนใจ	
	 ๘)		ผู้บริหารและข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

ระยะเวลาและสถานที่ประชุม

 จัดเป็นประจำาทุกเดือนๆ	 ละ	 ๑	 ครั้ง	 ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๘- 
กันยายน	 ๒๕๕๙	 (รวม	 ๑๑	 เดือน	 ๑๑	 ครั้ง)	 สถานท่ีจัดประชุม	 คือ	 ห้องประชุม 
กำาแหง	 พลางกูร	 อาคาร	 ๕๖	ปี	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสถานที่อื่น 
ตามความเหมาะสม	
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนำาผลการนำาเสนอ	 การอภิปราย	 
การวิพากษ์	 รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนา	 ไปจัดทำา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการศึกษา	 และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำา 
นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ	 และการดำาเนินงานอื่นๆ	 ตามพันธกิจของ 
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 นอกจากนี้	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา	 และนำาไปใช้ 
พัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ

4
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      สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 
ได้จัดให้มีสภาการศึกษาเสวนา	 (OEC	 
Forum)	 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้  
เป็นเวทีกลางในการประชุมทางวิชาการ 
สำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 รับฟังความ 
คิดเห็น	วิพากษ์/วิจารณ์	ให้ข้อคิดเห็น	และ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสำาคัญทาง 
การศึกษาที่เป็นสนใจและมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง	 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรผู้นำาเสนอและ 
ผู้อภิปรายนำา	 และเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่ เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมเสวนา	 
ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เ ก่ียวข้อง	 ผู้บริหารและผู้แทนจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา	 สำานักงานศึกษาธิการภาค	 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค	 ผู้บริหาร	 ครู	 
คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา	 และผู้แทนสมาคม/ 
มูลนิธิต่างๆ	เช่น	สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย	 เป็นต้น	 ตลอดจนประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไป	 รวมจำานวนคร้ังละประมาณ	 ๑๐๐	 คน	 โดยเริ่มดำาเนินการจัดตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๘	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๙	เดือนละ	๑	ครั้ง	รวม	๑๑	ครั้ง	
 สำานักงานฯ	 ได้จัดทำาสรุปผลการเสวนา	 โดยมีประเด็นหัวข้อ	 วิทยากร	 และ 
ผู้อภิปรายนำาในการเสวนา	 ครั้งที่	 ๑-๑๑	 และในแต่ละครั้งได้จัดทำารายละเอียด	 
ประกอบด้วย	ข้อเสนอของวิทยากร	การอภิปรายนำา	การอภิปรายทั่วไป	และข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย	รายละเอียดดังต่อไปนี้	

บทที่	๒
สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา	(OEC	Forum)
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ประเดน็หวัข้อ	วทิยากร	และผูอ้ภปิรายนำาในสภาการศกึษาเสวนา	ครัง้ที	่๑	–	๑๑	

 ๑)	ครัง้ที	่๑	เรือ่ง	“มองไปข�้งหน�้อย�่งท�้ท�ย : บทบ�ทผูน้ำ�ก�รปฏริปูก�ร
ศกึษ�ของสภ�ก�รศกึษ�”	เมือ่วนัองัคารที	่๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	วทิยากรผูน้ำาเสนอ 
คอื	เลขาธกิารสภาการศกึษา	(ดร.กมล	รอดคลา้ย)	ผูอ้ภปิรายนำา	คอื	นายตวง	อนัทะไชย
	 ๒)	 ครั้งที่	 ๒	 เร่ือง	 “วิกฤติครู : ก�รสอบบรรจุครูไร้คุณภ�พจริงหรือ”  
เมื่อวันอังคารที่ 	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 วิทยากรผู้นำาเสนอ	 คือ	 ศาสตราจารย์	 
ดร.	สมพงษ์	จิตระดับ	ผู้อภิปรายนำา	คือ	นายสมหมาย	ปาริจฉัตต์
	 ๓)	 ครั้งที่	 ๓	 เรื่อง	 “ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ� 
ในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”	 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๙	วิทยากรผู้นำาเสนอ	คือ	รองศาสตราจารย์	ดร.	พสุ	เดชะรินทร์	 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ๔)	 คร้ังที่	 ๔	 เรื่อง	“สะเต็มในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (STEM in Basic  
Education)” เมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 วิทยากรผู้นำาเสนอ	 คือ	 
Prof.	 Mark	 Allen	 Nanny,	 University	 of	 Oklahoma,	 Dr.	 Mark	Windale,	 
Principal	Lecturer	Center	for	Science	Education,	Sheffield	University	และ	 
Prof.	 Thomas	 Corcoran,	 Co-ordinator	 of	 the	 Consortium	 for	 Policy	 
Research	in	Education,	Teachers	College,	Columbia	University
	 ๕)	ครัง้ที	่๕	เรือ่ง	“เรยีนฟร ี ใครได ้ใครเสยี”	เมือ่วนัองัคารท่ี	๘	มนีาคม	๒๕๕๙	 
วิทยากรผู้นำาเสนอ	 คือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้อภิปรายนำา	 คือ	 
รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติ	ลิ่มสกุล
	 ๖)	ครั้งที่	๖	เรื่อง	“เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่เรื่องย�ก”	วันพฤหัสบดีที่	 
๒๑	เมษายน	๒๕๕๙	วทิยากรผูน้ำาเสนอ	คือ	นางนวพร	สขุมะโน	ครโูรงเรยีนวดัเสาธงเกา่	 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้อภิปรายนำา	คือ	รองศาสตราจารย์อรุณี	วิริยะจิตรา	และ
นางเนตรปรียา	ชุมไชโย	(ครูเคท)
	 ๗)	ครั้งที่	 ๗	 เรื่อง	 “ระบบคัดเลือกเข้�สถ�บันอุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�
คณุภ�พก�รศกึษ�ไทย”	เมือ่วนัจันทรท์ี	่๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๙	วทิยากรผูน้ำาเสนอ	คอื	
ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พงษ์อนิทร	์รกัอรยิะธรรม	ผูอ้ภปิรายนำา	คอื	รองศาสตราจารย	์ 
นายแพทย์สรนิต	ศิลธรรม	และรองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงนันทนา	ศิริทรัพย์

6



สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

77

	 ๘)	ครั้งที่	๘	เรื่อง	“ระบบก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับประเทศไทย” 
เมื่อวันอังคารที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 วิทยากรผู้นำาเสนอคือ	 ศาสตราจารย์	 
ดร.	เมธี	ครองแก้ว	ผู้อภิปรายนำา	คือ	นายสมนึก	พิมลเสถียร
	 ๙)	ครั้งที่	๙	เรื่อง	“แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ : ถอดบทเรียนจ�กน�น�ช�ติ
สู่คว�มสำ�เร็จ”	เมื่อวันอังคารที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๙	วิทยากรผู้นำาเสนอ	คือ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.	อนุสรณ์	ธรรมใจ	ปาฐกถานำา	โดย	Mr.	Thomas	Davin	(Unicef	 
Representative	 for	 Thailand)	 อภิปรายนำา	 โดย	Mr.	Hugh	Delany	 (Unicef,	 
Thailand)	Mrs.	Maki	Hayashikawa	(Unesco,	Bangkok)	และ	Mr.	Lars	Sondergaard	 
(World	Bank)
	 ๑๐)	 ครั้งที่	 ๑๐	 เร่ือง	 “ก�รศึกษ�เพื่อสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่สำ�หรับ
ธุรกิจสต�ร์ทอัพ (Startup)”	 เมื่อวันอังคารที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 วิทยากร 
ผู้นำาเสนอ	คือ	ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	ผู้อภิปรายนำา	คือ	รองศาสตราจารย์	ดร.จีรเดช	 
อู่สวัสดิ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์คำารณ	พิทักษ์
	 ๑๑)	 ครั้งที่	๑๑	เรื่อง	“สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้�วไกลสู่ม�ตรฐ�น
อ�เซยีน”	เมือ่วนัองัคารที	่๑๓	กนัยายน	๒๕๕๙	วทิยากรผูน้ำาเสนอ	คอื	ดร.สายสรุ	ีจตุกิลุ	 
ผู้อภิปรายนำา	คือ	นางธิดา	พิทักษ์สินสุข	และนายเรืองศักดิ์	ปิ่นประทีป
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	 “การจัดสภาการศึกษาเสวนา	 (OEC	 Forum)	 

มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อเป็นเวทีกลางในการประชุม 

ทางวิชาการสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้	รับฟังความคิดเห็น  

วพิากษ	์วจิารณ	์แสดงความคดิเหน็	และใหข้อ้เสนอแนะ 

ต่อผลงานวิจัยและประเด็นสำาคัญทางการศึกษาที่มี 

ผลกระทบและเป็นที่สนใจของสังคม”

8
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๑
เรื่อง 

“มองไปข้�งหน้�อย่�งท้�ท�ย : บทบ�ทผู้นำ�ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของสภ�ก�รศึกษ�”
วันอังค�รที่ ๑๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๘ เวล� ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

	 ดร.กมล	รอดคล้าย	เลขาธกิารสภาการศกึษา  
กล่าวเปิดการประชุม	 และชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการจัดสภาการศึกษาเสวนา	OEC	 Forum	 
ครัง้ที	่๑	วา่	เน่ืองจากจะมกีารปรบัเปลีย่นบทบาท 
หน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จากเดมิ	ใหเ้ปน็หน่วยงานกลางซึง่ทำาหนา้ทีก่ำาหนด 
ทศิทางการปฏริปูการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษา	เปน็แหลง่ใหบ้รกิารขอ้มลู	สถติ	ิ 
งานวิจัย	 และผลการศึกษาต่างๆ	 ในฐานะผู้นำาการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต	 
จงึไดจ้ดัใหม้กีารเสวนา	เรือ่ง	“มองไปข�้งหน�้อย�่งท�้ท�ย : บทบ�ทผูน้ำ�ก�รปฏริปู 
ก�รศึกษ�ของสภ�ก�รศึกษ�”	 เพื่อเป็นเวทีของการแสดงความคิดเห็น	 และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของสภาการศึกษา 
ในอนาคต	 ทั้งนี้ได้เชิญ	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
และการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	มาเป็นผู้อภิปรายนำา	

ข้อเสนอของวิทยากร	

  ดร.กมล รอดคล�้ย เลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�	นำาเสนอเรือ่ง	“มองไปข�้งหน�้ 
อย่�งท้�ท�ย : บทบ�ทผู้นำ�ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของสภ�ก�รศึกษ�”	โดยกล่าวถึง 
ความเป็นมาของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 เพื่อเน้นให้เห็นความสำาคัญ 
ในบทบาท	 ภารกิจที่สำานักงานฯ	 ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๒	 จนถึงปัจจุบัน	 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจของสำานักงานฯ	 ยังมีบางส่วนไม่สอดคล้อง 
กบัอำานาจหน้าทีข่องสภาการศึกษาตามทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา	๑๔	แหง่พระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.๒๕๔๖	
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	 เมื่อพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศท่ีมีผลคะแนน
การจัดการศึกษาสูง	 พบว่า	 ประเทศฟินแลนด์	 มีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 

(National	Board	of	Education)	เปน็หนว่ยงาน 
ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ทำาหน้าที่ 
กำาหนดนโยบายและหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 การประเมินผล	 การบริการ 
การศึกษา	 และการจัดระบบสารสนเทศ	 
เสนอตอ่รฐับาลทกุ	๔	ป	ีสว่นประเทศสงิคโปร	์ 
มีหน่วยงานวางแผน	 (Planning	 Division)	 

ทำาหน้าที่ในการจัดทำานโยบาย	 แผนการศึกษา	 มีจุดเด่นคือ	 ทำาร่วมกับหน่วยงาน 
ด้านกำาลังคนภาคธุรกิจ	 เอกชน	 และจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน	 
การสร้างกำาลังคนให้มีคุณภาพตรงกับการพัฒนาประเทศ	 ซึ่งมีผลการศึกษา 
พบว่า	 สิงคโปร์เป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของประเทศมาก 
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกประเทศทั่วโลก	 สำาหรับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 
มีสำานักงานวางแผนและประสานงาน	 (Office	 of	 Planning	 and	 Coordination)	 
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร	 รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์	 การศึกษาเพื่อ 
ปวงชน	การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	ทั้งนี้	จะเห็นได้ว่าหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมา 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น
	 	 สว่นการกำาหนดทศิทาง	และนโยบายด้านการศกึษาในระดบันานาชาตนิัน้	 
สบืเนือ่งจาก	“Education	for	All”	ทีว่างแผนไว้ถึงป	ี๒๐๓๐	ซึง่เกีย่วกบัการศกึษาเพือ่ปวงชน	 
เน้นการอ่านออก	 เขียนได้	 และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา	 และมีการกำาหนด	 
“Education	Post	2015”	ที่ให้ความสำาคัญเรื่องการศึกษาเด็กปฐมวัย	การรู้หนังสือ	
บทบาทการสอนของครู	การเพิม่พนูทกัษะการใชช้วีติและการทำางาน	และการพฒันา 
การศึกษาอย่างยั่งยืน	 ส่วนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีการกำาหนดทิศทาง 
การศกึษา	“7	Priority	Areas	of	SEAMEO”	ทีเ่น้นเรือ่งการศกึษาปฐมวยั	ความเทา่เทยีมกัน 
ทางการศกึษา	การศกึษาเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตั	ิการสง่เสรมิอาชวีศกึษา	กำาลงัแรงงาน	
กำาลังคน	การยกระดับคุณภาพครูผู้สอน	การปรับประสานความร่วมมือเรื่องการวิจัย
ในระดับอุดมศึกษา	 และการประยุกต์ทักษะสำาคัญในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 และสำาหรับ 
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ในประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
(สศช.)	 ได้กำาหนดเป้าหมายไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	 ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	จำานวน	๕	เรื่อง	คือ	๑)	การหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง	 ๒)	 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	 ๓)	 การลดความเหลื่อมลำ้า 
ในสังคม	 ๔)	 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	๕)	การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	
		 นอกจากน้ี	ประเด็นขอ้เสนอการปฏริปูการศึกษาจาก	๖	หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง	
ได้แก่	 ๑)	 กระทรวงกลาโหม	 ๒)	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ๓)	 สภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ	 (สนช.)	 ๔)	 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา	 (Super	 Board)	 
๕)	 คณะกรรมการอำานวยการปฏิรูปการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ	 
๖)	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 
สามารถสรุปประเด็นที่มีจุดเน้นตรงกันได้	 ๓	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 ๑)	 ปฏิรูประบบ 
บรหิารจดัการ	๒)	ปฏริปูระบบการคลงัดา้นการศกึษา	และ	๓)	ปฏริปูระบบการเรยีนรู	้ 
ซึ่งควรนำาข้อมูลจากทุกระดับดังกล่าวมาใช้ในการกำาหนดทิศทางและนโยบาย 
การศึกษาของประเทศ
	 		 เลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอประเด็นพิจารณาให้ท่ีประชุมอภิปราย	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และวิพากษ์ใน	๓	ประเด็น	สรุปได้ดังนี้
  ๑) ทิศท�งปฏิรูปก�รศึกษ�ไทย
		 	 		 การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกมิติของสังคมได้หากผู้นำา 
ให้ความสำาคัญกับการศึกษา	 การปฏิรูปการศึกษาต้องไม่เปลี่ยนแปลงตาม 
ฝ่ายการเมือง	 ต้องมีกลไกกำากับควบคุม	 มีอำานาจติดตาม	 ประเมินผลให้ 
ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามแผนแม่บท	 หากจะเปลี่ยนแปลงต้องมีงานวิจัยอธิบาย	 
ชี้ชัดเจน	เป็นที่ยินยอมของสาธารณะ
  ๒) บทบ�ท ภ�รกิจของสภ�ก�รศึกษ�
		 	 		 สกศ.ควรใช้อำานาจหน้าที่ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์	 
ชัดเจน	 ในฐานะที่เป็นเสนาธิการ	 เป็นคลังสมอง	 และเป็นที่พึ่งด้านการศึกษา 
ของประเทศอย่างแท้จริง	 ต้องจัดทำาแผน	 นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน	 
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เป็นรูปธรรม	 สอดคล้องกับบริบทพื้นที่	 ยึดมั่นในบทบาทการเป็นผู้นำาด้านการวิจัย 
และวิชาการเพ่ือตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	 และนำาผลงานวิจัย 
ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ	 ดำาเนินการสร้างและรวบรวมเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา	 เป็นตัวกลางในการรับฟังความคิดเห็น	 และ 
ปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ	 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล	 ข่าวสาร	 องค์ความรู้ 	 ผลงานวิจัย	 สื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ	 ให้สังคมและ 
สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังสนับสนุนให้	 สกศ. 
มีบทบาทในการดูแลการจัดการศึกษาของประเทศ	 ครอบคลุมทั้ง	 ๙	 กระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ใช่ดูแลเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น	 เพื่อให้มีนโยบาย 
เดียวกันในการจัดการศึกษา
 ๓) สถ�นะที่ควรจะเป็นของสภ�ก�รศึกษ�และสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 
สภ�ก�รศึกษ�
	 	 	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ต้องเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับ	
ควบคมุ	มอีำานาจตดิตาม	และประเมนิผลใหท้กุฝา่ยปฏบิติัตามแผนแมบ่ท	มคีวามเป็น
อิสระจากฝ่ายการเมือง	แต่เป็นกลางทางวิชาการและการประเมินผลที่สังคมยอมรับ
ในด้านการศกึษา	โดยมกีฎหมายคุม้ครองใหด้ำาเนนิงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ยา่งอสิระ	 
และทำางานรว่มกบัสำานกังบประมาณ	หรอืหน่วยงานทีท่ำาหนา้ท่ีกำากบัดแูลการประเมนิ
คุณภาพการจัดการศึกษา	 จะทำาให้มีพลังมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ต้องเร่งดำาเนินการจัดตั้ง
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ

การอภิปรายนำา

  น�ยตวง อันทะไชย ประธ�นกรรม�ธิก�ร 

ก�รศึกษ�และก�รกีฬ� สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 
ให้ความเห็นว่า	 การปฏิรูปการศึกษาต้องมีแผน 
แม่บท	 (Master	 Plan)	 เพื่อเป็นแนวทางการ
จัดการศึกษาของประเทศ	 และต้องสร้างสัญญา 

ประชาคมว่า	 ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของประเทศต้องมีงานวิจัยมารองรับ	 
โดยเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	 ๓	 ประเด็น	 ได้แก่	 ๑)	 ปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา	 เช่น	 การศึกษาปฐมวัย	 การกระจายอำานาจ	 คุณภาพ 
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การศึกษา	 กรมวิชาการ	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 
(องค์การมหาชน)	 เป็นต้น	 ๒)	 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับผู้เรียน	 ระดับ 
อาเซียน	 และการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างชาติสร้างแผ่นดิน	 และ	 ๓)	 การปฏิรูป 
เพื่อไปสู่จินตนาการใหม่ในกระแสอาเซียนและโลกแนวคิดแบบ	 Cyber	 Teacher/ 
Cyber	 Class	 รวมทั้งต้องมีกลไกการติดตามกำากับการปฏิรูปการศึกษา	 ในศตวรรษ 
ที่	 ๒๑	 คุณภาพของพลเมืองโลกใหม่ที่มีทักษะและความสามารถด้านเทคนิค	 
(Technical	Skill)	รอ้ยละ	๓๐	ไดแ้ก	่การคดิคำานวณ	ภาษาทีส่อง	ภาษาแม่	เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 และทักษะที่ช่วยส่งเสริมการทำางานให้มี 
ประสิทธิภาพ	(Soft	Skill)	ร้อยละ	๗๐	ได้แก่	การฟังอย่างลึกซึ้ง	(Deep	Listening)	 
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง	 (Self	 Disciplines)	 ภาษากาย	 (Body	 Language)	 
การสื่อสารด้วยการใช้ภาษาพูดหรือเขียน	 (Verbal	Communication)	และรูปแบบ 
พหุวัฒนธรรม	(Multicultural	Approach)	
  ทิศทางการปฏริปูการศกึษาเพือ่เปลีย่นผา่นประเทศไทย	จะตอ้งปฏริปูการศกึษา 
เพื่อให้คนรักชาติ	รักแผ่นดิน	ด้วยวิชาลูกเสือ	เนตรนารี	บำาเพ็ญประโยชน์	นักศึกษา
วิชาทหาร	 และวิชาหน้าที่พลเมือง	 ประวัติศาสตร์	 รวมทั้งปฏิรูปการเรียนการสอน 
วิชาศิลปะ	 ดนตรีและนาฏศิลป์	 เพื่อสร้างและกล่อมเกลาจิตวิญญาณของคนให้เกิด 
ค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 เป็นการสร้างสังคมเอื้ออาทร	 เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างหลากหลายอย่างสันติสุข	 ท้ังนี้	 ต้องปฏิรูป 
การเรียนรู้เพื่อสร้างคน	 คนสร้างชาติ	 และปฏิรูปการวิจัยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน	 จึงได้เสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้า	 
๔	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ๑)	 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพ	 ๒)	 การกระจายอำานาจ 
ไปสู่ผู้เรียน	 ๓)	 ปฏิรูปองค์กรให้มีธรรมาภิบาล	 และ	 ๔)	 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
ความต่อเนื่องยั่งยืน	
		 ทั้งนี้	มีข้อเสนอกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต	๓	ข้อ	ดังนี้
	 ๑)	 แผนแม่บท	 (Master	 Plan)	 การปฏิรูปการศึกษาของชาติต้อง 
ไม่เปลี่ยนแปลงตามฝ่ายการเมือง
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	 ๒)	 ต้องมีกลไกกำากับควบคุม	 มีอำานาจ	 ติดตาม	 ประเมินผลให้ทุกฝ่ายต้อง
ปฏิบัติตามแผนแม่บท	 หากจะเปลี่ยนแปลงต้องมีงานวิจัยท่ีอธิบายและช้ีได้ชัดเจน	
เป็นที่ยินยอมของสาธารณะ
	 ๓)	ต้องมีองค์กรที่ทำาหน้าที่ตามข้อ	 ๒)	 ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง	 
แต่เป็นกลางทางการศึกษาที่สังคมยอมรับในทางวิชาการ

การอภิปรายทั่วไป

  ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	สรุปได้ดังนี้
	 ๑)	ควรศกึษาประมวลกฎหมายการศกึษาในประเทศไทยวา่ยงัขาดกฎหมาย
การศึกษาระดับใด	เช่น	ระดับปฐมวัย	เพื่อนำาไปปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป
	 ๒)	การดำาเนินการวจิยั	ควรกำาหนดทศิทางการวจิยัใหช้ดัเจน	ตอ้งม	ีImpact	
Factor	 และควรศึกษาให้ลึกซึ้งในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ	 หรือมีการถกเถียง 
จนตกผลึกทางความคิด	เช่น	Demand-Side	Financing	โรงเรียนนิติบุคคล	การให้
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	เป็นต้น	ทั้งนี้	ควรรวบรวมงานวิจัยย่อยๆ	
ให้เป็นงานเดียวกัน
	 ๓)	ทศิทางการปฏริปูการศกึษาควรตอ่เนือ่ง	ไมเ่ปลีย่นแปลง	ขณะนี	้ควรปฏริปู 
ระบบบริหารจัดการ	 ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ซึ่งต้องลงในพื้นที่ 
ที่ปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและต้องจริงจังและจริงใจ	นอกจากนี้	ควรมีการปฏิรูป
ปัจจัยการศึกษาที่ต้องมีข้อมูลจากสภาพจริง
	 ๔)	 บทบาทของสภาการศึกษาควรเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปสู่ 
ความสำาเรจ็	เปน็ผูน้ำาและชีแ้นวทางงานวจิยัทัง้หลายทีม่อียูใ่นประเทศ	และแนวทางไปสู ่
เป้าหมายที่ต้องการ	และควรเป็นองค์กรอิสระ
	 ๕)	การจดั	OEC	Forum	ควรเชญิเครอืขา่ยกลุม่ตา่งๆ	มาทำางานรว่มกนัแบบ
กัลยาณมิตร	และมีแนวร่วมในการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ให้ข้อเสนอเพื่อ
แนะนำาแนวทางการแก้ปัญหาเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติมากกว่าการพูดถึงปัญหา	 และ
การประชาสมัพนัธใ์นวงกวา้งเพ่ือใหส้งัคมได้รับทราบและเขา้มามสีว่นรว่ม	จะทำาใหเ้กดิ 
แรงกระเพ่ือมในระดับประเทศ	 นอกจากนี้	 ควรเลือกประเด็นการเสวนาท่ีน่าสนใจ	
นำามาจัดลำาดับความสำาคัญ	 เพื่อนำาผลที่ได้จากการเสวนาไปสู่การตัดสินใจในระดับ
นโยบายได้
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		 นายตวง	 อันทะไชย	 กล่าวสรุปในการปิดการประชุมครั้งนี้ว่า	 จุดเด่น 
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคือ	 งานวิจัย	 ควรมีการวิจัยที่สามารถ 
ชี้นำาการพัฒนาประเทศ	 เช่น	 การสอนภาษาอังกฤษ	 การกระจายอำานาจ	 เป็นต้น	 
จึงควรนำาผลการวิจัยมาพูดคุยในเวทีเสวนามากกว่าการให้ความคิดเห็นจาก 
ความรู้สึก	และต้องเป็นการสื่อสารอย่างน้อย	๓	ส่วน	คือ	๑)	สื่อสารกับผ่ายบริหาร	 
เพราะเป็นผู้นำางานวิจัยไปปฏิบัติ	 ๒)	 สื่อสารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ เป็นผู้ออก 
กฎหมายรองรับ	 และ	 ๓)	 สื่อสารกับสังคม	 ครู	 อาจารย์	 ประชาชนท่ัวไปให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่และสิ่งที่	 สกศ.กำาลังดำาเนินการอยู่	 ทั้งนี้	 ได้เสนอแนะให้ขยายระยะ
เวลาในการจัดเสวนาเป็น	 ๑	 วัน	 โดยช่วงแรกเป็นการอภิปรายโดยรวม	 จากนั้น 
เป็นการจัดกลุ่มย่อยอภิปรายในเชิงลึก	 ซึ่งจะมีผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องต่างๆ	 
มาพูดคุยโดยมีงานวิจัยรองรับ	 และต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา	 
และคณะรัฐมนตรีให้รับทราบ	 เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา
จากฝ่ายการเมือง	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 สำ านักงานเลขา ธิการสภาการศึกษา	 
ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำา 
แผนและกำาหนดนโยบายการศึกษาของชาติ	 
เปรียบเสมือนเป็นเสนาธิการหรือคลังสมองทาง 
การศึกษาของประเทศ	ควรมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้	
	 ๑)	 ต้องเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับ	 ควบคุม	 มีอำานาจติดตาม	 และ 
ประเมินผลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามแผนแม่บท	 มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง	 
โดยมีกฎหมายคุ้มครองให้ดำาเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างอิสระ	 และ 
ทำางานร่วมกับสำานักงบประมาณ	 หรือหน่วยงานที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลการประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษา
		 ๒)	 ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการจัดการศึกษาของประเทศให้
ครอบคลุมทั้ง	๙	กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ไม่ใช่ดูแลเฉพาะกระทรวง
ศึกษาธิการเท่านั้น	เพื่อความเป็นเอกภาพด้านนโยบายทางการศึกษา
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	 ๓)	ตอ้งเปน็ผูน้ำาด้านการวจัิยและวชิาการ	เพือ่ตอบโจทยก์ารปฏริปูการศกึษา
ของประเทศ	และขบัเคลือ่นผลกัดันใหม้กีารนำาผลงานวจัิยไปใชใ้นการพฒันาการศกึษา
ของชาติ
	 ๔)	ตอ้งเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงหรอืปฏริปูการศกึษา	เพือ่พฒันาการศกึษา
ของประเทศไปสู่ความสำาเร็จ	

	 “สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเป็น

องค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับ	 ควบคุม	 มีอำานาจ	 ติดตาม	

และประเมินผลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามแผนแม่บท	 

มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง	 แต่เป็นกลาง

ทางการศึกษาที่สังคมยอมรับในทางวิชาการ”	

(ข้อเสนอแนะของนายตวง อันทะไชย 

ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต)ิ
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง

“วิกฤติครู : ก�รสอบบรรจุครูไร้คุณภ�พจริงหรือ”
วันอังค�รที่ ๘ ธันว�คม ๒๕๕๘ เวล� ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดสภาการศึกษาเสวนา	(OEC	Forum)	
ครั้งที่	 ๒	 เรื่อง	“วิกฤติครู : ก�รสอบบรรจุครูไร้คุณภ�พจริงหรือ”	 โดยเลขาธิการ
สภาการศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์สำาคัญของการจัดเสวนาว่า	 ต้องการให้สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเวทีรวมพลังความคิดทางวิชาการอย่างแท้จริง	 ให้เกิด
การแลกเปลีย่นเรียนรู	้และแสดงทศันะทางการศกึษาทีม่ปีระโยชนใ์นเชงิบวกเกีย่วกบั 
ประเด็นเรื่อง	 การผลิต	 และสอบบรรจุครูที่มีคุณภาพ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การจัดทำาแผนและกำาหนดนโยบายการศึกษาของชาติ	 รวมทั้งการจัดทำายุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครูของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 การจัดเสวนาในครั้งนี้	 
มีวิทยากรผู้นำาเสนอ	คือ	ศาสตราจารย์	ดร.สมพงษ์	จิตระดับ	อาจารย์คณะครุศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และนายสมหมาย	ปาริจฉัตต์	รองประธานกรรมการบริษัท	
มติชน	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้อภิปรายนำา

ข้อเสนอของวิทยากร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ  

นำาเสนอเรื่อง	 “วิกฤติครู	 :	 การสอบบรรจุครูไร้
คุณภาพจริงหรือ”	 โดยแบ่งประเด็นการนำาเสนอ
เป็น	๑๐	ประเด็น	ดังนี้	
 ๑) วิกฤตครู : สอบบรรจุครูไร้คุณภ�พ 
	 	 ในการสอบบรรจุครู	 พบปัญหาต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 คุณภาพข้อสอบ 
ท่ียังขาดมาตรฐาน	 จึงควรมีการสอบแบบอัตนัยร่วมด้วย	 มีการทุจริตการสอบ	 
การผลิตครูไม่สอดคล้องกับจำานวนครูที่สามารถบรรจุได้	 จึงทำาให้เกิดการทุจริต	 
ถือเป็นความผุกร่อนทางคุณธรรมจริยธรรม	มีจำานวนผู้สอบผ่านน้อย	สถาบันผลิตครู 
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ในปัจจุบันเน้นการผลิตครูจำานวนมาก	 แต่ขาดความพิถีพิถัน	 ละเมียดละไม	 รวมถึง 
ขาดการนิเทศและติดตามอย่างจริงจัง	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการผลิตครูจำานวนมาก 
แต่ขาดคุณภาพ	 ผลิตครูโดยเน้นปริมาณและความถนัดของสถาบันผู้ผลิต	 แต่ไม่ได้ 
เน้นการผลิตเพื่อเตรียมครูสู่อนาคต	 การเติมครูเข้าสู่ระบบจึงเป็นเรื่องท่ีต้อง 
ให้ความสำาคัญ	 เนื่องจากครูหนึ่งคนเมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้วต้องอยู่ในระบบไปอีก	 
๓๐	 ปี	 จึงควรมีวิธีการทำาให้ได้ครูดีเข้าสู่ระบบเพื่อนำาไปสู่การผลิตทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของประเทศได้	 อันจะส่งผลให้ประเทศสามารถยืนหยัด 
ได้อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
 ๒) ก�รปฏริปูก�รศกึษ� ควรใหค้ว�มสำ�คญักับสดัสว่นของก�รปฏริปูคร ู:  
ปฏรูิปโครงสร�้ง ในสดัสว่น	๗๐	:	๓๐	ซึง่หลายประเทศใหค้วามสำาคญักบัการปฏริปูคร ู
เป็นสำาคัญ	 แต่ประเทศไทยกลับให้ความสำาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างมากกว่า 
ซึ่งทำาให้เกิดความล้มเหลว	 นอกจากน้ีควรปฏิรูปทุกเรื่องพร้อมกันในลักษณะ	 
matrix	ไม่ควรเลือกปฏิรูปเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
 ๓)วิกฤตครู : วิกฤตช�ติ : วิกฤตเด็ก	 ปัญหาครูเป็นปัญหาที่มีความ 
เกี่ยวพันกับทุกเรื่อง	 เป็นปัญหาร่วมก่อ	 ซำ้าซ้อน	 ยกกำาลังสองทั้งการสอบบรรจุ	 
การจัดการเรียนการสอน	 ภาระงานครู	 ฯลฯ	 หากแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง	 ปฏิรูป 
ผิดทางจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ที่ซับซ้อน	 เช่น	 การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูด้วยการ 
เพ่ิมเงินเดือนครู	 การธำารงรักษาครูด้วยการให้มีระบบวิทยฐานะที่เน้นการทำาวิจัย 
/ทำาผลงาน	 เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 นโยบายการเมืองท่ีแทรกแซงในระบบ 
การศึกษา	ระบบการฝึกหัดครูและระบบการคัดเลือกครู	เป็นต้น	
 ๔) ผลิตครูได้ม�กแต่บรรจุได้น้อย	 กล่าวคือสถาบันผลิตครู	 ๑๑๓	 แห่ง	 
ผลิตครูได้เฉลี่ยปีละ	๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐	คน	แต่สามารถบรรจุได้เพียง	๒๐,๐๐๐	คน	 
ที่เหลือตกค้าง	 ล้นตลาด	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ผลิตได้ร้อยละ	 ๖๓.๒๙	 และ	
มหาวิทยาลัยของรัฐ	ผลิตได้ร้อยละ	๑๓.๒๙	
	 จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจำานวนรับเข้านักศึกษาครูไม่สอดคล้องกับ 
อัตราบรรจุที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 จึงทำาให้เกิดปัญหาว่านักศึกษาครูท่ีจบการศึกษาแล้ว
ไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นครูได้	 นอกจากนี้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศ
นักศึกษาครูก็ยังประสบปัญหาเช่นกัน
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 ๕) สถิติ ตัวเลข น่�มหัศจรรย์ 
	 	 -	อัตราส่วนนักเรียนต่อครู	๑๖.๗	:	๑	ในหลักการ	๒๕	:	๑	(เกณฑ์ของ	 
ก.ค.ศ.)	แสดงให้เห็นว่าจำานวนครูไม่ได้ขาดแคลน	แต่การเกลี่ยอัตราครูมีปัญหา	
	 	 -	จำานวนครูเกษียณ	๑๕	ปี	(๒๕๕๖-๒๕๗๐)	จำานวน	๒๘๘,๒๓๓	คน	โดย
มีครูเกษียณมากที่สุดในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวน	๒๘,๒๔๖	คน
	 	 -	มีความขาดแคลนครูในระดับอาชีวศึกษา	และการศึกษานอกระบบ	
	 	 ในภาพรวมการผลิตครูไม่สอดคล้องกับความต้องการครู	 นอกจากนั้น
ยังพบปัญหาคุณภาพครูที่ผลิตเข้าสู่ระบบด้วย	 ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะวิกฤตของ
ระบบอุดมศึกษาของไทย
 ๖) สอบบรรจุครู วิช�เอก คนดี คุณธรรม สมรรถนะ
	 	 กรณีตัวอย่างของประเทศฟินแลนด์พบว่าการเข้าสู่วิชาชีพครูเป็น 
เรื่องยาก	 เนื่องจากต้องผ่านระบบการคัดเลือกที่เข้มงวด	 ตั้งแต่การสอบในรอบแรก	 
และคัดเลือกคนท่ีมีคะแนนสูงขึ้นมาร้อยละ	 ๑๐	 เพื่อมาสัมภาษณ์และพิจารณา 
สมรรถนะ	 จากนั้นมีการทดลองสอนและทดลองทำางานร่วมกับครูพี่ เลี้ยง	 และ 
ประเมินผล	 ฟินแลนด์ถือว่าระบบการ	Mentoring	 และ	 Coaching	 เป็นสิ่งจำาเป็น	 
จากน้ันผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นครูยังต้องได้รับการบ่มเพาะอีก	 ๖	 เดือน	 -	 ๑	 ปี	 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง	 จึงทำาให้ครูของฟินแลนด์มีต้นทุนชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น 
เข้าสู่อาชีพ	 การบรรจุครูของไทยนอกจากพิจารณาจากวิชาเอกแล้ว	 ควรพิจารณา 
เรื่องความเป็นคนดีมีคุณธรรม	มีสมรรถนะประกอบด้วย
 ๗) ก�รเติมครูมีมิติเดียว แก้ปัญห�
คุณลักษณะ 
	 	 จากปัญหาต่างๆ	 ที่พบในปัจจุบัน	 เช่น	 
ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 เมื่อพิจารณา 
เชิงลึกจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ เชื่อมโยงตั้ งแต่  
การบรรจุครู	 เนื่องจากรากฐานสำาคัญของเด็ก 
ในการอ่านและเขียนเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษา	 ซึ่งต้องมีครูเอกประถมศึกษา 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะลงไปทำาการสอน	 แต่ในสภาพความเป็นจริงครูระดับ 
ประถมศึกษากลับได้รับการบรรจุแต่งตั้งน้อยมาก	จึงขาดแคลนครูเอกประถมศึกษา 
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มาอยา่งตอ่เน่ือง	ในขณะทีก่ารบรรจุครสูว่นใหญจ่ะได้ครเูอกมธัยมศกึษาไปบรรจแุทน	 
ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการครูในระดับประถมศึกษาที่แท้จริง
	 นอกจากน้ี	 ครูต้องพัฒนาเด็กให้มีทักษะ	 ๗	 ด้านในศตวรรษที่	 ๒๑	 
เพื่อรองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Economy)	 เพื่อยกระดับการผลิต 
แรงงานของประเทศจากแรงงานระดับตำ่าไปเป็นแรงงานระดับกลาง	 รวมทั้ง 
ต้องผลิตครูให้รองรับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา	 และครูต้องมีบทบาทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นครูผู้สอนไปเป็นผู้อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน	 
ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เท่าที่ควร	 หลักสูตรการผลิตครูยังเน้น 
ที่การสอนวิชาเอก	แต่เรื่องสมรรถนะความเป็นครูยังไม่เน้นมากนัก
 ๘) ก�รประเมินผลครูผู้ช่วย	 พบว่าผลการประเมินการทำางานของ 
ครูผู้ช่วยภายหลัง	๒	ปีที่ได้รับการบรรจุ	ผ่านการประเมินร้อยละ	๑๐๐	การโยกย้าย 
ลื่นไหล	 อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้	 ทั้งนี้ระบบการประเมินครูของไทยยังไม่มี 
ความเข้มแข็งเท่าที่ควร	 ทั้งยังมีกลไกที่เป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตในระบบการ
ประเมินวิทยฐานะได้
 ๙) วังวน คิดติดกรอบ ทิ้งช้ันเรียน	 เน่ืองมาจากสาเหตุสำาคัญประการ
หนึ่งคือการทำาเอกสารเพื่อประเมินวิทยฐานะ	 กรณีครูเป็นหนี้สิน	 มีภาระงานมาก 
ที่ไม่เกี่ยวกับการสอน	 และการต้องไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามคำาสั่ง 
ของต้นสังกัด	จึงทำาให้เกิดปัญหาครูทิ้งชั้นเรียน	เป็นต้น	
  ๑๐) ท�งออก ท�งรอด	เห็นสมควรให้มีการฟื้นฟูโครงการคุรุทายาท	และ
ควรดำาเนินการแบบต่อเนื่อง	 เห็นด้วยกับการผลิตครูในระบบปิดเพื่อควบคุมปริมาณ
และคุณภาพให้เกิดความสมดุล	 มีหน่วยงานกำาหนดนโยบายและทิศทางการผลิตครู	
รวมทั้งวางระบบการให้คำาปรึกษา	(Mentoring)	การฝึก	(Coaching)	ในกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมพงษ์	 จิตระดับ	 เห็นด้วยว่าควรฟื้นฟูโครงการ 
คุรุทายาทเพื่อคัดเลือกครูดีเข้าสู่วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากนี้ควรผลิตครู 
ในระบบปิดเพื่อไม่ให้บัณฑิตครูล้นตลาดและผลิตให้ตรงตามความต้องการ 
ครูที่แท้จริงของประเทศ	
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การอภิปรายนำา
 น�ยสมหม�ย ป�ริจฉัตต์ รองประธ�น

กรรมก�รบริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน) ได้แสดง

ความคิดเห็น	สรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
	 การปฏิรูปการศึกษาควรให้ความสำาคัญ 
กับเรื่องครูก่อนเป็นลำาดับแรกและควรดำาเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยการเสริม 
พลังบวก	 ลดพลังลบให้ครู	 โดยให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของนักศึกษาครูที่เข้าสู่ 
ระบบแล้ว	 ครูปัจจุบัน	 และผู้ที่กำาลังจะเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต	 รวมถึงหา 
ผูร้บัผดิชอบในการดำาเนินงาน	ทัง้น้ี	ต้องวเิคราะห	์ใหไ้ดว้า่ปัญหาครมูเีรือ่งใดบ้าง	เรือ่งใด 
เป็นปัญหาหลัก	 และเรื่องใดเป็นปัญหารอง	 จัดกลุ่มปัญหาเหล่านั้นและจัดลำาดับ 
ความสำาคัญ	 แก้ปัญหาทีละเรื่อง	 ไม่ควรทำาทุกเรื่องพร้อมกัน	 อย่าเน้นการแก้ปัญหา 
ครูที่โครงสร้างหน่วยงานมากเกินไป	 ให้ยึดตัวครูเป็นหลัก	 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
	 	 ทั้งนี้	เห็นควรสนับสนุนการผลิตครูในระบบปิด	เช่น	โครงการคุรุทายาท	 
โดยหน่วยผลิตครู	 หน่วยใช้ครูต้องพิจารณาร่วมกันถึงจำานวนครูที่ต้องการในแต่ละ 
สาขาหรือแต่ละปีเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้ครูสอดคล้อง 
สัมพันธ์กัน	 ลดปัญหาครูขาดแคลน/ครูเกิน	 รวมถึงให้มีการประกันการมีงานทำา	 
นอกจากนี้	 ในการสอบบรรจุครูควรมีข้อสอบแบบอัตนัยร่วมด้วย	 เพื่อให้ผู้เข้าสอบ 
ได้มีโอกาสสะท้อนความคิด	 วิธีการสื่อสาร	 รวมถึงจิตวิญญาณความเป็นครูผ่าน 
การเขียนมากกว่าการทดสอบความรู้ความจำา

การอภิปรายทั่วไป

  ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อเสนอแนะ	 สรุปสาระ 
สำาคัญจำาแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้
	 	 ๑)	ในการปฏิรูปการศึกษา	ควรมีการจัดลำาดับความสำาคัญ	โดยพิจารณา 
เรื่องการปฏิรูปครูขึ้นมาดำาเนินการเป็นลำาดับแรก	 ไม่ควรคำานึงถึงเรื่องโครงสร้าง 
องค์กรมากเกินไป	 ควรเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 	 และขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาเชิงพื้นที่ ให้มากขึ้น	 โดยสถาบันอุดมศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ควรเป็นหลักในการผลิตงานวิจัย	 การออกข้อสอบในพื้นท่ีท่ีขาดครู	 ถ้ามีงานวิจัย 
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หรือพัฒนางานวิจัยที่ดีๆ	 ได้โจทย์ที่ชัดเจน	
และตรงกับการขับเคลื่อนของระดับพื้นท่ี 
จะสามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว	 และ
โปร่งใสเป็นธรรม	
		 ๒)	ควรสนบัสนนุแนวทางการผลติครู
ในระบบปิด	 ซึ่งจะทำาให้การผลิต	 และการใช้ 

ครูสัมพันธ์กันมากขึ้น	 โดยมีกลไกการดำาเนินงานในรูปของศูนย์ข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตครูและผู้ใช้ครู	 และต้องมีการทำางานในระบบเครือข่าย 
หนว่ยงาน	เชน่	สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	(สกอ.)	สำานกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	ภาคประชาสงัคม	และสภาการศกึษาจงัหวดั	อาจเปน็การ
รองรับภารกิจตามโครงสร้างใหม่ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในอนาคต	
	 	 ๓)	ควรมีการปรับแนวคิด	(Concept)	กระบวนทัศน์	(Paradigm)	เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาให้ตรงกัน	โดยกำาหนด
	 	 		 ๓.๑	 คุณลักษณะหรือสมรรถนะเด็กเป็นตัวตั้ง	 ว่าต้องการเด็กที่มี
คุณลักษณะอย่างไรแต่ละชั้นปี	 ต้ังแต่อนุบาลจนจบสถาบันอุดมศึกษา	 ซ่ึงปัจจุบัน 
เน้นเฉพาะเรื่องความรู้	ทักษะ	แต่ไม่ได้กำาหนดคุณสมบัติที่เด็กควรจะมี	
	 	 		 ๓.๒	 กระบวนการ	 กิจกรรม	 วิธีการ	 หรือเรียกว่า	 “หลักสูตร”	 
ซึ่งมีความสำาคัญ	หลักสูตรควรต้องมาก่อนครู
	 	 		 ๓.๓	 ครู	 ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน	 เมื่อ
กำาหนดสมรรถนะผู้เรียนแลว้	มหีลกัสตูรแลว้	จึงนำามาออกแบบการผลติครโูดยกำาหนด	
หลักสูตร	 วิธีการ	 กระบวนการ	 เพ่ือให้ได้ครูที่สามารถสอนเด็กไปให้ถึงสมรรถนะ
ที่กำาหนด	 ดังน้ันจึงควรกำาหนดคุณสมบัติของครูที่มีความรู้	 ทักษะที่สามารถจะนำา
หลักสูตรไปปฏิบัติได้
	 	 		 ๓.๔	ระบบการคดัเลอืกคร/ูสอบบรรจ	ุไมค่วรมลีกัษณะแบบเหมารวม	 
(mass)	 หรือใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ	 เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการ 
จำาเป็นแตกต่างกัน	 บางจังหวัดไม่เพียงแต่ครูเท่านั้น	 ผู้อำานวยการยังสละสิทธิ์ 
เมื่อสอบได้	 ข้อสอบทุกครั้งจึงไม่ควรยึดติดว่าต้องเหมือนกัน	 ครูที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษากับครูที่อำาเภอสบเมย	 อาจไม่จำาเป็นต้องใช้ข้อสอบเหมือนกัน 
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ก็ได้	 ควรมีการกระจายอำานาจให้เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาสามารถคัดเลือก 
ครูในพื้นที่ได้เอง	 นอกจากนี้	 ควรมีการสอบแบบอัตนัยด้วย	 เพื่อจะได้คัดเลือก 
คนที่ต้องการเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู	 เช่น	 ให้เขียนอุดมการณ์ความเป็น
ครู	เป็นต้น
	 	 ๓.๕	 สถาบันอุดมศึกษาที่ทำาหน้าที่ผลิตครูขาดข้อมูลความต้องการ 
ใชค้รทูีแ่ทจ้รงิของประเทศ	ทีผ่า่นมาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกัใช้ข้อมลูอตัราการเกษยีณ
อายุของครูมากำาหนดอัตราการผลิตครู
   ๓.๖	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 กำาหนดนโยบายให้สถาบัน 
อุดมศึกษาผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศของแต่ละแห่ง	 แทนที่ 
การผลิตครูตามความสนใจของสถาบัน	 เพ่ือไม่ให้เกิดการผลิตครูเกินความจำาเป็น 
ที่ต้องการใช้ครูจริง	 เช่น	 จัดตั้ง	 “มหาวิทยาลัยครู”	 ทำาหน้าท่ีพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
จริงๆ	 อาจจัดตั้ง	 ๔-๕	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	 ทำาหน้าที่หล่อหลอมคนให้เป็นครู 
ด้วยจิตวิญญาณ	 คล้ายกับโรงเรียนเตรียมทหาร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพือ่	“บม่เพาะความเป็นครู”	และใหส้ถาบนัอดุมศกึษามเีครอืข่าย	๙	เครอืข่าย	กระจาย 
ทั่วประเทศ	 และได้จัดทำาข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 
กับสถานศึกษาในพื้นที่ไว้แล้ว	 โดยมีโรงเรียนเป็นตัวตั้ง	 มีข้อมูลครบทุกจังหวัด	 
ทุกสังกัด	 เน้นการไปช่วยโรงเรียนในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายรับผิดชอบ	 
มีทั้งเป็นโครงการที่ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 
เช่น	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เขียนโครงการมาที่สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา	 ซึ่งก็ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจราชการตามไปดูว่ามีการดำาเนินงานจริง 
หรือไม่	
   ๓.๗	 การประเมินครูมีความสำาคัญต่อการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
มากกว่าการประเมินสถานศึกษา	 ดังนั้นจึงควรมีการประเมินครูเป็นรายบุคคลก่อน 
การประเมินสถานศึกษา	 โดยการประเมินสมรรถนะในระดับต่างๆ	 เช่น	 ครูประถม 
ศึกษาปีที่	 ๑	 จะต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง	 ทั้งด้านความรู้	 ด้านทักษะ	 และด้าน
คุณลักษณะ	ซึ่งประเมินตามสมรรถนะ
	 		 	๓.๘	หลักสูตรผลิตครู	 ๕	ปี	 ควรปรับใช้เป็นหลักสูตร	๔	ปีเหมือนเดิม	 
เพราะปีที่	 ๕	 เป็นการฝึกประสบการณ์การสอนอย่างเดียว	 และโรงเรียนที่นักศึกษา 
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ไปฝึกประสบการณ์การสอนก็มีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนท่ีนักศึกษาไปบรรจุ 
เพื่อทำางาน	 ควรมีการแยกกันระหว่างการจบการศึกษาของนักศึกษา	 กับการได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพ	 โดยใบประกอบวิชาชีพควรพิจารณาให้ได้รับหลังจากไป 
ปฏิบัติงานจริงแล้ว	 อาจเป็นการประเมินหรือให้ทดลองปฏิบัติงาน	 เช่น	 เอกชน 
ผู้ประเมินจะมีประธานหรือหัวหน้าแผนกดูแลด้วยตัวเอง	 แต่ครูในระบบราชการ 
พอได้รับการบรรจุก็ถือว่าจบกระบวนการและจะผ่านการประเมินร้อยละ	๑๐๐

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 ๑)	รัฐควรสนับสนนุแนวทางการผลติครใูนระบบปิด	เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหว่างการผลิตกับการใช้ครู	โดยมีกลไกการดำาเนินงานในระบบเครือข่ายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ภาคประชาสังคม	 และสภาการศึกษา
จังหวัด	เป็นต้น
	 ๒)	ระบบการคัดเลือกและสอบบรรจุครูไม่ควรเป็นลักษณะแบบเหมารวม	
(mass)	หรอืใชม้าตรฐานเดียวกนั	เน่ืองจากแต่ละพืน้ทีม่คีวามตอ้งการและความจำาเปน็ 
ที่แตกต่างกัน	 และควรมีการกระจายอำานาจให้เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
สามารถคัดเลือกครูในพื้นที่ได้เอง	
	 ๓)	 ข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูควรมีข้อสอบแบบอัตนัยด้วย	 เพื่อให้ 
ครูได้แสดงถึงอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู
	 ๔)	 ควรมีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ผลิตครูรู้สภาพ 
ความต้องการในการใช้ครูอย่างแท้จริง	 ไม่ใช่ใช้ข้อมูลจากอัตราการเกษียณของ 
ครูมากำาหนดอัตราการผลิตครู
	 ๕)	 ควรมีการกำาหนดนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตตามความ
เชี่ยวชาญหรือความเป็นเลิศของแต่ละแห่ง	 แทนการผลิตครูตามความสนใจของ 
สถาบัน	เพื่อไม่ให้เกิดการผลิตครูเกินความต้องการ	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� OEC Forum ครั้งที่ ๓
เรื่อง

 “ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ในเวทีเศรษฐกิจโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”

วันที่ ๒๑ มกร�คม ๒๕๕๙ เวล� ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

	 สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา	ได้จัดสภาการศกึษาเสวนา	OEC	Forum	 
ครั้งที่	๓	เรื่อง	“ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ในเวทีเศรษฐกิจโลก  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจน	รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ	 ในเวทีเศรษฐกิจโลก	 พ.ศ.	
๒๕๕๘	–	๒๕๕๙	(WEF	2015-2016)	โดยได้เชญิ	รองศาสตราจารย	์ดร.พส	ุเดชะรนิทร	์ 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภาคีของ	World	
Economic	 Forum	 (WEF)	 มาเป็นวิทยากรนำาเสนอเกี่ยวกับผลการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันภาพรวมของประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก	 และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา	 กระบวนการเก็บข้อมูลและ 
การคำานวณดัชนีของ	WEF	 รวมทั้งแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีเศรษฐกิจโลก	

ข้อเสนอของวิทยากร
 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์  
ไดน้ำาเสนอ	เรือ่ง	“ขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้าน 
การศกึษาในเวทเีศรษฐกจิโลก	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙”	 
ซึ่งทำาให้ผู้ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาได้รับความรู้	 
ความเขา้ใจต่อวธิกีารคำานวณคะแนนและการจดัอนัดบั 
ของรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะด้านการ
ศึกษามากยิ่งขึ้น	มีสาระสำาคัญ	สรุปได้ดังนี้	
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 ๑. กระบวนก�รเก็บข้อมูลและก�รคำ�นวณดัชนี
	 	 ข้อมูลสำาหรับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
เศรษฐกจิโลกใชข้อ้มลูจาก	๒	สว่นหลกั	คอื	ขอ้มลูทตุยิภมูจิากองคก์รระหวา่งประเทศ 
ร้อยละ	 ๓๐	 และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสำารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ในภาคธุรกิจร้อยละ	 ๗๐	 โดยข้อมูลแบบสำารวจความคิดเห็นนี้จะนำามาถัวเฉลี่ย 
ระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา	สำาหรับปี	๒๕๕๘	จะใช้ข้อมูลของปี	๒๕๕๘	 
ในสัดส่วนนำ้าหนักร้อยละ	 ๕๖.๑	 และข้อมูลของปี	 ๒๕๕๗	 ในสัดส่วนนำ้าหนัก 

ร้อยละ	 ๔๓.๙	 และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วโลก	 การเก็บข้อมูลแบบสำารวจความคิดเห็น 
จะต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนดังเป้าหมายท่ี	 WEF	 
ต้องการคือ	
  -	ตอ้งการการตอบกลบัของแบบสำารวจอยา่งนอ้ย	 

๘๐	บริษัทต่อประเทศ	
  -	ผู้ตอบแบบสำารวจต้องเปน็ผูบ้รหิารระดับสงู	(Top	5)	ขององคก์รเอกชน
ที่อยู่ในประเทศไทย	 โดยอาจเป็นบริษัทข้ามชาติก็ได้	 แต่ต้องตอบจากมุมมองของ
ประเทศไทยเท่านั้น
 	 -	สัดส่วนของบริษัทในกลุ่มตัวอย่างต้องสอดคล้องกับสัดส่วนผลผลิต 
มวลรวมภายในประเทศ	
	 	 -	กลุม่ตวัอยา่งตอ้งประกอบดว้ยบรษิทัขนาดเลก็	(พนกังาน	๒๐	–	๕๐๐	คน)	 
และขนาดใหญ่	(พนักงานมากกว่า	๕๐๐	คน)	ในสัดส่วนที่เท่ากัน
	 	 -	กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสำารวจในปีท่ีแล้วร้อยละ	 ๕๐	 
และสุ่มผู้ที่ยังไม่เคยตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ	๕๐
  สำาหรับปี	 ๒๕๕๘	 ประเทศไทยโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู	(Stratified	Sampling)	 
และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Randomization)	 ในการเลือกตัวอย่าง	 จากฐาน
ข้อมูลบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย	 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 
และฐานข้อมูลจาก	WEF	 โดยส่งแบบสำารวจในสัดส่วนภาคเกษตรกรรมร้อยละ	 ๑๒	 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ	๔๒.๕	และภาคบริการร้อยละ	๔๕.๕	และได้รับแบบสำารวจ 
ที่สมบูรณ์กลับคืนมาจำานวน	๑๑๐	บริษัท
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	 ๒.	ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	
	 	 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 
แบ่งออกเป็น	 ขีดความสามารถในการแข่งขันภาพรวมของประเทศ	 และขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา	
	 	 ๒.๑)	 ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศ	 สามารถ 
สรุปประเด็นได้ดังนี้
		 	 		 		 ๒.๑.๑)	 ใน	WEF	 2015-2016	 มีประเทศเข้าร่วมการจัดอันดับ	 
๑๔๐	 ประเทศ	 โดยประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 
อยูอ่นัดบั	๓๒	ดว้ยคะแนน	๔.๖	เปน็อนัดบั	๓	ในกลุม่ประเทศ	Emerging	&	Developing	 
ASIA	 รองจากมาเลเซียและจีน	 และเป็นอันดับที่	 ๓	 ในกลุ่มประเทศ	 ASEAN	 
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย	 	 	 	 	  
	 	 		 		 ๒.๑.๒)	 เมื่อเปรียบเทียบอันดับของตัวช้ีวัด	 ๑๒	 เสาหลักกับ	 
WEF	 2014-2015	 ประเทศไทยมี	 ๗	 เสาหลักที่อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น	 (คะแนนดีขึ้น	 
๓	 เสาหลัก	 และคงที่	 ๔	 เสาหลัก)	 มี	 ๑	 เสาหลัก 
อันดับคงที่ 	 (คะแนนคงที่ )	 และ	 ๔	 เสาหลัก	
อันดับตกลง	 (คะแนนคงที่ 	 ๒	 เสาหลัก	 และ
คะแนนตกลง	 ๒	 เสาหลัก)	 แสดงว่ามี เพียง 
๒	 เสาหลักที่มีคะแนนตกลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	 
ได้แก่	 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค	 (Macroeconomic	 Environment)	 
และพัฒนาการของตลาดเงิน	 (Financial	 Market	 Development)	 ซึ่งคะแนน 
ที่ใช้ในการจัดอันดับตัวชี้วัดที่ตำ่าที่สุดที่ฉุดอันดับของท้ัง	 ๒	 เสาหลักมาจากข้อมูล 
สถิติ	(Hard	Data)	จากองค์กรระหว่างประเทศ
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ดัชนีชี้วัดขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน (GCI)

อันดับ คะแนน (๑-๗)

๒๐๑๕-
๒๐๑๖

๒๐๑๔-
๒๐๑๕

๒๐๑๕-
๒๐๑๖

๒๐๑๔-
๒๐๑๕

GCI	 ๓๒ ๓๑ ๔.๖ ๔.๗

กลุ่มปัจจัยพื้นฐ�น (ร้อยละ ๔๐) ๔๒ ๔๐ ๔.๙ ๕.๐

เสาหลักที่๑:	สถาบัน ๘๒ ๘๔ ๓.๗ ๓.๗

เสาหลักที่	๒:	โครงสร้างพื้นฐาน ๔๔ ๔๘ ๔.๖ ๔.๖

เสาหลักที่	๓:	สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ๒๗ ๑๙ ๕.๗ ๖.๐

เสาหลักที่	๔:	สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖๗ ๖๖ ๕.๘ ๕.๘

กลุ่มเสริมประสิทธิภ�พ (ร้อยละ ๔๐) ๓๘ ๓๙ ๔.๖ ๔.๕

เสาหลักที่	๕:	การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม ๕๖ ๕๙ ๔.๖ ๔.๖

เสาหลักที่	๖:	ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ๓๐ ๓๐ ๔.๗ ๔.๗

เสาหลักที่	๗:	ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ๖๗ ๖๖ ๔.๒ ๔.๒

เสาหลักที่	๘:	พัฒนาการของตลาดเงิน ๓๙ ๓๔ ๔.๔ ๔.๖

เสาหลักที่	๙:	ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ๕๘ ๖๕ ๔.๒ ๓.๙

เสาหลักที่	๑๐:	ขนาดของตลาด ๑๘ ๒๒ ๕.๒ ๕.๑

กลุ่มนวัตกรรมและระดับก�รพัฒน� 
(ร้อยละ ๑๐)

๔๘ ๕๔ ๓.๙ ๓.๘

เสาหลักที่	๑๑:	ระดับการพัฒนาของธุรกิจ ๓๕ ๔๑ ๔.๔ ๔.๔

เสาหลักที่	๑๒:	นวัตกรรม ๕๗ ๖๗ ๓.๔ ๓.๓

ต�ร�งที่ ๑ ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย
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   	 		 ๒.๑.๓)	 ปัจจัยสำาคัญที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจใน 
ประเทศไทย	๓	อนัดบั	ไดแ้ก	่ความไมม่เีสถยีรภาพของรฐับาล/	การปฏวิตั	ิรฐัประหาร	
(๑๘.๑	คะแนน)	คอร์รัปชั่น	(๑๒.๕	คะแนน)	และความไม่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ	
(๑๒.๓	คะแนน)	ซึง่แตกตา่งจากป	ี๒๕๕๗	และ	๒๕๕๖	ทีปั่ญหาคอรร์ปัช่ันอยูใ่นอนัดบัสงู
ท่ีสุด	(๒๑.๔	และ	๒๐.๒	คะแนนตามลำาดบั)	นอกจากนัน้ปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคทัง้	๓	อนัดบั	 
มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	(คะแนนลดลง)
	 	 ๒.๒)	 ขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการศกึษา	สามารถสรปุประเดน็ 
ได้ดังนี้
	 	 		 		 ๒.๒.๑)	WEF	จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยอาศัยคะแนนจากตัวชี้วัดที่อยู่ใน	๒	เสาหลัก	คือ	เสาหลักที่	๔	
สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(๒	ตัวชี้วัด)	และเสาหลักที่	๕	การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม	(๘	ตัวชี้วัด)	รวมทั้งสิ้น	๑๐	ตัวชี้วัด	จำาแนกเป็นคะแนนที่ได้จากข้อมูล
สถิติพื้นฐานของประเทศ	(Hard	Data)	๓	ตัวชี้วัด	จากองค์กรระหว่างประเทศ	และ
การสำารวจความคิดเห็นภาคธุรกิจ	(Executive	Opinion	Survey	:	EOS)	๗	ตัวชี้วัด
	 	 		 		 ๒.๒.๒)	ในจำานวน	๑๐	ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัอนัดบัขดีความ
สามารถด้านการศึกษา	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	มี	๗	ตัวชี้วัดที่มีอันดับ
ดีขึ้น	(คะแนนดีขึ้น	๑	ตัวชี้วัด	คะแนนคงที่	๔	ตัวชี้วัด	และคะแนนตกลง	๒	ตัวชี้วัด)	
มี	๑	ตัวชี้วัดที่มีอันดับและคะแนนคงที่	และมี	๒	ตัวชี้วัดที่มีอันดับและคะแนนลดลง
	 	 		 		 ๒.๒.๓)	ตัวชี้วัดที่ได้จากข้อมูลสถิติพื้นฐานทั้ง	๓	ตัวชี้วัด	มีคะแนน
คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	แต่มี	๒	ตัวชี้วัดถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น	
ในขณะที่อีก	 ๑	 ตัวชี้วัดมีอันดับคงที่	 (เป็นไปได้ว่าชาติอื่นๆ	 ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 
มคีะแนนลดลงหรอืไมเ่ขา้รว่มการจดัอนัดบั)	ในขณะทีผ่ลจากการสำารวจความคดิเหน็
ภาคธรุกจิ	(Executive	Opinion	Survey:	EOS)	๗	ตวัชีว้ดั	ม	ี๕	ตวัชีว้ดัทีม่อีนัดบัดขีึน้	 
(คะแนนสงูขึน้เพียง	๑	ตวัชีว้ดั	คงที	่๒	ตวัชีว้ดั	และคะแนนตำา่ลง	๒	ตวัช้ีวดั)	และม	ี๒	ตวัช้ีวดั 
ที่มีอันดับและคะแนนตกลง	 ได้แก่	 การให้บริการฝึกอบรมเฉพาะทางในประเทศ 
และขอบเขตของการฝึกอบรม
	 	 		 		 ๒.๒.๔)	ตัวชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งด้านการศกึษาทีม่อีนัดบัดขีึน้และคะแนน
สงูขึน้อยา่งมาก	โดยเปน็ตัวชีว้ดัทีม่คีวามนา่สนใจโดดเดน่	๑	ใน	๔	ตวัช้ีวดั	(จากท้ังหมด	 
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๑๑๓	ตัวชี้วัด	ใน	๑๒	เสาหลัก)	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	คือ	คุณภาพของระบบการศึกษา	 
(Quality	of	the	Education	Systems)	ซึง่อยูใ่นอนัดับที	่๗๔	คะแนน	๓.๖	(ป	ี๒๕๕๗- 
๒๕๕๘	อันดับที่	 ๘๗	คะแนน	๓.๔)	ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการสำารวจความคิดเห็น
ภาคธุรกิจ	(Executive	Opinion	Survey:	EOS)

เส�หลัก ตัวชี้วัด

อันดับ คะแนน

๒๕๕๘-
๒๕๕๙

๒๕๕๗-
๒๕๕๘

๒๕๕๘-
๒๕๕๙

๒๕๕๗-
๒๕๕๘

เสาหลักที่	๔
สุขภาพและ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา	(Quality	of	Primary	
Education)

๘๙ ๙๐ ๓.๕ ๓.๖

อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
สุทธิ	(Primary	Education	 
Enrollment,	net	%*)

๕๔ ๕๘ ๙๕.๖ ๙๕.๖

เสาหลักที่	๕	
การศึกษา
ขั้นสูงและ
การฝึกอบรม

อัตราการเข้าเรียน
มัธยมศึกษา	(Secondary	Education	 
Enrollment,	Gross	%*)

๗๙ ๗๙ ๘๗.๐ ๘๗.๐

อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา 
(Tertiary	Education	Enrollment,	 
Gross	%*)

๕๒ ๕๔ ๕๑.๒ ๕๑.๒

คุณภาพของระบบการศึกษา	(Quality	
of	the	Education	System)

๗๔ ๘๗ ๓.๖ ๓.๔

คุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์	(Quality	of	Math	 
and	Science	Education)

๗๙ ๘๑ ๓.๙ ๓.๙

คุณภาพของสถานศึกษาที่สอน 
การบริหารจัดการ	(Quality	of	 
Management	Schools)

๗๗ ๘๑ ๔.๐ ๔.๑

ต�ร�งที่ ๒ ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ของประเทศไทย
   ของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

30



สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

3131

เส�หลัก ตัวชี้วัด

อันดับ คะแนน

๒๕๕๘-
๒๕๕๙

๒๕๕๗-
๒๕๕๘

๒๕๕๘-
๒๕๕๙

๒๕๕๗-
๒๕๕๘

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
ในสถานศึกษา	(Internet	Access	 
in	Schools)

๕๔ ๖๑ ๔.๖ ๔.๖

การให้บริการฝึกอบรมเฉพาะทางใน
ประเทศ	(Local	Availability	 
of	Specialized		Training	Services)

๗๐ ๖๙ ๔.๑ ๔.๒

ขอบเขตของการฝึกอบรม	(Extent	of	
Staff	Training)

๔๑ ๓๗ ๔.๓ ๔.๔

หมายเหตุ	*ข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ

 ๓. แนวท�งก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัด�้นก�รศกึษ�ในเวที
เศรษฐกิจโลก
	 	 การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการศกึษาในเวทีเศรษฐกจิโลก	
มีแนวทางที่สำาคัญ	ดังนี้	
	 	 ๓.๑)	ประเทศไทยได้รบัการจัดใหอ้ยูใ่นกลุ่ม	Stage	๒:	Efficiency-Driven	
ซึง่เปน็กลุม่ประเทศทีม่ผีลผลติมวลรวมภายในประเทศตอ่ประชากร	(GDP	per	capita)	
อยูร่ะหวา่ง	๓,๐๐๐	–	๘,๙๙๙	ดอลลา่รส์หรฐั	การเพิม่	GDP	per	capita	ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	
ดังนั้นสิ่งจำาเป็นที่ต้องดำาเนินการในขณะนี้คือ	 ต้องพิจารณาการคำานวณคะแนนและ
ให้นำ้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม	 สำาหรับประเทศไทยต้องเน้นและให้ความสำาคัญกับ	 
เสาหลักที่	 ๕-๑๐	 ให้มาก	 เนื่องจาก	 ๖	 เสาหลักนี้มีนำ้าหนักในการคำานวณอันดับถึง 
ร้อยละ	๕๐	ในขณะที่เสาหลักที่	๑-๔	มีนำ้าหนักร้อยละ	๔๐	และเสาหลักที่	๑๑-๑๒	
มีนำ้าหนักร้อยละ	๑๐
	 	 ๓.๒)	 ปิดจุดอ่อนเรื่องข้อมูลสถิติที่ส่งให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ	 
เพราะข้อมูลเชิงสถิติที่	 WEF	 นำามาใช้ในการจัดอันดับได้มาจากข้อมูลของหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศ	 อาทิ	 UNESCO	 UIS,	 World	 Bank,	 UNICEF,	 UNDP	 และ	 
OECD	เป็นต้น



สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

	 	 ๓.๓)	 การสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจที่เป็นผู้ตอบแบบ 
สอบถามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม	 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ี	 WEF	 
เก็บข้อมูลเชิงสำารวจ	 ข่าวดีของประเทศที่เน้นข่าวดีด้านการศึกษามีความสำาคัญ 
และจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะหากผู้บริหารของภาคธุรกิจไม่ได้มีบุตรหลานที่กำาลัง 
อยู่ ในวัยเรียนแล้ว	 คงเป็นการยากที่จะรับรู้ เหตุการณ์และมีความเข้าใจต่อ 
สภาพปัจจุบันของการศึกษาไทย	หน่วยงานด้านการศึกษาจึงควรพิจารณา
	 		 		 		 ๓.๓.๑)	 “สาร”	 ที่จะนำาเสนอไปถึงภาคธุรกิจ	 ต้องเป็นเรื่องที่เป็น
ภาพพจน์ในเชิงบวก	และมีรูปแบบที่น่าสนใจ	
	 	 		 		 ๓.๓.๒)	“สือ่”	ชอ่งทางการนำาเสนอทีม่ปีระสทิธภิาพไปถงึผูบ้รหิาร
ภาคธุรกิจ	อาจต้องพิจารณาแล้วว่าผู้บริหารภาคธุรกิจบริโภคข่าวสารจากสื่อใด

การอภิปรายทั่วไป

	 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย	ให้ข้อคิดเห็น	และให้ข้อเสนอแนะ	สรุปได้ดังนี้	
 ๑)	หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่	 
ควรให้ความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์	 โดยควรมีการนำาเสนอตัวอย่างที่ดี 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย	 และเผยแพร่ไปตามสื่อและช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น	 เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้บริหารในภาค 
ธุรกิจที่ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามให้กับ	 WEF	 อันจะนำาไปสู่ผลการจัดอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น	 เพราะข้อมูลที่นำามาใช้ในการจัดอันดับ 
ร้อยละ	๗๐	เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคธุรกิจ	
	 ๒)	การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย	 WEF	 
(World	 Economic	 Forum)	 เป็นการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของผู้บริหาร 
ในภาคธุรกิจที่มีต่อการศึกษาในประเทศของตนเอง	 จึงอาจไม่ใช่การจัดอันดับ 
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง
	 ๓)	ควรมกีารประชมุหารอืระหวา่งหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีจ่ดัสง่ขอ้มลูใหอ้งคก์ร
ระหวา่งประเทศเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการจัดอนัดับขดีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของ	WEF	 เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 
และเชื่อถือได้
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	 ๔)	ประเทศไทยควรมีดัชนีชี้วัดคุณภาพทางการศึกษาที่ออกแบบโดย
ประเทศไทยเอง	และมีความเชื่อถือได้	โดยไม่จำาเป็นต้องอิงกับต่างประเทศ	เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑)	หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสรา้งภาพลกัษณห์รอืการรบัรูท้ีด่ใีหก้บัผูบ้รหิาร
ในภาคธรุกจิทีเ่ปน็ผูต้อบแบบสำารวจใหก้บั	WEF	ในชว่งเวลาทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิสำารวจ	 
(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม)	 เพื่อให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษา
ของประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามในเชิงบวก	 และทำาให้ค่าคะแนน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
	 ๒)	ควรมีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้องค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับขีดความสามารถในการ 
แข่งขันด้านการศึกษาของ	WEF	 เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 และ 
เชื่อถือได้	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๔
เรื่อง

“สะเต็มศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (STEM in Basic Education)”
วันอ�ทิตย์ที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอ�ค�รอเนกประสงค์ โรงเรียนส�มเสนวิทย�ลัย 
เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ได้จัด	 สภาการศึกษาเสวนา	 ครั้งที่	 ๔	 ร่วมกับ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
เรื่อง	 “สะเต็มศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  
(STEM in Basic Education)”	 โดยเลขาธิการ 
สภาการศึกษา	 (ดร.กมล	 รอดคล้าย)	 เป็นประธานเปิดการเสวนา	 และชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ว่า	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และชัดเจน	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 	 ถ่ายทอดประสบการณ์	 และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา	 หรือ	 STEM	 ที่มีความหมายถึง	 การบูรณาการ 
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์	 (Science)	 เทคโนโลยี	 (Technology)	 
วิศวกรรมศาสตร์	 (Engineering)	 และคณิตศาสตร์	 (Mathematics)	 ซึ่งเป็น 
ยุทธศาสตร์สำาคัญที่ จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของเด็กให้รู้ จักคิด 
วิเคราะห์	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม	 รวมไปถึงผลิตงาน 
วิจัยเพื่อนำาไปสู่การทำาให้ประเทศพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ 
ประเทศที่มีรายได้สูง	 โดยสำานักงานฯ	 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสะเต็มศึกษา 
จากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย	 -	 สหรัฐฯ	 ครั้งที่	 ๗	 
ณ	 ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 มาเป็นวิทยากร 
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้สะเต็มศึกษาในต่างประเทศ	 เพื่อเป็น 
แนวทางนำาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของประเทศไทย	 และเชื่อมั่นว่า 
การเสวนาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายสำาหรับการพัฒนาระบบการเรียน 
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การสอนด้านสะเต็มศึกษาของไทย	 เช่นเดียวกับที่บารัค	 โอบามา	 ประธานาธิบดี 
แห่งสหรัฐอเมริกา	 ได้ประกาศให้สะเต็มศึกษาเป็นวาระแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา	
สามารถยกระดบัคณุภาพการศึกษาและสร้างกำาลงัคนของสหรฐัฯ	ใหม้คีวามเขม้แขง็สงู	
จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาประสบความสำาเร็จในฐานะประเทศชั้นนำาด้านอุตสาหกรรม
ของโลก

ข้อเสนอของวิทยากร

       ศ�สตร�จ�รย์ ม�ร์ค อัลเลน แนนนี 
(Prof. Mark Allen Nanny)	จากมหาวิทยาลัย 
โอกลาโฮมา	 สหรัฐอเมริกา	 นำาเสนอสาระสำาคัญ 
สรุปได้ว่า	 สิ่ งที่สำาคัญของสะเต็มศึกษาคือ 
การถา่ยทอดความรู้	และการนำากระบวนการคดิ 
แบบวิศวกรรมมากำาหนดแนวการคิดเชิงวิเคราะห์	 
และใช้ปรับกระบวนการคิดของเด็กในวิชา 

วิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ครูมีส่วนสำาคัญในการถ่ายทอดความรู้	 และมี 
ส่วนร่วมในการประยุกต์และการปรับการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา	 
ทั้งนี้	 จากประสบการณ์การสอน	 พบว่าครูควรสอนในเชิงวิศวกรรมเพื่อสร้างแรง 
บันดาลใจให้แก่เด็กในการเรียนรู้	 เสริมทักษะในการสร้างนวัตกรรม	 และสร้างโจทย์ 
ความท้าทายใหม่ๆ	 ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงโจทย์ที่ได้รับเพื่อนำาไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	 การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาประกอบด้วย	 ๔	 ปัจจัย	 
คือ	 ๑)	 เกิดองค์ความรู้ในตัวผู้เรียนเอง	 ๒)	 วางกติกาในการเรียนรู้ร่วมกัน	 และ 
สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียน	๓)	 สิ่งที่เกิดการเรียนรู้ต้องมีมูลค่า 
เพ่ิมและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนและสังคม	 คือ	 เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม	 
และ	 ๔)	 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวผู้เรียน	 ดังนั้น	 
ครูคือคนสำาคัญที่จะชี้แนะแนวทางการเรียนสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นแก่เด็กอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 การเรียนรู้อย่างแท้จริงแตกต่างจากการท่องจำาความรู้	 เพราะเป็น 
ประสบการณ์ของผู้เรียน	 และทำาให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านสำาหรับตัวผู้เรียน 
และสังคม	 การเรียนรู้แบบเดิมทำาให้ผู้ เรียนขาดความท้าทาย	 แต่การเรียนรู้ 
อย่างแท้จริงจะทำาให้ผู้เรียนสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และครูเป็นผู้เชื่อมโยง 
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ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดใหม่ๆ	 
ด้วยตัวผู้เรียนเอง	 เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์	 และแสวงหาวิธีการเพื่อให้ได้ความรู้	 
อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับสหรัฐอเมริกา	 ขณะน้ีมี	 ๒๖	 มลรัฐ	 ท่ีมีการกำาหนดรูปแบบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มากกว่ามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ	 ซึ่ง 
หมายความว่าได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
มากกวา่การเรยีนรูโ้ดยการสอนของครเูทา่น้ัน	เปน็การใช้กระบวนการสง่เสรมิความคดิ 
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างแท้จริง
   น�ยม�ร์ค วินเดล (Mr. Mark Windale) วิทยากรจากศูนย์ศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์	 
สหราชอาณาจักร	 กล่าวว่า	 จากการได้มีโอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา 
ในประเทศไทยมามากกวา่	๔	ป	ีโดยใชป้ระสบการณ ์
จากการเคยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์	 และใช้ 
ความรู้จากการทำางานในมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์	 
เพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศไทย	 เน้นการพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
เป็นแกนนำาในการใช้สะเต็มศึกษา	 ปรับการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งคู่มือ 
ครู	 และกิจกรรมที่ใช้สอนผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา	 เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้	 
ทักษะ	 และประสบการณ์	 ตลอดจนรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในบริบทของคนไทย	 
เช่น	 การออกแบบบ้านเพื่อระบายความร้อน	 การสร้างสาธารณูปโภค	 เช่น	 
สะพานแขวน	 การประกอบอาหารประเภทเครื่องดื่มโซดา	 เป็นต้น	 โดยครูมีหน้าที่ 
ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน	 อย่างไรก็ตาม	 กลไก 
ที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคือควรทำาให้เกิดพื้นท่ีในการเรียนรู้ในทุกเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและใช้การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีแลกเปลี่ยน 
สังคมการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละพื้นที่	 มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อนำามา 
พัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สอนในการออกแบบหลักสูตร	 แนะนำา 
ผู้เรียนให้รู้จักคิด	 และวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับนักวิจัยที่จะ 
พัฒนาตนเองไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ	และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ต่อไป
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 ศ�สตร�จ�รย์ โธมัส คอร์คอร�น 
(Prof. Thomas Corcoran)	ผูอ้ำานวยการ 
สถาบันวิ จั ย ด้ านนโยบายการศึ กษา	
วิทยาลัยการศึกษา	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 
สหรัฐอเมริกา	 กล่าวว่า	 จากประสบการณ์
ในการเป็นครูคณิตศาสตร์ยาวนานถึ ง	 
๕๐	 ปี	 และได้ร่วมทำางานกับมหาวิทยาลัย 

โคลัมเบีย	 เพ่ือยกระดับพัฒนาการศึกษาผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ของโลก	 ซ่ึงทำาให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กมีความเปลี่ยนแปลงไป 
เช่นเดียวกัน	 ความท้าทายสมัยใหม่	 คือ	 สื่อสังคมออนไลน์ที่ทำาให้ผู้เรียนมีแนวคิด 
เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมาก	 ปัจจุบันทั่วโลกมีความสนใจด้านสะเต็มศึกษา	 
เพราะทุกประเทศต่างต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศ	 
ท้ังนี้เป้าหมายของการบรรลุผลด้านสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนนั้น	 สิ่งสำาคัญคือ	 ครูผู้สอนควรมีวิธีการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ได้อย่าง 
หลากหลายวิธี 	 สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเพื่อปรับการเรียน 
การสอนได้อย่างเหมาะสม	 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ	 กำาหนดปัญหา	 
เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์เหตุและผล	 นำาไปสู่การอธิบายด้วยข้อสรุปท่ีรวบรวมได้	 
ดังนั้น	 พื้นฐานความรู้ของผู้ เรียนคือสิ่งสำาคัญที่สุดก่อนจะได้รับการเรียนรู้ 
ในด้านอื่นๆ	 ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 ซ่ึงครูต้องเป็น 
มืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ 
ได้อย่างเต็มที่	 กำาหนดจุดเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเองจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้อย่างแท้จริง	
	 ทั้งน้ี	 ศาสตราจารย์	 โธมัส	 คอร์คอราน	 ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัด 
การศึกษาในประเทศไทยหลายประการ	 สรุปได้ดังนี้	 ควรปรับเปลี่ยนระบบการจ่าย 
งบประมาณรายหัว	 และควรพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ 
สร้างครูท่ีจะจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	 ควรมีการตรวจสอบ 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	 ในสถาบัน 
อุดมศึกษาอย่างเข้มข้น	 เพื่อปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมหรือยกเลิกหลักสูตรที่ 
ขาดคุณภาพ	 ควรเปิดกว้างให้บุคคลหลากหลายวิชาชีพ	 รวมทั้งสายวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยี	 สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูได้	 เพ่ือสร้างคุณภาพของการเรียน 
การสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 การฝึกประสบการณ์ของครูท่ีกำาลังจะจบ 
การศึกษายังน้อยเกินไป	 จึงควรปรับให้มีระยะเวลาในการฝึกสอนมากขึ้น	 
การสร้างแรงจูงใจกับครูที่สอนอยู่ ในโรงเรียนขนาดเล็กยังน้อยมาก	 ท้ังท่ีมี 
ความสำาคัญในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก	 ควรเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสามารถเลือกสรรครูได้โดยอิสระ	 การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น	 การประเมินผลครูควรมุ่งเน้น 
ท่ีการสอนให้มีประสิทธิภาพ	 และพิจารณาผลตอบแทนของครูในสถานศึกษา 
ขนาดเล็กมากขึ้น	 ไม่ควรให้ความสำาคัญของคะแนน	 O-NET	 มากกว่าความ 
ก้าวหน้าของการได้คะแนน	O-NET	 ที่ดีขึ้น	 และ 
ควรส่งเสริมสนับสนุนความต้องการของครู  
ในด้านต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 อันจะเป็นการยก 
ระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

การอภิปรายทั่วไป

 ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	สรุปได้ดังนี้	
	 	 ๑)	 ในประเทศไทย	 มีหลายหน่วยงานท่ีดำาเนินงานส่งเสริมสนับสนุน 
สะเต็มศึกษา	 แต่มีจุดมุ่งหมายในการดำาเนินงานที่ต่างกัน	 ไม่มีความเช่ือมโยงกัน 
ในขณะที่ต่างประเทศมีการดำาเนินงานด้านสะเต็มศึกษาที่มีความร่วมมือกัน 
ระหว่างหลายหน่วยงาน	อาทิ
	 	 -	 สหราชอาณาจักร	 มุ่งเน้นความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
(Stakeholders)	 คือ	 นักเรียน	 ครูผู้สอน	 และชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
สะเต็มศึกษา	 โดยแบ่งความร่วมมือเป็น	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาค	 
และระดับโรงเรียน	 ในระดับภูมิภาคเน้นเรื่องการจัดโครงการต่างๆ	 ที่จะเข้ามา 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ	 โดยมีชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีต่างๆ	 เข้ามาร่วม 
ขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา	 และให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือในการ 
เรียนการสอนและการดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อน 
การเรียนการสอนสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และครูสามารถจัดการเรียน 
การสอนวิชาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน	
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		 - 	 สหรัฐอเมริกา	 มีการนำาความรู้ ในเชิง 
วิศวกรรมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา	 และเริ่มมีการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การ เรี ยนรู้ เ กี่ ย วกับความรู้ เ ชิ งวิ ศวกรรม	 
โดยขณะนี้ มี 	 ๒๖	 มลรั ฐ ท่ีมี การกำ าหนด 
รปูแบบมาตรฐานการเรยีนรูท้ีม่ากกวา่มาตรฐาน 

หลักสูตรการเรียนการสอนปกติ	 และมีการจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานด้านการนำา 
ความรู้เชิงวิศวกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน	 ทั้งน้ี	 ในการดำาเนินงานเรื่อง 
สะเต็มศึกษายังมีหน่วยงานอื่นๆ	 เข้ามาร่วมรับผิดชอบ	 เช่น	 มูลนิธิวิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ	 (National	 Science	 Foundation)	 รวมทั้งมีเว็บไซต์ต่างๆ	 ที่สามารถ 
เข้าไปศึกษาเรื่องการเรียนการสอนเชิงวิศวกรรมได้	 และยังมีหน่วยงานต่างๆ	 ให้ทุน 
สนับสนุนในการจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้	 ซึ่งจะเห็น 
ได้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
  ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ	 หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความ 
ร่วมมือในการขับเคลื่อนและผลักดันสะเต็มศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ	 แต่ในประเทศไทย	 
เป็นการดำาเนินงานในลักษณะที่ต่างคนต่างดำาเนินงานกันเอง	 โดยไม่ได้มีความ 
เชื่อมโยงการดำาเนินงานมากนัก	
	 ๒)	ครูผู้สอนด้านสะเต็มศึกษาไม่จำา เป็นต้องเก่งด้านวิทยาศาสตร์ 	 
เพราะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน	 แต่ครูสามารถ 
จัดการเรียนการสอนตามแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์	 ส่วนการออกข้อสอบ 
เพื่อการวัดและประเมินผล	 ควรจะเป็นข้อสอบที่เป็นการตั้งคำาถามให้เด็กได้ตอบ
มากกว่าจะเป็นข้อสอบที่มีตัวเลือก
	 ๓)	สิ่งสำาคัญที่สุดในการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา	 คือ	 การสนับสนุน 
เรื่องวัสดุอุปกรณ์	 เพื่อให้การเรียนการสอนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว	 และการพัฒนา 
การเรียนการสอนสะเต็มศึกษาควรดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ	 เริ่มจาก 
ครูผู้สอนที่ต้องเรียนรู้	 และพัฒนาไปด้วยกันกับผู้เรียน	 รวมทั้งต้องมีการค้นคว้า 
เพิ่มเติมตลอดเวลา	
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑)	 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้มากขึ้น	 เนื่องจากสะเต็มศึกษา
เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ 
คิดวิเคราะห์	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม	 รวมไปถึงการผลิต
งานวิจัยเพื่อนำาไปสู่การทำาให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศ 
ที่มีรายได้สูง	
	 ๒)	 สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม/สนับสนุน	 และกระตุ้นให้ผู้เรียนมี 
ความสนใจสะเต็มศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาเข้าไป 
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทุกรายวิชา
	 ๓)	 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษา 
โดยเฉพาะ	 เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๕
เรื่อง 

“เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย”
วันอังค�รที่ ๘ มีน�คม ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

	 สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา	จดัสภาการศกึษาเสวนา	(OEC	Forum)	 
ครัง้ที	่๕	เรือ่ง	“เรยีนฟร ีใครได ้ใครเสยี” โดยเลขาธกิารสภาการศกึษา	(ดร.กมล	รอดคลา้ย)	 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาว่า	 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา	 ซึ่งเป็นสาระสำาคัญท่ีกำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพื่อนำาข้อคิดเห็นที่ได้จากการเสวนาไปจัดทำาแผน
และนโยบายการศึกษาของชาติ	 และส่งข้อมูลต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจ	 โดยได้เชิญ	
ศาสตราจารย์	 ดร.ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	 มาเป็นวิทยากรนำาเสนอ	 และ
อภิปรายนำาโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติ	ลิ่มสกุล	อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ข้อเสนอของวิทยากร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  

กล่าวถึงหน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา	และการคลัง/ 
การงบประมาณ	 ว่าเมื่อพิจารณาการจัดสรร 
งบประมาณด้านการศึกษา	 โดยเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	กบัรา่งรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๙	หมวด	๕	หน้าที่ของรัฐ	มาตรา	๕๐	ที่กำาหนดให้	 
“รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับท่ีมีคุณภาพอย่าง 
ทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย	 รัฐต้องดำาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาก่อน
วัยเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 รัฐต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
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ตามความต้องการในระบบต่างๆ	 รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต	 และจัดให้มีการ 
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเอกชนในการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ	 โดยรัฐมีหน้าที่ดำาเนินการ	 กำากับ	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนให้การจัดการ 
ศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	 และดำาเนินการให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน…”	พบว่า	มีประเด็นที่ควร
พิจารณา	ดังนี้
	 ๑)	 ภาระของรัฐด้านการคลังและงบประมาณเพื่อการศึกษาอาจลดลง	
เนื่องจากกำาหนดให้รัฐดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับท่ีมีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย	 ซึ่งปัจจุบันรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สามัญและอาชีพ)	 
หรือโครงการเรียนฟรี	๑๕	ปี	ดังนั้น	ตามนัยของร่างรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับใหม่	จะทำาให้ 
รัฐสามารถลดภาระงบประมาณทีจั่ดสรรสำาหรบัการศึกษากอ่นวยัเรยีนหรอืระดบักอ่น 
ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษาตอนปลายได้	 หากการศึกษาภาคบังคับนับจากระดับ 
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 ๒)	 การลดภาระงบประมาณในระดับก่อน 
ประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
จะทำาให้ รัฐมีงบประมาณเหลือบางส่วนเพื่อไป 
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กยากจนให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้เต็ม 
ตามศักยภาพ	 ไม่เพียงแค่จบการศึกษาภาคบังคับ	 

ซ่ึงส่งผลให้รัฐสามารถลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาได้	 โดยมีข้อเสนอเพื่อ 
พิจารณา	ดังนี้	
		 		 	๒.๑	จดัทำาแผนทีค่นจน	(Poverty	Mapping)	ทีช่ดัเจนและตรวจสอบได	้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เด็กด้อยโอกาส	 และเด็กยากจนอย่างทั่วถึง	 
ทั้งนี้	 ต้องกำาหนดนิยามผู้ด้อยโอกาส	 เกณฑ์ความยากจนให้ชัดเจน	 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือของรัฐสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการจำาเป็นอย่างแท้จริง 
		 	 	๒.๒	 จัดสรรเงินอุดหนุนครอบครัวของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส	 ยากจน	 
เพื่อให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลา	 โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำากัดด้านเศรษฐกิจ 
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และสังคมของครัวเรือน	 (Conditional	 Cash	 
Transfer	 :	 CCT)	 โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	 
จำานวนเงิน	 และระยะเวลาของเงื่อนไขให้ 
ชัดเจน	 เพื่อช่วยเหลือให้เด็กที่มีฐานะยากจน 
ได้มี โอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา/ 
อาชีวศึกษา	 และอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	 ซึ่งหลาย 
ประเทศในแถบลาตินอเมริกาได้ดำาเนินงานสำาเร็จแล้ว	 ท้ังนี้	 มีการศึกษาวิจัย 
ของธนาคารโลกที่พบว่ารูปแบบการจัดสรรเงินโอนให้ครอบครัวยากจนดังกล่าว	
สามารถช่วยให้เด็กยากจนได้เรียนต่อเพิ่มมากขึ้น
  ๒.๓	 มีมาตรการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส	 ยากจน	 คงอยู่ในสถานศึกษา 
โดยไม่ออกจากสถานศึกษาก่อนวัยอันควร	 (Leaving	 School	 Early)	 จากข้อมูล 
การสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี	 ๒๕๕๖	 พบว่าอัตราการ 
ไม่ได้เรียนต่อในกลุ่มเด็กอายุ	 ๑๓	 –	 ๑๘	 ปี	 (๓,๓๐๐,๐๐๐	 คน)	 ในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ	 ๑๕	 (๕๐๐,๐๐๐	 คน)	 โดยกลุ่มเด็กที่มีฐานะยากจนมีอัตราการ	 
ไม่เรียนต่อสูงกว่าเด็กทั่วไป	(ร้อยละ	๒๐)
	 	 ๒.๔	 มีมาตรการจูงใจให้เด็กที่มีฐานะยากจนหรือผลการเรียนตำ่ากว่า 
ค่าเฉลี่ยได้รับทุนเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา	
	 ๓)	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 มาตรา	 ๖๕	 
ได้กำาหนดให้	 “รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการ	 
ให้เกิดความรู้ 	 การพัฒนาการ	 และนวัตกรรม	 เพื่อความเข้มแข็งของสังคม 
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ”	 ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้แตกต่างจาก 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม	 ที่ต้องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทยให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับตำ่ามากเพียงร้อยละ	 
๐.๓	ของ	GDP	ซึ่งมีข้อเสนอว่าควรอยู่ที่ระดับร้อยละ	๒	ของ	GDP
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การอภิปรายนำา

   รองศ�สตร�จ�รย ์ดร.กิตต ิลิม่สกุล	แสดงความคดิเหน็โดยมสีาระสำาคญั	
สรุปได้ดังนี้	
  										๑)	รัฐบาลมีหน้าที่บริหารงบประมาณ 

และประชาชนทุกคนต้องมสีว่นรว่มในการจา่ยภาษ ี
เพื่อใช้ในการจัดบริการการศึกษา	 โดยรัฐต้อง 
ดำาเนินการท้ังระบบเพื่อจัดสรรไปใช้ในส่วนต่างๆ	
ให้มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น

 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒)	 สาเหตุประการหนึ่งของการออก 
จากสถานศึกษาก่อนวัยอันควร	คือ	ผู้ปกครองคิดว่าการเรียนมีต้นทุนสูง	หากทำางาน 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 จะได้รับผลตอบแทนจากการทำางานท่ีคุ้มค่ากว่าการเรียน	 
ซ่ึงเป็นการคิดผลตอบแทนในระยะสั้น	 ยังไม่ได้คำานึงอัตราผลตอบแทนทุนมนุษย์ 
ตลอดชีพ	(rate	of	return	of	income	earning	for	gone)
	 ๓)	 การที่สถานศึกษามุ่งผลิตบริการการศึกษาตามศักยภาพและขีด 
ความสามารถของสถานศึกษา	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 โดยไม่ได้
คำานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 หรือกรณีโรงเรียนต่างจังหวัดที่มีปริมาณ 
จำานวนเด็กนักเรียนลดลง	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพ 
ของผู้จบการศึกษาในระดับพื้นฐาน	และมีผลกระทบต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา
	 ๔)	สถาบันการศึกษาต้องมีมาตรฐานและต้องหมั่นพัฒนา	 โดยโรงเรียน 
ท่ีมมีาตรฐานระดบัสงูควรไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณมากกวา่โรงเรยีนทีม่มีาตรฐาน 
ตำ่ากว่า	 ทั้งน้ี	 หากผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาเอกชน	 ก็ต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 เอง	 โดยรัฐต้องลดบทบาทลงในการจัดการศึกษาของสาขาที่มี 
ผลตอบแทนที่สูงและเข้าไปดำาเนินการในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้จัด	 เนื่องจากได้อัตรา 
ผลตอบแทนตำ่าแต่ให้ประโยชน์แก่สังคมสูง
	 ๕)	 การลงทุนในระดับอุดมศึกษา	 ผู้เรียนจะได้รับผลประโยชน์ส่วนตน 
มากกว่าผลประโยชน์ที่ตกแก่สังคม	 โดยตามหลักเศรษฐศาสตร์พบว่า	 อัตราผล 
ตอบแทนทุนมนุษย์ขึ้นกับสาขาการศึกษาและประเภทสถาบันการศึกษา	 ดังนั้น	 
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ผู้เรียนที่ศึกษาในสาขาวิชาที่จบและได้รับผลตอบแทนที่สูง	 ควรต้องรับผิดชอบ 
ในการจา่ยค่าเลา่เรยีนบางสว่นและรฐัชว่ยสมทบในสว่นทีข่าด	เพือ่ใหร้ฐันำางบประมาณ 
ส่วนที่เหลือไปจัดสรรให้แก่การศึกษาภาคบังคับได้

การอภิปรายทั่วไป

 ผู้ เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษาเสวนา	 ได้ร่วมกัน 

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	สรุปได้ดังนี้
 ๑) เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย	มีความเห็นเป็นแนวทาง	
ดังนี้	
	 	 	๑.๑	แนวทางแรก	เหน็วา่	เรยีนฟรกีอ่ใหเ้กดิประโยชน ์
แกท่กุฝา่ย	กล่าวคอื	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	โรงเรยีน	ไดร้บัประโยชน์ 
โดยไดง้บประมาณสนับสนุน	สำาหรับรัฐบาลน้ัน	แมรั้ฐจะตอ้งเสยีงงบประมาณซึง่มาจาก 
ภาษีของประชาชน	 แต่ก็เป็นการใช้งบประมาณเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ	 เพื่อเป็น 
ทรพัยากรและกำาลงัสำาคัญในการพัฒนาประเทศ	ซึง่จะคนืประโยชนก์ลบัสูป่ระเทศชาต ิ
ในท้ายสุด	
	 	 	๑.๒	 แนวทางที่สอง	 เห็นว่า	 สังคมเสียประโยชน์จากการท่ีรัฐนำารายได ้
จากภาษีมาใช้เพื่อการศึกษา	 แต่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน	 ซึ่งนอกจากทำาให้รัฐ 
ต้องรับภาระงบประมาณแล้ว	 สังคมมิได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับ 
ภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา	 เนื่องจากเข้าใจว่า	 การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ 
ที่จัดให้เปล่า	
 ๒) เรื่องประกอบก�รแก้ไขร่�งรัฐธรรมนูญฯ
	 	 ๒.๑	 (ร่าง)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ...	 มาตรา	 ๕๐	 
ระบุว่า	 “รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”	 ควรนิยามความหมายของ	 “ไม่เก็บค่าใช้จ่าย”	 
ให้ชัดเจน	 เช่น	 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
คุณภาพขั้นตำ่า	 (Lowest	 Quality)	 เพื่อกำาหนดคุณภาพขั้นตำ่าของสถานศึกษาที่
เปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงของบรบิทสงัคมโลก	และผูเ้รยีนจา่ยเพิม่สำาหรบั
การรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานขั้นตำ่า	
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	 	 ๒.๒)	 ระดับการศึกษาที่รัฐควรดำาเนินการให้มีการศึกษาโดยไม่เก็บ 
คา่ใช้จา่ย	คอื	กอ่นวยัเรยีนจนถงึชัน้มธัยมศึกษาปทีี	่๓	เน่ืองจากปฐมวยัเป็นวยัท่ีมคีวาม
สำาคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก	 การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการสร้างพื้นฐานท่ีดีและ 
ส่งผลต่อการศึกษาในระดับต่อไป	
	 	 ๒.๓)	ควรจดัเกบ็ภาษีเพือ่การศึกษาเพิม่เติมนอกเหนอืจากการบรจิาคเงนิ
เพื่อการศึกษา	เช่น	เก็บภาษีจากเงินได้สุทธิร้อยละ	๑	เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการ
จัดการศึกษา

 ๓) เรื่องที่ต้องศึกษ�วิจัยเพิ่มเติม 
	 	 ๓.๑	การศกึษากอ่นวยัเรยีนสง่ผลลพัธต่์อครอบครวัคนจนและเดก็ยากจน
เพียงใด	(สัมฤทธิผลการศึกษาตลอดชีวิต)	
	 	 ๓.๒	 การจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวที่เน้นการสนองทุนผ่านด้านอุปทาน	 
การให้ค่าใช้จ่ายรายหัวในจำานวนที่เท่ากัน	 	 ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันจริง 

เนื่องจากมีความแตกต่างกันของสถานศึกษา 
และภูมิหลังของผู้เรียน	 โดยสถานศึกษาท่ี 
เป็นที่นิยมมีความได้เปรียบเนื่องจากมีความ 
ต้องการของจำานวนผู้เรียนจำานวนมาก	 และ 
ในส่วนของผู้เรียน	พบว่าผู้ปกครองที่มีฐานะ 
รำา่รวยมคีวามพรอ้มท่ีจจา่ยเงนิเพือ่สนบัสนนุ 
การศึกษา	 ในขณะที่ผู้ปกครองที่มีฐานะ 

ยากจนไม่พร้อม	 ดังนั้น	 จึงควรปรับวิธีการและกระบวนการจัดสรรเงินรายหัว 
ตามความต้องการจำาเป็น	 เพื่อมิให้ผู้เรียนที่มีฐานะยากจนต้องออกจากระบบ 
การศึกษาก่อนเวลาอันควร	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาค	 ลดความเหลื่อมลำ้า	 
และยกระดับคุณภาพ	
	 		 ๓.๓	 มาตรการ/กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและการจัดสรรค่าใช้จ่ายโดยคำานึงถึงบริบทที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ตามสภาพ 
ภูมิศาสตร์	 ที่ตั้ง	 (โรงเรียนชนบท/โรงเรียนในเมือง)	 คุณภาพและมาตรฐาน	 
คุณลักษณะของผู้เรียน	 การผลิตกำาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ	 
(สาขาขาดแคลน/สาขาที่มีต้นทุนสูง/สาขาที่มีผลตอบแทนสูง	 สาขาศิลปวัฒนธรรม)	 
การพัฒนากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย	การจัดการเรียนร่วม	การสะสมหน่วยกิต	เป็นต้น
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	 	 	๓.๔	 มาตรการส่งเสริมไม่ให้เด็กยากจนออกจากสถานศึกษาก่อนวัย 
อันควร	 (Leaving	 School	 Early)	 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ	 ๑๓	 –	 ๑๘	 ปี	 
ซึ่งมีอัตราการออกจากสถานศึกษาก่อนวัยอันควรสูง
	 	 	๓.๕	 การมีงานทำาและอัตราผลตอบแทนของผู้จบอาชีวศึกษา	 เพื่อ 
ศึกษาว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน	 ซึ่งจะทำาให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณ 
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา	
	 	 	๓.๖	 มาตรการจูงใจของภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้คนเข้ามาเรียน 
อาชีวศึกษามากขึ้น	 และให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	 เช่น	 
การลดหย่อนภาษ	ีหรอืรัฐเน้นลงทนุในสาขาทีม่ค่ีาใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนสูง	 
และเน้นผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด

 ๔. ประเด็นอื่นๆ 

  ๔.๑	ควรให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความต้องการจำาเป็นของรายการ 
อุดหนุนฟรี	 ๕	 รายการ	 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะเครื่องแบบนักเรียน	 หนังสือเรียน	
เน่ืองจากผู้ เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกัน	 โดยอาจพิจารณาจัดสรรตาม 
ความต้องการจำาเป็นของแต่ละบุคคล	ตามความเหมาะสม	
	 	 	๔.๒	 ควรปรับทัศนคติของผู้ จ้างให้จ่ายผลตอบแทนโดยคำานึงถึง 
ความสามารถของคนมากกว่าวุฒิการศึกษา	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
ได้แสดงความสามารถ	 และมีรายได้ที่ เหมาะสม	 สอดคล้องกับทักษะและ 
ความสามารถของตน	
	 	 	๔.๓	 การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่	 ๔	 -	 ๖	 เน้นกลุ่มเป้าหมาย	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนสายสามัญ 
ไม่ดี	 และกลุ่มผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เนื่องจากท้ัง	 ๒	 กลุ่มนี้	 เป็นกลุ่ม 
ที่มีแนวโน้มว่าอาจไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้	 จึงได้เปิดหลักสูตร 
ทางเลือกให้ได้เรียนสายอาชีพเพื่อการทำางาน	 โดยผู้จบจะได้รับวุฒิการศึกษา 
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย	 แต่ในทางปฏิบัติ	 
สถานศึกษาดำาเนินการโดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนทวิศึกษา	 จึงส่งผลกระทบ 
ต่อจำานวนผู้เรียนต่อในสถาบันอาชีวศึกษา
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	 	 ๔.๔	 ความหลากหลายทางเชื้อชาติของผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา	 
เป็นบริบทที่ทำาให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนและหลักสูตรแตกต่างกัน
ไป	 เช่น	 โรงเรียนนานาชาติควรปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมไทย	 ภาษาไทย	 ส่วนโรงเรียน 
ชายขอบควรปลูกฝังเรื่องการสร้างความสัมพันธ์และการลดความขัดแย้งระหว่าง 
ประเทศ	รวมทั้งการเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่างเชื้อชาติ/ภาษา	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑)	รัฐควรจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 เนื่องจาก 
ปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนามนุษย์	 และเป็นการสร้างพื้นฐาน 
เพื่อส่งผลต่อการศึกษาในระดับต่อไป	
	 ๒)รัฐควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบริจาค 
เงินเพ่ือการศึกษา	 เช่น	 เก็บภาษีจากเงินได้สุทธิร้อยละ	 ๑	 เพื่อใช้เป็นงบประมาณ 
ในการจัดการศึกษา
	 ๓)	รัฐควรให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความต้องการจำาเป็นของรายการ 
อุดหนุนฟรี	 ๕	 รายการ	 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะเครื่องแบบนักเรียน	 หนังสือเรียน	 
เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกัน	 โดยอาจพิจารณาจัดเป็นรายกรณี 
/กลุ่ม	และเกลี่ยรายการค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๖
เรื่อง

“เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่เรื่องย�ก”
วันอังค�รที่ ๒๑ เมษ�ยน ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ได้จัดสภาการศึกษาเสวนา	(OEC	Forum) 
ครั้งที่	๖	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	“เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่เรื่องย�ก”	ซึ่งเป็นประเด็น 
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำาคัญและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียน	 
และกำาหนดให้การปฏิรูปการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่จะ 
ต้องดำาเนินการให้เกิดผลสำาเร็จโดยเร็ว	 โดย 
มกีารดำาเนินงานขบัเคลือ่นการยกระดบัทกัษะ 
ภาษาอังกฤษในภาพรวมทั้งระบบด้วยกลยุทธ์
ต่างๆ	 เช่น	 การสร้างแรงจูงใจด้วยการกระตุ้น 
ให้นักเรียนและประชาชนสนใจและตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาอังกฤษ	 
การเพ่ิมปริมาณครูที่มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน	 เป็นต้น	 และเนื่องจาก 
ปัจจุบันพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทย 
ยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้	 และเป็น 
ปัญหาที่สืบเนื่องมายาวนาน	 จึงได้จัดให้มีเวทีทางวิชาการเพื่อนำาเสนอแนวคิด 
และรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียน	 โดยสำานักงานฯ	 ได้เชิญ 
วิทยากรผู้นำาเสนอ	คือ	นางนวพร	สุขมะโน	ครูชำานาญการพิเศษ	โรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 
(ถึงสุขประชาสรรค์)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ซึ่งนับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี 
แนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practice)	 ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
ให้ประสบผลสำาเร็จได้ทั้งด้านทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน	 ทั้งนี้เพื่อขยายผลการนำารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษดังกล่าวไปสู่โรงเรียนอื่นๆ	 และสู่สังคมไทยทั้งระบบ	 เพื่อเป้าหมาย 
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ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของคนไทยให้ดีขึ้น	 และได้เชิญ 
รองศาสตราจารย์อรุณี	 วิริยะจิตรา	 กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
และนางเนตรปรียา	 ชุมไชโย	 ครูผู้ปฏิวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธี 
ธรรมชาติ	มาเป็นผู้อภิปรายนำา

ข้อเสนอของวิทยากร

 น�งนวพร สุขมะโน ครูชำ�น�ญก�รพิ เศษโรงเรียนวัดเส�ธงเก่�  
(ถึงสุขประช�สรรค์) นำาเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดเสาธงเก่าว่า 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
ระดับชั้น	อนุบาล	–	ประถมศึกษาปีที่	๖	ห้องเรียน 
จำานวน	 ๘	 ห้องเรียน	 ผู้บริหารและครูรวม	 ๕	 คน	 
นักเรียนประมาณ	 ๑๐๐	 คน	 และพบว่าจาก 
ปัญหาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 
(O-NET)	 สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๕	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ	 ๓๑.๒๕	 ซึ่งตำ่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ	 และปัญหานักเรียน 
ไม่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	 ไม่กล้าแสดงออก	 ประหม่าเขินอาย	 
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง	 ประกอบกับปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลก 
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร	 และเป็นเครื่องมือในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ	 ในปีการศึกษา	 
๒๕๕๖	 จึงได้แสวงหากลยุทธ์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียน	 โดยใช้ 
รูปแบบ	 “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามแนวทางขั้นบันได	 
๓	 ขั้น”	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 
และให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ	 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ	 
กล้าพูด	กล้าแสดงออก	
 “ก�รพัฒน�ทักษะก�รส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษต�มแนวท�งขั้นบันได ๓ ขั้น”  
ของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 ประกอบด้วย	 ข้ันที่ ๑ กระตุ้นให้เกิดก�รตระหนักรู้	 
ให้ผู้ เรียนตระหนักรู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารในอาเซียนและ 
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นานาชาติ	 เน้นการฝึกทักษะการฟัง	 การพูด	 
เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง	 และสามารถ 
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 โดยจัดกิจกรรม 
ต่างๆ	 เช่น	 การเปิดเพลงภาษาอังกฤษให้ 
นักเรียนฟัง	 ครูแนะนำาคำาศัพท์ใหม่และฝึก
สนทนากบันกัเรยีนด้วยประโยคง่ายๆ	หน้าเสาธง	 
การเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ	 จัดมุมภาษาอังกฤษบริเวณห้องเรียนและในโรงเรียน	
จัดค่าย	 English	 Camp	 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑-๖	 โดยมีรุ่นพี่เป็น
วิทยากร	 เป็นต้น	ขั้นที่ ๒ ก�รฝึกฝนและก�รครอบครองทักษะ	 เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำาคำาศัพท์	 วลี	 สำานวน	 และประโยคไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 และฝึกฝน
ทักษะการฟัง	 พูด	 อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะท้ัง
ในห้องเรียน	และนอกห้องเรียน	กิจกรรมในห้องเรียน	เช่น	ฝึกการออกเสียง	Phonic	
จากสื่อวิดิทัศน์และจากครู	 ฝึกอ่านคำาศัพท์จากบัตรภาพ	 บัตรคำา	 พร้อมความหมาย	 
ครูใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในห้องเรียน	 มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในวิชาอื่น	 
เช่น	คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 เป็นต้น	กิจกรรมนอกห้องเรียน	 เช่น	ค้นหาคำาศัพท ์
ในโรงเรียน	 วัด	 ตลาด	 และชุมชน	 ฝึกการสร้างประโยคโดยให้นักเรียนสื่อสาร 
กับชาวต่างชาติ	 และฝึกสนทนากับชาวต่างชาติทางอินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	ขั้นที่ ๓  
กิจกรรมมุ่งให้เกิดก�รพึ่งพ�ตนเอง	เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียน	 ทำาให้นักเรียนกล้าแสดงออก	 มีความมั่นใจในตนเอง	 เป็นกิจกรรมที่ครูนำา
นกัเรยีนไปใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง	เชน่	พานกัเรยีนไปฝกึการใชภ้าษาองักฤษ
ตามสถานที่ต่างๆ	 ตั้งแต่สถานีรถไฟ	 สนามบินสุวรรณภูมิ	 โรงแรม	 ห้างสรรพสินค้า	 
เป็นต้น	 รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย	 (Young	 Guide)	 โดยนำานักเรียน 
ไปฝึกสนทนาและทักทายกับชาวต่างชาติ	 และฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการอธิบายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดและโบราณสถานในวัดธรรมิการาม	 ซึ่งเป็น 
วัดท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจำานวนมาก	 จนได้รับความสนใจและสร้างความ 
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก	
	 รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามแนวทางที่โรงเรียน 
วัดเสาธงเก่านำามาใช้ในการพัฒนานักเรียน	 นับว่าประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
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และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ทุกประการ	 กล่าวคือนักเรียนมีทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น	นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ได้ตามศักยภาพ	 นอกจากนั้น	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ยังมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษทีส่งูขึน้เปน็ลำาดับ	ปรากฏผลตามตารางการเปรยีบเทียบ 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๘	

ต�ร�ง :    ก�รเปรยีบเทยีบค�่คะแนนเฉลีย่วชิ�ภ�ษ�องักฤษจ�กผลก�รทดสอบระดบัช�ติ 

          ขั้นพื้นฐ�น (O-NET) ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ระดับ/สังกัด ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

โรงเรียนวัดเสาธงเก่า ๓๑.๒๕ ๔๗.๒๕ ๖๖.๖๗ ๗๓.๓๓

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๕.๘๐ ๓๒.๒๓ ๓๔.๕๓ ๓๙.๘๓

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

๓๔.๐๓ ๓๑.๔๒ ๓๒.๘๘ ๓๖.๖๑

สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรยีนสาธติ) - - ๖๖.๒๙ ๗๐.๔๖

ประเทศ	 ๓๖.๙๙ ๓๓.๘๒ ๓๖.๐๒ ๔๐.๓๑

 
	 ทัง้น้ี	ครูนวพรกลา่ววา่ปจัจัยสำาคัญทีท่ำาใหโ้รงเรยีนวดัเสาธงเกา่ประสบความ
สำาเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน	 ประกอบด้วย	 การกำาหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนที่ชัดเจนของโรงเรียน	 การมีผู้บริหาร 
ที่ให้ความสำาคัญ	 ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงาน	 การมีครูท่ีมีความตระหนัก 
ในการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง	 ประกอบกับมีผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ศิษย์เก่า	 และ 
หน่วยงานอื่นๆ	ให้ความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี	

การอภิปรายนำา

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร� 
กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ 	 (องค์การมหาชน)	 อดีตคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
กล่าวสนับสนุนหลักการแนวคิดว่าครูเป็นปัจจัย 
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ที่สำาคัญในการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ 
ของผู้ เรียน	 และครูนวพรเป็นตัวอย่างที่ ดี  
ที่ มี ความรัก ในวิชาชีพ	 มีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู	 ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการ 
พัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนตามรูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้น	 ทั้งที่มีข้อจำากัดที่ไม่ได้จบเอกวิชา 
ภาษาอังกฤษ	 จนทำาให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษในระดับสูง	 รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนวัดเสาธงเก่าว่า 
เป็นตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นเลิศ	 
และเป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการของ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคม	 ทั้งนี้มี 
ความเห็นเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินงานของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า 
ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์คือ	 ผู้บริหาร	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน 
การดำาเนินงานของครูผู้สอนเป็นอย่างดี	 เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีมีการสร้างวิสัยทัศน์และกำาหนดเป้าหมายร่วม	 มีเจตคติที่ดี	 มีการวางแผน 
การดำาเนินงาน	 สร้างแรงจูงใจ	 รวมทั้งมีการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำานวย 
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพสูงสุด	
	 นอกจากนี้	 ปัจจัยที่สำาคัญอีกประการหนึ่งท่ีส่งผลให้การดำาเนินงานของ 
ครูนวพรประสบความสำาเร็จคือ	 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง	 
(Learning	 by	 Doing)	 ซึ่งนับเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด	 เพราะทำาให้ผู้เรียน 
ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์ตรง	 รวมทั้งผู้เรียนมีการเรียนรู้และซึมซับ 
โดยเร่ิมจากการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนของตนและ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง	 รวมทั้งมีบรรยากาศการทำางานเป็นทีมระหว่างครูในโรงเรียน	 
ที่มีการวางแผนการดำาเนินงานและช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี	 
โดยรองศาสตราจารย์อรุณีได้เสนอแนะให้นำาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีปรากฏอยู่ 
มากมายในสังคมปัจจุบัน	 เช่น	 English24,	 CAT	 English	 เป็นต้น	 มาปรับใช้เพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ	
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 น�งเนตรปรีย� ชุมไชโย หรือครูเคท ครูผู้ปฏิวัต ิ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ	 
มีความเห็นว่าสิ่งสำาคัญที่ทำาให้การพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของครูนวพรประสบความสำาเร็จ 
เป็นอย่างดี 	 คือ	 ความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ	 
เพราะปัจจุบันครูส่วนใหญ่ทำางานภายใต้กรอบ	 

สอนเพียงเพื่อให้เด็กสอบผ่าน	 แต่กรณีของครูนวพรได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้น 
การสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน	 เป็นการทำางานที่เกิดข้ึนด้วยความต้องการ 
ไม่ใช่ทำาเพราะด้วยหน้าที่ 	 แต่ทำาด้วยความมีใจรักและทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ 
ในการพัฒนาวิชาชีพ	 มีความอดทนต่อแรงเสียดทานและปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 
ท่ีเกิดข้ึน	รวมทัง้มจีติวญิญาณความเปน็ครอูยา่งแทจ้รงิจนสง่ผลทำาใหเ้กดิความสำาเรจ็ 
ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของผู้เรียนที่ดีขึ้น	
 นอกจากนี้	 จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา	 ๒๕	 ปี	 
และจากงานวิจัยที่ได้ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า	 ครูเคทพบว่าสาเหตุสำาคัญในเชิง 
จิตวิทยาที่ทำาให้เด็กไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เกิดจากความวิตกจริต	 
เช่น	 กลัวว่าถ้าพูดผิด	 จะอับอายขายหน้า	 หรือเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี 
แต่ยังไม่สามารถพูดได้	 ทำาให้ผู้เรียนเกิดภาวะซึมเศร้า	 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อ 
ให้เกิดสภาวะวิตกจริต	 ขาดความเชื่อมั่น	 ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง	 และคิดว่าตัวเอง 
ทำาไม่ได้	 ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรมีวิธีการดึงศักยภาพท่ีอยู่ภายในของผู้ เรียน 
ออกมาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 จนเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความกล้า 
ที่จะพูดและส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง	 
โดยครูเคทได้เสนอแนะว่ารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
และได้ผลรวดเร็ว	คือ	การเรียนรู้โดยวิธีการลอกเลียนแบบ	เพราะการลอกเลียนแบบ 
เป็นทักษะขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 และทำาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาไม่ใช่ 
เร่ืองยากอีกต่อไป	 ท้ังนี้ 	 ครูเคทได้กล่าวชื่นชมครูนวพรว่าเป็นตัวอย่างของครู 
ที่ใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 คือ	 มีการสร้าง 
ความตระหนักรู้	 ฝึกฝนทักษะต่างๆ	 และพานักเรียนไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง	 
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รวมทั้งยังมีการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับวิชาอื่นๆ	 และมีความเห็นสอดคล้อง 
กับรองศาสตราจารย์อรุณีว่าปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียนวัดเสาธงเก่าประสบความสำาเร็จ	 คือผู้บริหาร	 ซึ่งในกรณีของ 
ครูนวพรเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่มีผู้บริหารเห็นความสำาคัญ	 และให้การส่งเสริม 
สนับสนุนการดำาเนินงานจนเกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม	
	 จากกรณีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 แสดงให้เห็นถึง
ความสำาเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยในบริบทหนึ่งของประเทศ 
ที่เกิดขึ้น	 นับเป็นความสำาเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการ 
และพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนจนประสบความสำาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังด้านทักษะการสื่อสาร	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูง 
เทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่	 ภายใต้ข้อจำากัดของครูผู้สอนท่ีไม่ได้จบเอก 
วิชาภาษาอังกฤษ	 แต่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีต้องการเห็นความสำาเร็จ 
ของผู้เรียน	 พยายามแสวงหาและพัฒนารูปแบบวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
และนำามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ตามบริบทของโรงเรียน	

การอภิปรายทั่วไป	

 ๑)	 ความตั้งใจและแรงบันดาลใจของครู	 

รวมทั้งการบูรณาการการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาอื่นๆ	 อย่างเป็นธรรมชาติ	 

เป็นสิ่ งสำาคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
	 ๒)	 สิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน	 คือ	 
การนำาเทคโนโลยีทางการศึกษา	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 เว็บไซต์ต่างๆ	 มาช่วย 
พัฒนาการเรียนการสอน	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ผู้ปกครอง	 ในการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ	 ล้วนเป็นตัวช่วยส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
	 ๓)	ควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษ 
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมอาเซียน	 และการ
เป็นพลเมืองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมี 
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ความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้น	
	 ๔)	ควรเพิม่ชัว่โมงเรียนวชิาภาษาองักฤษในชัน้เรียนใหม้ากขึน้	เพือ่ใหน้กัเรยีน
มีเวลาในการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะที่ดี	
	 ๕)	สาเหตุที่ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในภาพ 
รวมตำ่า	 คือปัจจัยด้านจิตวิทยา	 จึงควรสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนเกิดความรัก 
และความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองให้สูงขึ้น	
	 ๖)	แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 

ที่ควรนำาไปสู่การจัดทำาแผนและนโยบายเพื่อ
การนำาไปสู่การปฏิบัติและทำาให้เกิดการพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง 
และครบวงจร	 ประกอบด้วยแนวทาง	 ๖	 ขั้น
ตอน	ดังนี้	
	 	 ๖.๑)	 การสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียน	 ให้ผู้ เรียน 

เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 และให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมาย 
การเรียนภาษาอังกฤษได้	 มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ 
ประสบผลสำาเร็จได้	
	 	 ๖.๒)	 ต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 (Positive	 
Attitude)	 โดยสร้างบทเรียนให้มีความน่าสนใจและทำาให้ผู้เรียนสนุก	 หรือสร้าง 
บทเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน	 และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยมี 
การปฏิบัติจากกิจกรรมแบบตื่นตัว	(Active	Learning)	
  ๖.๓)	 หาแนวทางให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด	 
(Style)	 เช่น	 เรียนรู้จากการฟัง	 เรียนรู้จากการดู	 เรียนรู้จากการลงมือเขียน	 และลงมือ
ทำา	เป็นต้น
		 	 ๖.๔)	 พฒันาทกัษะใหค้รอบคลมุทัง้การฟงั	การอา่น	การพดู	และการเขยีน	 
เพื่อทำาใหเ้รียนสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
	 	 ๖.๕)	 ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน	 โดยการให้ผู้เรียนฝึกทักษะ 
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ในการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริง	
	 	 ๖.๖)	 ส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 จากผลการจัดเสวนาและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	 สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย	ดังนี้	
	 ๑)	 มอบสพฐ.นำารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม 
แนวทางของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 (ถึงสุขประชาสรรค์)	 ไปขยายผลในโรงเรียน 
ขนาดเล็กและโรงเรียนทั่วไปเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผล 
สำาเร็จเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป
	 ๒)	ส่งเสริมให้มีการดำาเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบประจำาจังหวัด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จ 
ทั้งทางด้านทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเผยแพร่ต่อผู้เก่ียวข้อง 
และสาธารณชนเพื่อสรุปเป็นรูปแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	และนำาไปสู่ 
การขยายผลไปยังสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันและสถานศึกษาในจังหวัดอื่นจนเกดิ
แนวปฏิบัติที่ดีทั่วประเทศ	
	 ๓)	สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษานำาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถ 
สบืคน้ไดจ้ากทางอนิเทอรเ์นต็	เชน่	English	24,	CAT	English,	Speak	up	เปน็ตน้มาปรบั 
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ	
	 ๔)	พัฒนาทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลักหรือภาษาแม่ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากภาษาเป็นตัวจัดโครงสร้างทางสมอง	 
หากพัฒนาภาษาหลักให้อยู่ในระดับที่ดีจะนำาไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาอื่นๆ	 
ที่ดีต่อไป
	 ๕)	สรา้งความตะหนักใหค้รแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาทกุแหง่เหน็ความสำาคญั 
ของภาษาองักฤษ	เพือ่นำาไปสูคุ่ณภาพการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหป้ระสบ
ผลสำาเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
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	 “รูปแบบการพัฒนาภาษาอั งกฤษของ 

โรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 (ถึงสุขประชาสรรค์)	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เรียกว่า	 การพัฒนา 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามแนวทาง 

ขั้นบันได	 ๓	 ขั้น	 ประกอบด้วย	 ขั้นที่	 ๑	 กระตุ้น 

ให้เกิดการตระหนักรู้	 ขั้นที่	 ๒	 การฝึกฝนและ 

การครอบครองทักษะ	 และข้ันที่	 ๓	 กิจกรรม 

มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง”	

60



สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

6161

สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๗
เรื่อง

“ระบบคัดเลือกเข้�สถ�บันอุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ไทย”
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ได้จัดสภาการศึกษาเสวนา(OEC	 Forum)	 
ครั้งที่ 	 ๗	 เรื่อง	 “ระบบคัดเลือกเข้�สถ�บัน 
อุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ไทย”  
เพื่ อ เป็น เวทีทางวิชาการให้ผู้ ที่ อยู่ ในแวดวง 
ทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุก 
ภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาระบบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่สถาบนั 
อุดมศึกษาของประเทศไทย	 เน่ืองจากปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีระบบการ
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายและไม่ชัดเจน	 ทำาให้เกิดปัญหา 
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษารวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองหลายประการ	 
เช่น	 ปัญหานักเรียนหนีห้องเรียนเพื่อไปเรียนกวดวิชา	 ทำาให้มีเวลาเรียนไม่ครบ 
ตามมาตรฐานหลักสูตร	 และผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
ในการสมัครสอบของบุตรหลาน	เป็นต้น	โดยสำานักงานฯ	ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย ์
พงษอ์นิทร์	รักอริยะธรรม	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเนชัน่	ในฐานะประธานอนกุรรมการ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 
(ทปอ.)	มาเป็นวิทยากรนำาเสนอ	และเชิญผู้มคีวามรู้และประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ 
เรื่องระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาจำานวน	๒	ท่าน	คือ	รองศาสตราจารย์	 
นายแพทย์สรนิต	 ศิลธรรม	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และ 
รองศาสตราจารย์ 	 แพทย์หญิงนันทนา	 ศิ ริทรัพย์ 	 กรรมการผู้อำานวยการ 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มาเป็นผู้อภิปรายนำา 
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และรับฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่มเสวนา	ทัง้นี	้เพือ่นำาขอ้เสนอแนะ 
และความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการเสวนาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการพฒันาปรบัปรงุระบบ 
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม	
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ยั่งยืนต่อไป	

ข้อเสนอของวิทยากร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม	 นำาเสนอถึงความสำาคัญ 
ของระบบการ	 (สอบ)	 คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษาว่ามีผลต่อการยกระดับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย	 โดยการ 
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษามีพัฒนาการ 
เริ่มจากอดีตที่มีการใช้ระบบเอ็นทรานซ์ 
เพียงระบบเดียว	 ต่อมาจึงมีการปรับมาใช้
ระบบ	 Admission	 และระบบรับตรง	 	 โดย 

สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน	 เนื่องจากในอดีตประเทศไทยมีจำานวนสถาบันอุดมศึกษา 
และสาขาวิชาให้เลือกน้อย	 แต่ปัจจุบันมีจำานวนสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
และมีสาขาวิชาให้เลือกมากกว่า	 ๔,๑๐๐	 สาขา	 ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีเงื่อนไข 
และความต้องการที่แตกต่างกัน	 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือก 
ให้หลากหลาย	 มีความเป็นมาตรฐาน	 และสอดคล้องกับความต้องการของคณะ 
สาขาวิชาและการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์	
	 ระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔	กลุ่ม	ประกอบด้วย	๑)	นักเรียน/ผู้ปกครอง	ซึ่งนักเรียนมีปัญหา
ว่าต้องสอบมากเกินไป	 ต้องวิ่งรอกสอบ	 มีความเครียด	 ข้อสอบที่ออกโดย	 สทศ. 
ค่อนข้างยาก	ทั้ง	O-NET	GAT/PAT	และ	๙	วิชาสามัญ	และผู้ปกครองต้องแบกรับ 
ภาระด้านค่าใช้จ่าย	 ๒)	 ครู/โรงเรียน	 พบปัญหาว่าเมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก 
จากระบบรับตรงก่อนปิดภาคเรียน	 ทำาให้เด็กไม่ตั้งใจเรียน	 ท้ิงห้องเรียน	 หนีเรียนไป 
กวดวชิา	ทำาใหม้ผีลตอ่การสอนของครบูางสว่น	๓)	คณะวชิา/มหาวิทยาลยั	พบปัญหาว่า 
นักเรียนที่สอบติดในคณะสาชาวิชาต่างๆ	 มีความสามารถและทักษะไม่สอดคล้อง 
กับสาขาวิชาท่ีเรียน	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสาขาวิชา	 นอกจากนั้นนักเรียน 
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ที่สอบได้ที่เรียนแล้ว	 ส่วนหนึ่งไม่เข้าเรียน	
ทำาให้นักเรียนอื่นเสียโอกาส	 คณะหรือ 
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย	 ต้องบริหาร
จัดการ	 โดยปรับจำานวนการรับเพิ่ม	 หรือ 
บางครั้ ง ไม่ เ ป็ นตามแผนที่ กำ าหนดไว้ 	 
๔)	 รัฐ	 ที่ต้องการให้การศึกษามีคุณภาพ 
ท่ัวถึง	 เท่าเทียมและสามารถแข่งขันกับ ประเทศอื่นได้	 แต่ในปัจจุบันระบบ 
การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษามีรูปแบบที่หลากหลาย	 และมีตารางช่วงเวลา 
การสอบที่แตกต่างกัน	
	 จากสภาพปัญหาระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่ เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 โรงเรียน	 สถาบันอุดมศึกษา	 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงมีความ 
ต้องการให้มีการกำาหนดเวลาในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาหลังจาก 
ที่นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว	 นอกจากนี้ยั งต้องการ 
ให้มีระบบการคัดเลือกที่มีคุณภาพ	 ไม่สร้างความเครียดให้แก่นักเรียน	 และไม่สร้าง 
ภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง	เป็นการจัดระบบการคัดเลือกร่วมกัน	ไม่กระจัด 
กระจายซำ้าซ้อนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งเป็นระบบท่ีตอบสนองการพัฒนา 
การศึกษาของชาติเทียบเท่ามาตรฐานสากล	
	 ดังนั้น	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 จึงกำาหนดระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษา	ซึ่งมีเป้าหมายและวิธีการ	ดังนี้	
	 ๑)	เอื้อให้นักเรียนได้ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนได้ครบหลักสูตร	 โดยสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ	ดำาเนินการรับตรงโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
	 ๒)	มคีณุภาพมาตรฐานตามแนวนโยบายของรฐัและมหาวทิยาลยั	โดยใหก้าร
สอบ	O-NET	เปน็การสอบเพือ่วดัมาตรฐานการเรยีนรู	้ขอ้สอบทีอ่อกควรอยูใ่นขอบเขต
สาระการเรยีนรู	้และเปน็ขอ้สอบเชงิคดิวเิคราะห	์สว่นการสอบ	๙	วชิาสามญั	เปน็การ
สอบแข่งขันเข้าสู่สาขาวิชา	ที่มีการปรับเปลี่ยนตามทิศทางและกระแสสากล	เพื่อเป็น
ตัวกระตุ้นและขับเคลื่อน	 	 การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ข้อสอบจึงค่อนข้างยาก 
และเกินมาตรฐานหลักสูตร	
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	 ๓)	ให้โอกาสแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากความแตกต่าง 
ในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท	 
โดยกำาหนดเกณฑ	์Admission	ดังน้ี	O-NET	ร้อยละ	๓๐	GPAX	รอ้ยละ	๒๐	GAT	รอ้ยละ	 
๐-๕๐	และ	PAT	ร้อยละ	๐-๔๐	
	 ๔)	 ให้โอกาสนักเรียนได้เลือกสอบมากกว่า	 ๑	 ครั้ง	 กรณีป่วยหรือไม่ 
สามารถเข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัย	 โดยกำาหนดให้มีการจัดสอบ	 GAT/PAT	 ครั้งท่ี	 ๑	 
และครั้งที่	๒	และเลือกคะแนนที่ดีที่สุด
 ๕)	 ให้นักเรียนสอบโดยไม่เกี่ยวกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ในช้ันเรียน	 
เป็นการวัดความถนัดของผู้เรียน	 โดยให้มีการสอบ	 GAT/PAT	 ท่ีสามารถจัดสอบ 
โดยที่นักเรียนไม่ต้องจบหลักสูตร
	 ๖)	คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาได้ตามความต้องการท่ีหลากหลาย 
ของสาขาวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว	โดยให้นำาผลการสอบ	๙	วิชาสามัญ	 
และ	GAT/PAT	ไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยได้
	 ๗)	มีการคัดเลือกร่วมกัน	 (ไม่แยกกระจัดกระจาย)	 ภายใต้ความเป็นอิสระ 
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	 โดยพัฒนาและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล	นำาผลการสอบ	GAT/PAT	และผลการสอบ	๙	วิชาสามัญมาใช้	 
เพ่ือลดการวิ่งรอกสอบและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 และลดความเครียดของ 
นักเรียน	 (นักเรียนไม่จำาเป็นต้องสอบทุกวิชา-ให้เลือกสอบตามที่สาขาวิชาที่จะเรียน 
กำาหนดเท่านั้น)
 ๘)	แก้ไขการกันที่ของนักเรียนที่สอบติดมากกว่า	 ๑	 แห่ง	 และแก้ปัญหา
จำานวนการรับนักศึกษาไม่ตรงกับแผนฯ	 ของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย	 โดยพัฒนา 
และดำาเนินการในระบบ	Clearing	House	ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ	สามารถรับตรงได้
อย่างอิสระ	โดยใช้ข้อสอบกลาง	และนักเรียนส่งใบสมัครได้หลายสาขา	แต่ต้องมายื่น
สิทธิ์ก่อนจะเข้าสู่	Admission
	 ๙)	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและความถนัด	 (จะเลือก 
สมัครแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้	ไม่บังคับและไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง)	 
โดยนักเรียนสามารถนำาผลการสอบ	๙	วิชาสามัญหรือ	GAT/PAT	ไปยื่นสมัครตามที่
คณะวิชากำาหนด
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	 ๑๐)	 ลดปัญหาความเครียดของนักเรียน	 โดยกำาหนดให้มีการสอบ 
ในระบบกลางครั้งเดียวแต่สมัครได้หลายแห่ง	
	 ๑๑)	 สามารถปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานสากลในอนาคต	 โดยมีความ 
เป็นไปได้ท่ีจะมีการปรับลดหรือเพิ่มวิชาสามัญ	 ๙	 วิชา	 หรือวิชาหน่ึงวิชาใดให้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐานสากล	 เช่น	 การวัดความสามารถภาษาอังกฤษ	 ใช้ผลสอบเทียบเท่า	
TOEFL	หรือ	IELTS	หรือการใช้	Standard	Test	อื่น	

การอภิปรายนำา

 รองศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์สรนิต  
ศิลธรรม รอง เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
ก�รอุดมศึกษ� มีความเห็นสรุปได้ว่า	 ระบบ 
การคัด เลือกเข้ าสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็น 
ความต้องการของประชาชนท่ัวไปควรมีลักษณะ 
และหลักการที่สำาคัญ	 คือ	 ๑)	 สามารถชี้นำา 
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้	 ๒)	 เปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันท้ังใน 
เร่ืองเวลา	 ค่าใช้จ่าย	 และการแข่งขัน	 ๓)	 นักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกได้มากกว่า	 
๑	 ครั้ง	 ๔)	 มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการเลือก	 เช่น	 ผู้เรียนมีความเหมาะสม
กับวิชาชีพที่จะเรียนหรือไม่ 	 และการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในเขต	 ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น	เป็นต้น	และ	๕)	การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือก
ต้องแจ้งล่วงหน้า	๓	ปี
	 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสอบจะแตกต่างกันตามวิชาท่ีสอบ	 เช่น	 GAT/PAT	 
วิชาละ	๑๔๐	บาท	วิชาสามัญวิชาละ	๑๐๐	บาท	Admission	๒๕๐	บาท	 เป็นต้น	 
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ	 ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐	 บาท	 ที่นักเรียนจะสามารถ 
นำาผลการสอบดังกล่าวไปใช้ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใน
ประเทศไทยได้	
	 นอกจากนี้	 มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย	 คือ	 ๑)	 การเริ่มกระบวนการรับเข้ามหาวิทยาลัย	 ไม่ควรเร็วกว่า 
เดือนมกราคม	 (ต้องสัมพันธ์กับการเปิดปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย)	 เพื่อให้
นักเรียนอยู่ในห้องเรียนนานที่สุด	 จะได้มีพัฒนาการที่ดี	 เช่น	 ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
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และครู	 เป็นต้น	 ๒)	 ใช้ข้อสอบกลาง	 ซึ่งหมายถึง	 ข้อสอบวิชาการ	 GAT/PAT,	 
วิชาสามัญ,	 O-NET,	 GPAX	 เพื่อการคัดเลือกในระบบ	 Admission	 กลางของ 
สถาบันอุดมศึกษาและการรับโควตาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	 (ห้ามจัดสอบ
วิชาการเอง)	 และ	๓)	 การรับตรงต้องมีเงื่อนไข	 เช่น	 รับนักเรียนตามพื้นที่	 โรงเรียน 
ในสังกัด	นักเรียนดีเด่นพิเศษ	เป็นต้น	
 รองศ�สตร�จ�รย์ แพทย์หญิงนันทน� ศิริทรัพย์	 เสนอความคิดเห็น 
สรุปได้ว่า	การคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา	ต้องพิจารณาความคาดหวัง 

ของผูเ้กีย่วขอ้งทกุกลุม่	กลา่วคอื	ความคาดหวงั 
ของนกัเรยีน/ผูป้กครอง	เชน่	ตอ้งการเขา้เรยีน 
ในสาขาวิชายอดนิยม	 ต้องการเข้าเรียนใน 
สถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง	ตอ้งการมงีานทำา	มรีายไดด้	ี 
ความคาดหวังของโรงเรียน	เช่น	คาดหวังให้
นักเรียนสอบเข้าศึกษาในสถาบันที่ดี	 หรือ 
ในสาขายอดนิยมได้มากๆ	 นักเรียนสอบได้ 

ในลำาดับที่ดี	 เพื่อทำาให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	 และทำาให้มีนักเรียนเก่งเข้ามาเรียน	 
มีครูเก่งเข้ามาสอน	 ความคาดหวังของสถาบันอุดมศึกษา	 คือ	 นิสิตนักศึกษา 
มีความถนัด	 ความพร้อมทางสติปัญญา	 มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี	 เป็นคนดี 
มีคุณธรรมเป็นบัณฑิตที่เป็นความต้องการของทั้งภาครัฐและตลาดแรงงาน	 บัณฑิต 
อยูร่อดมคีณุภาพชวีติทีด่	ีสามารถชีน้ำาสงัคมและเปน็แบบอยา่งทีด่	ีอาจารยม์คีณุภาพ	 
ส่งผลให้สถาบันมีชื่อเสียงและมีความยั่งยืนต่อไป	 โดยความคาดหวังของผู้เก่ียวข้อง 
ทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 จึงควรนำามาพิจารณาหาจุดร่วมที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมและระบบคัดเลือก 
เข้าสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้	
	 นอกจากน้ี	ไดเ้สนอประเดน็ใหท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณารว่มกนัเรือ่งเงือ่นไขและ
ขอ้กำาหนดในการคดัเลอืกบคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา	ดงันี	้๑)	โครงการพเิศษ
เปน็การใหโ้อกาสหรือเอาเปรยีบ	๒)	ควรกำาหนด	ใหม้กีารสอบครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้	 
และสอบเมือ่ใด	๓)	การสอบความถนดัและทกัษะทางวชิาชพี	(Non-Academic	Test)	 
ควรมีหรือไม่	 การสอบวิชาการอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่	 ๔)	 ควรมีข้อกำาหนด 
ด้านสุขภาพกายและจิตหรือไม่	๕)	ข้อกำาหนดด้านความพิการ	ควรมีกำาหนดไว้ชัดเจน 
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หรือไม่	และ	๖)	ควรกำาหนดให้ไม่ต้องมีการสอบเข้า	แต่มีการสอบออก	จะดีหรือไม่	

การอภิปรายทั่วไป
	 ผู้เข้าร่วมเสวนา	 ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	 สรุปได้ดังนี้ 
 ๑)	การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	เป็นกลไกหนึ่งที่เชื่อมโยง 
และส่งผลกระทบไปยังกลไกอื่นๆ	 ในระบบการศึกษา	 เช่น	 กระบวนการการจัด 
การเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษา	
	 ๒)	ควรกำาหนดใหใ้ชข้อ้สอบกลางทัว่ประเทศ	เพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระของสถาบัน
อดุมศกึษา	เปน็การลดปญัหาการวิง่รอกสอบของนกัเรยีน	และลดภาระดา้นคา่ใชจ้า่ย
ของผู้ปกครอง	
	 ๓)	ระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาควรมีความชัดเจนและ 
มีความยุติธรรม	 และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าสถาบัน 
อุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
 ๔)	การสอบและขอ้สอบทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกเขา้สถาบนัอดุมศกึษา	เปน็การชีน้ำา 
กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน	 หากมีการกำาหนดให้ใช้ข้อสอบอัตนัยแทน 
ข้อสอบปรนัยบางส่วน	จะทำาให้กระบวนการตรวจข้อสอบมีความยากลำาบากมากขึ้น	
รวมทั้งทำาให้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	
	 ๕)	การกำาหนดให้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่มีการสอบเข้า	 แต่มี 
การสอบออก	สามารถทำาได้	แต่การสอบออกต้องมรีะบบและมาตรการในการคดักรอง 
เด็กทุกปีและสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการเตรียมการให้พร้อม	 โดยควรมีการทดลอง 
นำาร่องในมหาวิทยาลัยในกำากับรัฐก่อน
	 ๖)	ก่อนเริ่มกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
ควรให้ผู้เรียนได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ก่อน	 ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม	เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนนานที่สุด	
	 ๗)	ควรลดหรือยกเลิกระบบการรับตรง	 หรือหากจะจัดให้มีระบบรับตรง 
ควรรับหลังจากระบบ	 Admission	 กลางโดยการรับตรงของสถาบันอุดมศึกษา 
ต่างๆ	 ต้องมีการรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าได้และส่งให้สมาคมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย	 (สอท.)	 เพื่อตัดสิทธ์ิการคัดเลือกในระบบ	 Admission	 กลางทันที 
ที่ยื่นสิทธิ์เข้าศึกษา	 หรือสถาบันอุดมศึกษาควรจัดทำาระบบ	 Clearing	 House	 ให้มี 
ความชัดเจน	รวมทั้งการรับตรงต้องมีเงื่อนไขและอัตราส่วนที่ชัดเจน	เช่น	รับนักเรียน
ในพื้นที่	รับนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด	เป็นต้น	
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 ๘)	 การสอบรวมมีข้อดี	 แต่ก็มีข้อเสียที่พบได้	 คือ	 ไม่สามารถให้โอกาส 
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ	 ผู้เรียนต้องเลือกคณะรองลงไปที่คิดว่า 
จะสามารถเข้าเรียนได้	 นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดการทุจริตในการสอบ	 โดยยิ่งมีจำานวน 
ผู้สอบมาก	 การทุจริตก็จะมีมาก	 เนื่องจากมีการนำาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า 
มาใช้ในการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ	
	 ๙)	ควรมกีารปรบัระบบคา่ใชจ้า่ยในการสอบใหล้ดลง	เพือ่ไมใ่หเ้ปน็ภาระคา่
ใช้จ่ายกับผู้ปกครองมากเกินไป	
	 ๑๐)	 สถาบันอุดมศึกษาควรมีช่องทางในการเชื่อมข้อมูลไปยังโรงเรียน	 
เช่น	 มีศูนย์แนะแนว	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ชัดเจนให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ในการตัดสินใจเลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการได้อย่างเหมาะสม	
	 ๑๑)	ไม่ควรนำาคะแนน	GPAX	และ	O-NET	มาใช้เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 
เข้าสถาบันอุดมศึกษา	 หรือหากจะใช้ควรกำาหนดเป็นเกณฑ์ขั้นตำ่าในการคัดเลือก	 
เพราะคะแนน	GPAX	และ	O-NET	ของแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน	
	 ๑๒)	 ไม่ควรกำาหนดเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียน	 เพราะบริบท 
ของประเทศมีความแตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 จากผลการจัดเสวนาและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	 สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย	ดังนี้	
	 ๑)	 ลดหรือยกเลิกระบบรับตรง	 เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน	
และลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 รวมทั้งลดปัญหาเด็กหนีห้องเรียนเมื่อ
สอบติดแล้ว	 ควรจัดให้มีการสอบตรงเฉพาะ	 เช่น	 การรับตรงของสถาบันอุดมศึกษา 
ในภูมิภาค	หรือการรับตรงของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในบางคณะ	เป็นต้น
	 ๒)	 ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้	 “ข้อสอบกลาง”	 คือ	 GAT/PAT	 
๙	วิชาสามัญ	O-NET	และ	GPAX	เพื่อ	Admission	กลาง	(ห้ามจัดสอบวิชาการเอง)	
	 ๓)	 ควรกำาหนดเปิดปิดภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามเดิมท่ีสอดรับ 
กับเปิดปิดภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย	 ไม่เปิดปิด
ภาคเรียนตามอาเซียน	 เพราะการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนทำาให้เกิดปัญหา 
และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๘
เรื่อง 

“ระบบก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับประเทศไทย”
วันอังค�รที่ ๑๔ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมสภาการศึกษาเสวนา	 
(OEC	Forum)	ครัง้ที	่๘	เรือ่ง “ระบบก�รกู้ยมืเงินเพือ่ก�รศกึษ�สำ�หรบัประเทศไทย” 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำาเนินงาน	 ปัญหา	 และอุปสรรคในการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับระบบการกู้ยืม
เงินให้เป็นกลไกในการกำากับการดำาเนินงานของสถาบันการศึกษาเพื่อการผลิต
และพัฒนากำาลังคนที่มีคุณภาพสนองตอบการพัฒนาประเทศ	 โดยสำานักงานฯ	 
ได้เชิญ	 ศาสตราจารย์เมธี	 ครองแก้ว	 อาจารย์ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์	 มาเป็นวิทยากรนำาเสนอ	 และเชิญ	 
นายสมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภาการศึกษา	และ 
ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษา	มาเป็นผู้อภิปรายนำา	

ข้อเสนอของวิทยากร

 ศ�สตร�จ�รยเ์มธ ีครองแกว้	นำาเสนอเรือ่งระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษา
สำาหรบัประเทศไทยแบง่เปน็	๓	ประเด็นหลกั	คือ	๑)	แนวคดิของระบบการกูย้มืเงนิเพือ่
การศึกษา	๒)	ปัญหาและอุปสรรคของการกู้ยืมเงินในระบบ	กยศ.	และ	๓)	ข้อเสนอ 
แนวทางแก้ปัญหา	สรุปได้ดังนี้
  ๑) แนวคิดของระบบก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ�
		 		 ๑.๑)	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 กองทุน	 กยศ.	 
เริ่มดำาเนินงานในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 เพ่ือมุ่งให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ยากจนที่ครอบครัว 
มีรายได้ไม่เกิน	๑๕๐,๐๐๐	บาทต่อปี	(ปรับเพิ่มเป็น	๒๐๐,๐๐๐	บาทต่อปี)	สามารถ 
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เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
จากนั้นได้มีการขยายขอบเขตการให้กู้ยืมเงินไป 
จนถึงระดับปริญญาตรี 	 โดยให้กู้ ยืมเป็นค่า
เล่าเรียน/ค่าบำารุงการศึกษา	 และค่าครองชีพ 
ระหว่างเรียน	 โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้	 ๒	 ปี	 
กำาหนดชำาระคนืภายใน	๑๕	ปี	อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ	 

๑	ต่อปี	เป็นกองทุนที่มุ่งวัตถุประสงค์ด้านสังคม	
	 การดำาเนนิงานของกองทนุ	กยศ.	ในปจัจุบนั	มผีูกู้ร้ายใหมป่ระมาณ	๔	ลา้นคน	 
มผีูกู้ร้ายเกา่ทีไ่มช่ำาระคนืประมาณ	๒	ลา้นคน	สง่ผลใหห้นีส้าธารณะภาครฐัเพิม่สงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง	มีจำานวนคดีฟ้องร้องผู้กู้ที่ไม่ชำาระหนี้ประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	ราย	ส่งผล
ให้ต้นทุนในการติดตามหนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นปีละประมาณ	๑	พันล้านบาท	
	 	 ๑.๒)	กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	
	 	 		 		 กองทุน	 กรอ.	 เริ่มดำาเนินงานในปี	 ๒๕๔๙	 โดยนำาแนวคิดของ
ประเทศออสเตรเลยีทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการดำาเนินงานระบบเงนิกูเ้พือ่การศกึษาท่ี 
การชำาระหน้ีคืนขึ้นอยู่กับรายได้ในอนาคต	 (Income	 Contingent	 Loan	 :	 ICL)	
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	 ซึ่งนอกจากจะเป็นกองทุน 
ที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคม	 (การช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี)	 ยังมุ่งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน	 (เป็นกองทุนท่ีสามารถดำารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่เป็นภาระกับรัฐ)	 ภายใต้แนวคิดของการเป็นหุ้นส่วน
ระหวา่งรัฐและผูเ้รียน	ผ่านการใหเ้งนิกูย้มืเพือ่การศกึษาแกน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ที่มีศักยภาพและความสามารถในการเรียนได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี	 แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์	 สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	
เพื่อมิให้สถานะทางการเงินเป็นอุปสรรคในการเข้าเรียน	 เมื่อสำาเร็จการศึกษา	 มีงาน
ทำา	 มีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่าที่กำาหนดจึงจะเริ่มชำาระหนี้เงินกู้ตามอัตราท่ีกำาหนด	 โดย
มอีตัราการชำาระคนืในอตัราทีก่า้วหนา้ตามความสามารถในการหารายไดข้องผูกู้	้หาก
ผู้กู้ไม่มีงานทำา	เป็นผู้ว่างงาน	ไม่มีรายได้	หรือมีรายตำ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้องชำาระหนี้	ก็ยัง
ไม่ต้องชำาระหนี้	
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	 ดว้ยเหตนุี	้หนีเ้งนิกู	้กรอ.	จงึไมม่กีารกำาหนดระยะเวลาปลอดหนี	้แตก่ำาหนด 
ให้มีการปรับมูลหน้ีของเ งินกู้ตามอัตราเ งินเฟ้อเพื่อรักษามูลค่าของเงินกู้  
ให้คงเดิม	 ซึ่งมีการดำาเนินงานในประเทศออสเตรเลีย	 หรือจะปรับตามอัตรา 
ดอกเบี้ยตามอัตราที่กำาหนดในตลาดของสถาบันการเงิน	 (สามารถกำาหนดให้ตำ่า 
กว่าอัตราตลาดได้)	 และให้กู้ยืมเฉพาะผู้เรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น	 (เหตุผล 
ที่ไม่ให้เงินกู้ยืมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เนื่องจากเป็นการศึกษาขั้น 
พื้นฐานที่พลเมืองพึงได้รับจากรัฐ	 จึงไม่เป็นเหตุท่ีให้ผู้ เรียนต้องกู้ยืมเงินและ 
เป็นหนี้หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)	 ทั้งนี้	 สถาบันการศึกษา 
ต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สะท้อนต้นทุน	 และให้ผู้กู้ยืมเงินต้องชำาระหนี้ผ่าน 
ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
 ๒. ปัญห�และอุปสรรคของก�รกู้ยืมเงินในระบบ กยศ.
    ๒.๑)	 เงื่อนไขการชำาระคืนที่ผ่อนปรน	 ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ	 ๑	 
ซึ่งตำ่ากว่าอัตราตลาด	และการบังคับหนี้ที่ไม่เข้มงวด	ทำาให้ผู้กู้หลีกเลี่ยงหรือหลบหน ี
การชำาระคืนหนี้	 สร้างภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนในการติดตามหนี้ผู้กู้ท่ีรัฐต้องตั้ง 
งบประมาณอุดหนุนกองทุนจากเงินภาษีของประชาชนซ่ึงมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการเป็นหนี้ของผู้กู้
	 	 ๒.๒)	กำาหนดระยะเวลาปลอดหนี้	๒	ปี	จึงเริ่มชำาระคืน	ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ	 หรือเลี้ยงดู 
บคุคลในครอบครวั	โดยเฉพาะผูท้ีจ่บระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและเขา้สูต่ลาดงาน
ซ่ึงมีความสามารถในการชำาระหนี้ตำ่าทำาให้หนี้เงินกู้ของกองทุนเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้	(NPL)
	 	 ๒.๓)	 ระบบคัดกรองผู้กู้ของกองทุน	 กยศ.	 ยังไม่รัดกุม	 ทำาให้ผู้ท่ีไม่ได้ 
ยากจนจริงเข้ามาขอกู้และเป็นผลให้สถาบันการศึกษาสามารถอาศัยประโยชน์จาก
เงินกู้ยืมในการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์	 ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ
	 	 ๒.๔)	 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง	 ทำาให้การดำาเนินงานแก้
ปัญหาของกองทุนขาดความต่อเนื่อง	
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 ๓. ข้อเสนอแนวท�งก�รปรับระบบก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ�
	 	 ๓.๑)	 กำาหนดระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านในการยกเลิกระบบกองทุน	
กยศ.	มาเป็นระบบกองทุน	กรอ.โดยยกเลิกการให้กู้ยืมกับผู้กู้รายใหม่	ส่วนผู้กู้รายเก่า
ให้กู้ยืมในระบบ	กยศ.	ต่อไป	แต่ให้ชำาระคืนแบบระบบ	กรอ.	
	 	 ๓.๒)	 กำากับการติดตามการชำาระหนี้ที่เข้มงวด	 โดยมีระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นหน่วยสนับสนุน	 และชำาระคืนผ่านระบบภาษีของกรมสรรพากร	 ซึ่ง
ต้องเร่งพัฒนาระบบข้อมูลของกรมสรรพากรให้รองรับและเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ผู้กู้ของกองทุน	
	 	 ๓.๓)	การสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบ	มีวินัย	ซื่อสัตย์	แก่ผู้เรียน	โดย
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและครอบครัว	
		 	 ๓.๔)	มีระบบติดตามผลการดำาเนินงานของกองทุน	 เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้เงินกู้ยืมแก่ผู้กู้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	 และ 
การชำาระคืนหน้ีเงินกู้ของผู้กู้	 เพื่อให้กองทุนสามารถดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว	โดยไม่เป็นภาระกับรัฐ
	 		 ๓.๕)	แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้กรมสรรพากรมีอำานาจในการ
ติดตามและรับชำาระหนี้เงินกู้
	 		 ๓.๖)	แกไ้ข	พ.ร.บ.	กองทนุ	หรอืเสนอ	รา่ง	พ.ร.บ.	กองทนุเพือ่การศกึษา	ทีใ่ห ้
กองทุนมีบทบาทในการระดมทุน	การจัดสรรทุนทั้งทุนให้เปล่า	ทุนกู้ยืม	 เพื่อให้กองทุน
เป็นเครื่องมือในการกำากับการผลิตและพัฒนากำาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สำาหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	

การอภิปรายนำา

  น�ยสมนึก พิมลเสถียร กรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�  
มีความเห็นสรุปได้ว่า	 ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาใช้งบประมาณมากกว่าสองหมื่น 
ล้านบาท	 แต่ไม่สามารถนำาเงินทุนกลับมาหมุนเวียนได้	 
ควรมีการทบทวนกองทุนเงินให้กู้ยืมในปัจจุบัน 
เพื่อออกแบบระบบกองทุนเพื่อการศึกษาใหม่	 
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เนน้แนวคดิการจดัการศกึษาดา้นอปุสงค	์(Demand	Side	Financing)	โดยการจดัทำา 
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา	 และนำาหลักการท่ีดีของกยศ.และกรอ. 
มาใช้	 รวมทั้งอาจมีกองทุนให้เปล่า	 สำาหรับผู้ที่เรียนในสาขาท่ีขาดแคลนหรือสาขาท่ี
เน้นอาชีวศึกษา	 โดยหลักการการออกแบบระบบกองทุนเพื่อการศึกษา	 ต้องรองรับ
การจดัการศกึษาในอนาคตและเปน็การพฒันาทรพัยากรมนษุยค์รบวงจร	เปน็กองทนุ 
ที่สะท้อนหน่วยที่จ่ายอย่างแท้จริง	 มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาการศึกษาและ
ระดับการศึกษา	 และการคืนหน้ีกู้ยืมที่เข้าสู่ระบบภาษี	 วิธีที่ดีที่สุดคือการคืนตาม 
รายได้	 ซ่ึงจะทำาให้ประชากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 กระทรวงการคลังควรเป็น 
ผู้ดูแลระบบกองทุนเพื่อการศึกษา	 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการเงินของ
ประเทศ	 ในส่วนของระบบการชำาระคืนควรเป็นการชำาระคืนในระบบภาษีอากร 
ร้อยละ	 ๑๐๐	 และที่สำาคัญควรมีการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน
เพื่อการศึกษาด้วย

การอภิปรายทั่วไป

 ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาได้รว่มกนัแสดงความคิดเหน็และใหข้้อเสนอแนะ	สรปุไดด้งันี้
	 ๑)	ขณะนี้มีการนำาเสนอพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 ...	 
ซ่ึงอยู่ในขั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยมีแนวคิดที่ควรเน้นผู้กู้	 
๔	 ประเภทคือ	 ๑)	 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ๒)	 ผู้ที่เรียนในสาขาที่มีความต้องการ 
ต่อการพัฒนาประเทศ	 ๓)	 สาขาที่ขาดแคลน	 หรือสาขาที่กองทุนส่งเสริม 
พิเศษตามนโยบายรัฐบาล	 และ	 ๔)	 ทุนเรียนดีเพื่อความเป็นเลิศ	 โดยกำาหนด 
ใหผู้้กูย้มืเงินทีเ่ขา้ทำางานในหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนใหบ้คุคล	คณะบคุคล	หรอื 
นิติบุคคล	 ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าท่ี 
ส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้แก่กองทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่	 และ 
มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินรูปแบบเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร
	 ๒)	แนวทางการแก้ปัญหากองทุน	กยศ.	
	 	 -	สร้างความเข้าใจและจิตสำานึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเกี่ยวกับ
การชำาระหนี้
  -	มมีาตรการจูงใจให้ชำาระหน้ีคนืในชว่งเวลาทีก่ำาหนดโดยการปลอดดอกเบีย้	 
  -	ใช้ระบบภาษีอากรในการชำาระหนี้	เพื่อให้สามารถติดตามการชำาระหนี้
ได้อย่างเป็นระบบ
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	 	 -	 ดำาเนินการโดยใช้ระบบไอซีทีที่มีวงเงินกู้ผ่านบัตรคล้ายกับบัตรเครดิต	
จะทำาให้ตรวจสอบได้ง่ายและทราบความเคลื่อนไหว
	 ๓)	ควรออกแบบระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมการสร้าง
โอกาสให้แก่บุคคลทุกประเภทและสาขาวิชาในสถานศึกษาทุกสังกัดท้ังภาครัฐและ
เอกชนทั้งผู้เรียนที่เรียนอยู่ในระบบ	นอกระบบ	และกลุ่มผู้เรียนสาขาวิชาชีพ	รวมถึง
ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพระยะสั้น
	 ๔)	ควรยกเลิกการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
เนื่องจากรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีอยู่แล้ว	 อย่างไรก็ตามมีแนวคิดว่าถ้า
ครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน	และสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ได้วา่มตีน้ทุนในการสง่ลกูไปเรยีน
หนงัสือ	แทนทีจ่ะชว่ยพ่อแมท่ำางานอยูท่ีบ่า้น	ครอบครวัสามารถเรยีกรอ้งคา่ตอบแทน
จากการส่งลกูไปเรยีนภาคบงัคบัอกีดว้ยเปน็การชดเชยทีต่อ้งเสยีโอกาสในการทำางาน
	 ๕)	การสร้างระบบการชำาระหนี้กองทุนเพื่อการศึกษาผ่านระบบภาษีอากร	
ควรเตรียมการในเรือ่งของการแกก้ฎหมายในการจดัเกบ็ภาษเีนือ่งจากกรมสรรพากร
ไม่มีหน้าที่ในการจัดเก็บหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑.	เพื่อให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 สามารถดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในระยะยาว	 และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำากับการผลิตและพัฒนากำาลัง
คนที่สนองตอบความต้องการตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	 จำาเป็นต้องปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน	กยศ.	โดย
	 	 ๑.๑	 ยกเลิกระบบกองทุน	 กยศ.	 และเปลี่ยนมาใช้ระบบกองทุน	 กรอ.	
ที่ให้ผู้กู้ยืมเงินชำาระคืนเงินกู้เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่าที่กำาหนด	 โดยไม่จำาเป็นต้อง
กำาหนดระยะเวลาปลอดหนี้	 และให้ผู้กู้ชำาระคืนเงินกู้ผ่านระบบการเสียภาษีเงินได้
ของกรมสรรพากร	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	และเกิดการประหยัดเนื่องจาก
ขนาดและขอบเขต	(Economy	of	Scale	and	Scope)	และให้มีการปรับมูลหนี้ของ 
ผูกู้ต้ามดชันีเงินเฟ้อเพ่ือรกัษามลูคา่ของเงนิกองทนุใหเ้ปน็ปัจจบัุน	หรอืปรบัตามอตัรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงิน	 (รัฐอาจกำาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ากว่าอัตราตลาดได้เพื่อมิให้ 
ผู้กู้รับภาระหนี้มากเกินไป)	โดยปรับมูลหนี้เงินกู้ตั้งแต่ปีแรกที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้
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	 	 ๑.๒	 หากนำาระบบกองทุน	 กรอ.	 มาใช้	 จำาเป็นต้องทำาแผนข้ันตอน 
การเปล่ียนผา่นระบบกองทนุ	กยศ.ไปสูร่ะบบกองทนุ	กรอ.	โดย	ยกเลกิการใหเ้งนิกูย้มื
ระบบ	กยศ.	และให้กู้ยืมระบบ	กรอ.	สำาหรับผู้กู้รายใหม่	ส่วนผู้กู้รายเก่าให้กู้ยืมแบบ
ระบบ	กยศ.	ต่อไปจนกว่าจะครบกำาหนดระยะเวลาการเรียนในแต่ละหลักสูตร	ทั้งนี้	
ให้โอนหนี้ของผู้กู้รายเก่ามาเป็นหนี้ของกองทุน	กรอ.	โดยใช้มาตรา	๔๔
		 	 ๑.๓	ให้กรมสรรพากรเตรียมระบบข้อมูลและสารสนเทศ	ที่เชื่อมโยงและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้กู้	ผู้ที่ต้องชำาระหนี้	ระหว่าง	กรมสรรพากร	กองทุน	กยศ.	และ
ธนาคารกรุงไทย	 เพื่อใช้ในการติดตามหนี้เงินกู้ของผู้กู้ได้	 เมื่อระบบมีความสมบูรณ์
และพร้อมดำาเนินการ
		 	 ๑.๔	 ยกเลิกการให้เงินกู้ยืมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญ 
และสายอาชีพ)	 เน่ืองจากเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าท่ีรัฐพึงให้กับประชาชน	 
จึงไมม่คีวามจำาเปน็ท่ีต้องให้ประชาชนเปน็หน้ีเงนิกูใ้นการเรยีนระดบันี	้และเปลีย่นมาเปน็ 
การให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า	 โดยให้ภาคเอกชน	 สถานประกอบการ	 สถาบัน/
องคก์รตา่งๆ	ในสงัคม	เขา้มามสีว่นรว่มในการใหท้นุการศกึษาแกผู่ด้อ้ย	โอกาส/ยากจน 
ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผ่านมาตรการลดหย่อน/ยกเว้นภาษี	
	 	 ๑.๕	กำาหนดกรอบความต้องการกำาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพฒันาประเทศ	จำาแนกตามคณะ/สาขาวชิา	เพือ่ใช้เป็นเกณฑใ์นการ
กำาหนดวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมในแต่ละคณะ/
สาขาวชิาทีต่รงกบัความตอ้งการของประเทศ	(สาขาทีไ่มเ่ปน็ทีต่อ้งการของตลาดหรอื
การพัฒนาประเทศ	หรอืรฐัไมส่นบัสนนุ	รฐัสามารถไมใ่หเ้งนิกูย้มืในสาขาเหลา่นัน้	หรอื
ให้กู้เพียงบางส่วนได้)
	 ๒.	ปรับปรุงแก้ไข	พ.ร.บ.	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๒	ให้
สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิดของระบบกองทุน	 กรอ.	 รวมทั้งเพิ่มบทบาทของกอง
ทุนในการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำาหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๙ 
เรื่อง 

“แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ: ถอดบทเรียนจ�กน�น�ช�ติสู่คว�มสำ�เร็จ”
วันอังค�รที่ ๑๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐ – ๑๒.๔๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

 	 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดจั้ดสภาการศกึษาเสวนา	(OEC	Forum)	 
ครั้งที่	 ๙	 เรื่อง	 “แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ: ถอดบทเรียนจ�กน�น�ช�ติสู่คว�ม 
สำ�เร็จ” เพ่ือเป็นเวทีอภิปราย	 แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็น	 และประสบการณ์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ	 อันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
ในการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 และเป็นการถอดบทเรียนการจัดทำาแผน 
การศึกษาแห่งชาติจากนานาชาติสู่ความสำาเร็จของประเทศไทย	 โดยได้เชิญ	 
Mr.	 Thomas	 Davin	 ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำาประเทศไทย	 มากล่าวปาฐกถานำา	 
มีวิทยากรผู้นำาเสนอคือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อนุสรณ์	 ธรรมใจ	 ประธาน 
อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 ๑๕	 ปี	 
ผู้อภิปรายนำาจากองค์กรระหว่างประเทศจำานวน	 ๓	 คน	 คือ	Mr.	 Hugh	 Delaney	 
จากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย	 Mrs.	 Maki	 Hayashikawa	 จากองค์การ 
ยูเนสโก	และ	Mr.	Lars	Sondergaard	จากธนาคารโลก	ผลการประชุมสรุปได้	ดังนี้

สาระสำาคัญของปาฐกถานำา

 Mr.	 Thomas	 Davin	 ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำาประเทศไทย	 กล่าวปาฐกถา 
นำาโดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยว่าควรเริ่มต้น 
จากการตั้งคำาถามว่าต้องการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ระดับใด	 หากต้องการพัฒนาประเทศไทย
อยู่ ในอันดับ	 ๑	 ของอาเซียนหรือของโลก	
ต้องกำาหนดเป้าหมายและทิศทางการจัด 
การศึกษาในอีก	 ๑๕	 ปีข้างหน้าให้ชัดเจน 
ทั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 เช่น	
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จำานวนเด็กที่จะได้รับการศึกษาที่ เหมาะสม	 
แนวทางในการลดความเหลื่อมลำ้าของเด็ก 
เก่งกับเด็กไม่เก่ง	 เพราะการตั้งประเด็นคำาถาม 
และกำาหนดเป้าหมายจะทำาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เนือ่งจากประเทศไทยมเีครือ่งมอืและบทบญัญตั ิ
ทางกฎหมายที่มีการลงนามร่วมกันในระดับ 

นานาชาติ	 จึงทำาให้มีรูปแบบการดำาเนินการที่ชัดเจน	 และส่งผลให้การพัฒนา 
การศึกษาบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ในการ 
บรรลุสู่ผลสำาเร็จตามเป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ	 อาจมีประเด็นปัญหาต่างๆ 
ทีเ่ปน็อปุสรรคและทำาใหไ้มส่ามารถบรรลผุลตามเปา้หมายได	้เชน่	ความไมเ่ทา่เทยีมกัน 
และคณุภาพทางการศึกษาทีแ่ตกตา่งกนั	ความสามารถดา้นภาษาและพฒันาการของเดก็	 
เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย	 เด็กที่ออกไปจากระบบการศึกษา	 ระบบการติดตาม 
ประเมินผล	 การบริหารจัดการ	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้	 
ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญจะทำาให้สามารถวิเคราะห์และขับเคลื่อนประเทศไทยให้
ก้าวไปข้างหน้าได้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความร่วมมือในการจัดทำาข้อมูล 
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
	 เมื่อพิจารณาร่างแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย	 พบว่ามีการ 
ตั้งเป้าหมายการศึกษาไว้อย่างชัดเจน	 แต่มีความเห็นว่าควรตั้งเป้าหมายให้สูง 
เพ่ือนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว	 และการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ไดภ้ายในเวลา	๑๕	ป	ีกระทรวงศกึษาธกิารควรกำาหนดเปา้หมายเรง่ดว่นทีต่อ้งดำาเนนิการ 
ภายใน	๕	ปีแรก	เชน่	การฝึกอบรมและพฒันาคร	ูการพฒันาทักษะของเดก็	การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 และระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ	 (Automation)	 
ท่ีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากขึ้น	 โดยควรคำานึงถึงการสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน	 และต้องมุ่งเน้นฝึกทักษะที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับเด็กในศตวรรษที่	 ๒๑	 
ทั้งทักษะการส่ือสาร	 ทักษะการแก้ไขปัญหา	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 ซ่ึงจะช่วย
ให้เด็กสามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก	 ดังนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเด็กอย่างแท้จริง	 โดยควร 
มองข้ามปัญหาทางการเมือง	 รวมทั้งผู้บริหารควรให้ความร่วมมือในการสนับสนุน 
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และผลักดันการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	
เพื่อมุ่ งพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนการศึกษา 
แห่งชาติต่อไป	

ข้อเสนอของวิทยากร

 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.อนสุรณ ์ธรรมใจ  

ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�เฉพ�ะกิจด้�นจัดทำ�แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ  
๑๕ ปี นำาเสนอสรุปสาระสำาคญัของรา่งแผนการศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๔	 
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว	 ๑๕	 ปี	 มี เป้าหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำาไปใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา	 การเรียนรู้ของพลเมืองทุกช่วงวัย	 
มีเน้ือหาสำาคัญในการดำาเนินการภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจโลกที่เป็นพลวัต	 
เพื่อทำาให้ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาและแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดชวิีต	การสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยต่อการเรยีนรู	้เพือ่ใหพ้ลเมอืงของไทย
เปน็พลเมอืงทีด่ขีองทัง้ภมูภิาคและเปน็ประชากรทีด่ขีองโลก	สามารถแสวงหาความรู ้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 โดยได้กำาหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
การศึกษา	๕	ประการ	ดังนี้	 ๑)	 การเข้าถึง	 (Access)	๒)	 ความเท่าเทียม	 (Equity)	 
๓)	คุณภาพ	(Quality)	๔)	ประสิทธิภาพ	(Efficiency)	และ	๕)	การตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 รวมทั้งกำาหนดวิสัยทัศน์ท่ีให้ความสำาคัญกับการสร้าง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์	 และรองรับการศึกษา	 การเรียนรู้	 
และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรที่	 ๒๑	 และได้กำาหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาไว้	 ๑๐	 ยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การพัฒนาระบบข้อมูลและ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	 ๒)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 
๓)	 การกระจายอำานาจและนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา	 ๔)	 การมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนของสังคม	 ๕)	 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา	 ๖)	 การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา	 
๗)	 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตร	 การเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผล	 
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๘)	 การผลิตและการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาประเทศและการแข่งขันในศตวรรษ 
ที่	 ๒๑	๙)	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้	 และ	๑๐)	การพัฒนาคุณภาพคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยความร่วม
มือของทุกภาคส่วน	
	 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้	แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	๓	ระยะ	ได้แก่	
ระยะแรก	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	เป็นช่วงของการวางระบบกลไกการบริหารจัดการ	
โดยกำาหนดแผนและขัน้ตอนการเปลีย่นผา่นภายใต้แผนบรหิารความเสีย่ง	รวมทัง้การ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ
การนำารอ่งเพือ่เปน็ตวัอยา่งของความสำาเรจ็	ระยะที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๖๙)	เปน็การ
ขับเคลื่อนและขยายผลตัวอย่างของความสำาเร็จ	 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 
ภายใต้ระบบและกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รองรับปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๗๐	–	
๒๕๗๔)	เป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อ
ปรบัปรงุแกไ้ข	และวางแนวทางการบริหารจัดการในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี	กลุม่เป้าหมายท่ีม ี
ความแตกต่างกัน	 และขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนท่ีเป็น 
รูปธรรม	มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่วัดได้	โดยแผนการศึกษาแห่งชาติจะเป็นกลไกสำาคัญ 
ที่จะนำาพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ด้วยกระบวนการและยุทธศาสตร์ 
ของแผนได้กำาหนดหลักการของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม	 เนื่องจาก 
การศึกษามีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลง 
ประเทศได้อย่างสันติวิธี	 โดยมีปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความสำาเร็จ	 คือ	 รัฐบาล 
ต้องเพิ่มความตระหนักรู้	 บุคลากรของภาครัฐทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทุกภาค 
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา	 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 
ดำาเนนิการตามแผนไดอ้ย่างตอ่เนือ่งจนครบระยะเวลาของแผน	จงึจำาเปน็ตอ้งกำาหนด
ข้อผูกพันทางกฎหมายให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กำาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
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การอภิปรายนำา
  Mr. Hugh Delaney ผู้แทนจ�ก 
องค์ก�รยูนิเซฟแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึง
ประเด็นต่างๆ	ที่องค์การยูนิเซฟให้ความสำาคัญ	
สรุปได้ดังนี้
	 ๑)	 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย	 จาก 
การวิจัยในระดับนานาชาติพบว่าการลงทุนเพื่อ 
พัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในภาคสังคมและเศรษฐกิจ	 
และเป็นการช่วยลดความเหลื่อมลำ้า	 รวมทั้งควรให้ความสำาคัญและช่วยเหลือเด็ก 
ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	 โดยควรกำาหนดกลยุทธ์	 มาตรการ	 
และวิธีการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและเหมาะสม
	 ๒)	 การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือของเด็กและทักษะการอ่าน	 ซึ่งยังคง
เป็นปัญหาสำาคัญ	 ปัจจุบันหนังสือเรียนส่วนใหญ่ท่ีใช้มีแต่ภาษาไทย	 ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้ภาษาอื่น	 และมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนครูท่ีมีความสามารถ 
ด้านภาษาอืน่นอกเหนอืจากภาษาไทย	ดงันัน้จงึควรใหค้วามสำาคญักบัทกัษะการสอน 
ของครูในภาษาอื่น	 นอกจากน้ีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยยังไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
	 ๓)	สทิธแิละความไมเ่ทา่เทยีมกนัของเด็ก	ในปัจจบัุนพบวา่ยงัคงปรากฏความ
เหลือ่มลำา้ในการเขา้ถงึการศกึษาของเดก็ยากจน	เดก็ทพุพลภาพและเดก็ตา่งดา้ว	โดย
ผลของการประเมินได้แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าระหว่างพื้นท่ีในเมืองกับชนบท	
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์
ของประเทศ	ซึง่เปน็อปุสรรคและจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขเพือ่ทำาใหเ้ดก็ไดร้บั
การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น	
	 แผนการศึกษาแห่งชาติจึงควรให้ความสำาคัญกับเรื่องความเท่าเทียมด้าน
การศึกษา	 และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยรวมทั้งการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง	 โดยต้อง
ให้ความสำาคัญและกำาหนดแนวทางสำาหรับส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	 เช่น	
ให้มีโภชนาการที่ดีและมีทักษะของการดูแลเด็ก	 ซึ่งแผนจะต้องกำาหนดเป้าหมายท่ี
สามารถนำาไปสูก่ารปฏบิติัได้และต้องไมต่ำา่กวา่มาตรฐาน	โดยมุง่เนน้ใหเ้ดก็ทกุคนไดร้บั 
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การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาภายใน	๑๕	ปีข้างหน้า	และควรกำาหนดมาตรฐาน
การดูแลเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถ

ดำาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม
   Mrs. Maki Hayashikawa ผู้แทน 
จ�กองค์ก�รยูเนสโก	 มีความเห็นว่าการศึกษา
เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน	 และ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals-	 SDGs)	 ได้กำาหนดให้	 

“การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 และส่งเสริมโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน”	 เป็นเป้าหมายสำาคัญที่จะบรรลุผลของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้	 การศึกษาจึงเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ทุกด้าน	 และไม่ควรจะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นประชากร 
ที่มีคุณภาพในภาคเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว	 การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ	 เป็นหลักการพื้นฐานในสิทธิ 
ทางการศึกษา	 จึงจำาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อรับมือกับ 
ความท้าทายใหม่	 ๆ	 ในอีก	 ๑๕	 ปีข้างหน้า	 หากบรรจุเรื่องความเท่าเทียมระหว่าง 
เพศไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	 เมือ่พิจารณาแผนการศกึษาแหง่ชาตใินภาพรวม	พบวา่ยงัไมส่ามารถเชือ่มโยง 
กับภาคส่วนต่างๆ	จึงควรจะกำาหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	ให้มี 
ความชัดเจนมากขึ้น	 ทั้งนี้จากข้อมูลในภาคผนวกพบว่ามีการเสนอแนวทาง 
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่สามารถนำาแผนไปสู่แผนปฏิบัติการได้	 
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา	 และต้องได้รับการศึกษา 
ขั้ นพื้ นฐานอย่ างมีคุณภาพโดยรั ฐ ไม่ เก็บค่ า ใช้ จ่ าย 	 รวม ท้ังนี้ เด็ ก ทุกคน	 
ทุกเพศ	 และทุกวัยจะต้องเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน	 ในส่วน 
ของทรัพยากรและการเงิน	 มีความเห็นว่า	 แม้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ 
จะสนับสนุนแนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว 
มากกว่าการได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน	 อย่างไร 
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ก็ตาม	 ภาคส่วนต่างๆ	 ในสังคมก็ควรเข้ามามีส่วนสนับสนุนเพื่อลดช่องว่าง 
ความเหลื่อมลำ้า	รวมทั้งควรมีการกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่าให้สถาบันการศึกษาทั้งภาค
รฐัและเอกชน	เพ่ือลดความแตกต่างด้านคณุภาพและมาตรฐานทางการศกึษาระหวา่ง
สถาบันการศึกษา	
	 	 ด้านการพัฒนาครู	 ต้องเพิ่มคุณภาพครูเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ	 และ
สร้างแรงจงูใจใหนั้กเรยีนมาเรยีนครเูพิม่ขึน้	ตลอดจนสนบัสนนุครเูกง่ใหอ้อกไปทำางาน
ในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น	 ทั้งนี้องค์การยูเนสโกมีความเห็นว่าสามารถรวมเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติได้	 และทำาให้
แผนการศกึษาแหง่ชาตติอบสนองการพฒันาของประเทศและดำาเนนิการควบคูไ่ปกบั
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม	
 Mr. Lars Sondergaard ผูแ้ทน 
จ�กธน�ค�รโลก มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติในประเด็นต่างๆ	
ดังนี้	
	 ๑)	 การมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและการ 
ควบรวมโรงเรียน	 จะต้องมีแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน	 และรักษาสมดุล 
ระหว่างเป้าหมายในระยะยาว	 โดยต้องมีแผนปฏิบัติการหรือการจัดทำาราย
ละเอียดที่ชัดเจนเพื่อสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้	 ท้ังนี้จากสถิติพบว่าประเทศไทย 
มีอัตราการเกิดของประชากรลดลง	 ทำาให้จำานวนนักเรียนน้อยลง	 ส่งผลให้จำานวน
โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น	 และหากไม่มีการกำากับดูแลท่ีดีจะก่อให้เกิดปัญหา 
ตามมา	 เช่น	 การรักษาคุณภาพโรงเรียนหรือครู	 การขาดทรัพยากรท่ีจะทำาให้ 
การศึกษามีคุณภาพสูงได้	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีหากพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ 
โรงเรียนจะพบว่า	 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นท่ีห่างไกลท่ีมีปัญหาในลักษณะ 
เฉพาะตัว	 ในขณะที่กรุงเทพมหานคร	 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำานวนน้อย	 แต่มี 
ครูที่มีคุณภาพจำานวนมาก	 ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีครูอยู่ในระบบกว่า 
สี่แสนคน	 แต่ยังขาดครูอีกหลายแสนตำาแหน่งเพื่อมารองรับโรงเรียนขนาดเล็ก	 
การบรรจุแต่งตั้งครูก็เป็นประเด็นปัญหา	 และเป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้ต้องมีการ
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ควบรวมโรงเรียน	 จึงควรกำาหนดเป้าหมายแนวทางการแก้ปัญหาให้ชัดเจน	 รวมท้ัง 
มีแผนปฏิบัติการเพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 นอกจากนี้ภาคการเมืองควรมีความต่อ
เนื่อง	ตลอดจนความมีส่วนร่วมและความสนใจจากทุกภาคส่วนล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
	 ๒)	 การกระจายอำานาจควรเน้นการกำากับการบริหารของโรงเรียน	 เพื่อให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
	 ๓)	 การเพิ่มศักยภาพของครู	 โดยควรเพิ่มเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือน
ใหเ้หมาะสมเพ่ือใหค้รูสามารถปฏบิติัหนา้ทีใ่นความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
	 ๔)	 การเปล่ียนบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจากผู้กำาหนดนโยบายมา
เป็นผู้กำากับดูแล	กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นผู้นำาในการดำาเนินงาน	ต้องวางแผน 
ที่มีความละเอียดชัดเจนเพื่อตอบสนองปัญหาได้อย่างครบถ้วน	 เพราะการศึกษา 
เป็นหัวใจสำาคัญที่สุด	 มีความสำาคัญมากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน	 และธนาคารโลก 
พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เกิด 
ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนด

การอภิปรายทั่วไป	

 ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	สรุปได้ 

ดังนี้
	 ๑.	ปจัจยัในการเพิม่คณุภาพการศกึษา	คอื	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	แผนการศกึษา 
แห่งชาติฉบับนี้ควรให้ความสำาคัญกับผู้บริหารโรงเรียน	 เพราะผู้บริหารโรงเรียน 
เป็นกุญแจสำาคัญของการพัฒนาการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพครูในโรงเรียน	
	 ๒.	อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง	อาจจะเปน็ไดท้ัง้อปุสรรคและโอกาส
ของประเทศไทยในดา้นการวางแผนเพือ่พฒันาการศกึษาใหม้คีณุภาพมากขึน้	จงึควร
ต้องเน้นไปที่คุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองทั้งในเมืองและชนบทเพื่อลด
ช่องว่างของความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา	
 ๓.	รูปแบบการศึกษาที่เน้นการกระจายอำานาจ	 ในเชิงของการบริหาร 
โครงสร้างควรต้องให้ระดับจังหวัด/ระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	
รวมท้ังควรให้คณะกรรมการการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับโรงเรียนเข้ามา 
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มีบทบาทช่วยส่งเสริมและกำากับคุณภาพของโรงเรียน	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบและ 
ร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วย	
	 ๔.	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าพาหนะแก่ผู้เรียน	จะส่งผลให้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กประสบความสำาเร็จ
	 ๕.	 ผู้ล้ีภัยและชนกลุ่มน้อย	 มีความต้องการท่ีแตกต่างกันจึงควรมีกลยุทธ์
ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม	 ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำาลังจะเป็นผู้นำาในการ
รวมกลุ่มของอาเซยีนและจะกลายเปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของอาเซยีนในอนาคต	
จึงควรให้ความสำาคัญและมีนโยบายเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน	และมีนโยบายการ
ศกึษาสำาหรบับตุรหลานของแรงงานตา่งดา้ว	รวมทัง้ควรกำาหนดมาตรการสำาหรบัการ
จัดการศกึษาใหค้นตา่งดา้วทีอ่ยูใ่นประเทศไทย	โดยสง่เสรมิสทิธแิละโอกาสเขา้ถงึการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
	 ๖.	การศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สามารถเข้า
ถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะมีปัญหาด้านภาษา	 หากไม่เข้าใจภาษา
ก็ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาและเรียนรู้ได้	 ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับ 
การศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเชื่อมโยงกับภาษาประจำาชาติ	 รวมทั้งส่งเสริมครู 
ใหพู้ดภาษาทอ้งถิน่ได้และมเีทคนคิในการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชม้ากกวา่หนึง่ภาษา	
ไม่ควรจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาสากลเพียงภาษาเดียว	
	 ๗.	แผนการศึกษาแห่งชาติควรให้ความสำาคัญกับนโยบายการเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	 (Children-Based	Policy)	และควรมีการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ
เรื่องแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา	และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ	
	 ๘.	 แผนการศึกษาแห่งชาติควรให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการทำาวิจัย	
และนวัตกรรมที่สามารถนำาไปเผยแพร่และปฏิบัติได้จริง	 รวมทั้งควรให้ความสำาคัญ
กับทกุภาคสว่นของสงัคมเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดการศกึษาซึง่จะตอ้งไมจ่ำากดัเฉพาะ 
หน่วยงานของรัฐ	เนื่องจากยังมีอีกหลายองค์กรที่ทำางานด้านการศึกษา
	 ๙.	 กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการสำาหรับการเตรียมบุคลากร 
เพื่อสานต่อองค์ความรู้ด้านการศึกษาจากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อให้  
การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

 ๑)	กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีารจัดทำาฐานขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทางการศกึษาทีเ่ปน็ระบบ	เพือ่สามารถนำาขอ้มลูตา่งๆ	มาประกอบการตดัสนิใจ	วเิคราะห	์ 
สังเคราะห์	 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
	 ๒)	แผนการศึกษาแห่งชาติควรมีการกำาหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา 
เร่งด่วนสำาคัญใน	 ๕	 ปีแรก	 เช่น	 การฝึกอบรมและพัฒนาครู	 การพัฒนาทักษะของ 
เด็ก	 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 และการฝึกทักษะที่สำาคัญ 
สำาหรับเด็กในศตวรรษที่	๒๑	เป็นต้น	
	 ๓)	แผนการศกึษาแหง่ชาติ	ควรมุง่เนน้และใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งการพฒันา 
เด็กปฐมวัย	 เพราะการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
มากที่สุดในภาคสังคมและเศรษฐกิจและเป็นการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 
โดยควรให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์	 เด็กที่เป็นลูกหลานแรงงาน
ต่างด้าว	และเด็กชนกลุ่มน้อยอื่นๆ	อย่างทั่วถึงด้วย	
	 ๔)	การกำาหนดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ	ควรคำานึงถึงเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติตอบสนองการพัฒนาของ
ประเทศและสอดคล้องกับกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๐
เรื่อง 

“ก�รศึกษ�เพื่อสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่สำ�หรับธุรกิจสต�ร์ทอัพ (Startup)”
วันอังค�รที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๙ เวล� ๐๙๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี  สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 
ได้จัดสภาการศึกษาเสวนา	 (OEC	 Forum)	
ครั้งที่	 ๑๐	 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แสดงความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะภายใต้หัวข้อเร่ือง	 “ก�รศึกษ� 
เพื่อสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่สำ�หรับธุรกิจ 
สต�ร์ทอัพ (Startup)”	เนื่องจากสำานักงานฯ	 
เล็งเห็นความสำาคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Startup)	 หรือวิสาหกิจเริ่มต้น	 ว่าเป็น 
ยุทธศาสตร์สำาคัญแขนงหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำาประเทศไทยก้าวสู่ 
ยคุไทยแลนด์	๔.๐	ซึง่จะเปน็การกา้วสูย่คุเศรษฐกจิดจิทิลั	และเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
ในการสร้างโมเดลคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจ 
แนวใหม่	 อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ	 จึงต้องเร่งปรับระบบ
การศกึษาเพ่ือสร้างคนรุน่ใหมท่ีม่คีณุภาพ	ใหส้ามารถคดิ	วเิคราะห	์และมกีระบวนการ
ทางความคิดที่เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง	 จึงเช่ือมั่นว่าการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์	 ข้อคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ 
จะนำาไปสู่การจุดประกายทางความคิดและต่อยอดนวัตกรรมสร้างธุรกิจใหม่ๆ	 
ให้ประสบผลสำาเร็จ	 เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในอีก	๑๕-๒๐	ปีข้างหน้า	 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ซ่ึงบรรจุไว้ในแผน 
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๔	 โดยสำานักงานฯ	 ได้รับเกียรติจาก	 
ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี	 ประธานกรรมการบริหาร 
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โรงเรียนกำาเนิดวิทย์	 มาเป็นวิทยากรนำาเสนอ	 และมีผู้อภิปรายนำา	 ๒	 ท่าน	 คือ	 
รองศาสตราจารย	์ดร.จรีเดช	อูส่วสัด์ิ	ประธานคณะกรรมการการศกึษา	สภาหอการคา้ 
แห่งประเทศไทย	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์คำารณ	พิทักษ์	 ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อเสนอของวิทยากร	

   ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถ�วร	นำาเสนอสาระสำาคัญ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ 

รุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Startup)	 สรุปได้ 

ดังนี้	

	 	 	คำาวา่	“Startup”	มาพรอ้มกบัคนรุน่ใหมใ่นยคุ	 
Generation	Y	 (คนที่เกิดปี	 พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๐)	 

ซ่ึงเปน็ยคุทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ีคนรุน่นีจ้งึมคีวามเกง่ดา้นเทคโนโลย	ี 
มีความเชื่อมั่นสูง	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และสามารถทำางานหลายๆ	 อย่างได้ 
ในเวลาเดียวกัน	แต่ไม่มีความอดทน	ซึ่งปัจจุบันคนในรุ่น	Generation	Y	กำาลังเข้าสู ่
ตลาดแรงงาน	จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแรงงานรุ่นใหม่เหล่านี้	
	 การจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Startup)	ต้องมี 
การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบ 
ความสำาเร็จ	โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพัฒนาการเกิดในช่วง	๒๐๐	ปีที่ผ่านมา	 
ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงจากยุคสังคมเกษตรกรรมสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ที่ เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ	 จนอีก	 ๑๐๐	 ปีที่ผ่านมาเกิดการหลั่งไหลของ 
เทคโนโลยีเข้ามาในเอเชีย	 และต่อมาพบว่าการจะนำาผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
ไปทำาให้เป็นเทคโนโลยีหรือทำาให้เป็นของที่ขายได้	 ต้องมีการวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 
ขึ้นมารองรับ	 ซึ่งทำาให้เกิดระบบการเชื่อมต่อกับหน่วยธุรกิจท้ังภายในและภายนอก 
จนเกิดเป็นเครือข่าย	 (Network)	 โดยสิ่งที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในช่วงแรก	คือ	 
ประดิษฐกรรม	 (Invention)	 และนำาไปสู่การทำาให้เป็นนวัตกรรม	 (Innovation)	 
โดยเมือ่นำานวตักรรมมารวมกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละความเปน็ผูป้ระกอบการ	 
(Innovation	 =	 Creativity	 +	 Entrepreneurship)	 จะนำาไปสู่กระบวนการของ 
ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพได้	แต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก	
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	 ในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 
เกิดความไม่แน่นอนและความซับซ้อนวุ่นวาย	 (Disruption)	 ขณะเดียวกันก็ต้อง 
มกีารเรยีนรูศ้าสตรห์ลายศาสตร์แบบบรูณาการ	(Convergence)	หรอืมกีารเรยีนรูแ้บบ 
ขา้มศาสตร	์(Interdisciplinary)	การจดัการศกึษาจงึตอ้งตอบสนองพฒันาการทางสงัคม 
ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป	 รวมทั้งรองรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ	 และต้องจัดการศึกษา
เพื่อสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศหรือเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล	 และ
ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเริ่มมีบรรยากาศการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่	 โดยจัดให้มีพื้นที่หรือเวทีสำาหรับการนัดพบ	 (Meeting	 Space)	 เพื่อให้
นกัศกึษาไดม้าพบปะสงัสรรค์	รว่มคิด	รว่มหาแนวทาง	และเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
เพื่อนำาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	
	 	 กระบวนการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 
(Startup/Venture	 Process)	 ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ	 ดังนี้	 ๑)	 มีความคิดท่ี
จะประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Idea)	 ๒)	 มีการ
สร้างรูปแบบของธุรกิจ	 (Business	 Model)	 
ซึ่ งอาจต้องมีการบู รณาการศาสตร์ต่ างๆ	 
เข้าด้วยกัน	 ๓)	 มีหน่วยงานตามกฎหมาย 
มารองรับ	 (Corporatization)	 โดยศึกษาเรียนรู้ 
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 เช่น	 วิธีการจด
ทะเบยีนในรปูแบบบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นจำากดั	เปน็ตน้	๔)	มกีารวเิคราะหท์างการเงนิ	 
(Business	Plan/Financial	Analysis)	เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือผลตอบแทน
ที่สูง	 ๕)	 มีการวางแผนด้านการลงทุน	 (Fund	 Raising)	 ซ่ึงจุดท่ีสำาคัญคือ	 หลาย
คนลงทุนด้วยทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด	 ในขณะที่พบว่าโอกาสประสบความสำาเร็จ
ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในปัจจุบันยังมีไม่ถึงร้อยละ	 ๒๐ 
ซึ่งเป็นโอกาสที่น้อยมาก	๖)	มีการนำาไปสู่การปฏิบัติ	(Implementation)	และพิสูจน์
ในแต่ละขั้นตอนว่าคุ้มค่ากับเวลาและเงินลงทุนหรือไม่	 และ	 ๗)	 มีการประเมินผล	 
(Assessment)	 โดยกระบวนการจะเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นวงจรเพื่อไปสู่ 
ความสำาเร็จของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 ดังนั้นธุรกิจ 
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ที่ประสบความสำาเร็จ	เช่น	Google,	Facebook	ฯลฯ	ล้วนผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาแล้ว
ทั้งสิ้น	 สิ่งสำาคัญทที่สุดคือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และจะเข้ามา 
มีบทบาทอย่างมากต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 
รวมทั้งมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในทุกๆ	ด้าน	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

การอภิปรายนำา
      รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสด ิ์	 
ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคำาว่า	Startup	 
ในปัจจุบัน	กับคำาว่า	Startup	ในอดีต	โดยกล่าวว่า	 
Startup	 ในปัจจุบันหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เป็นโครงสร้างทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้อง 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 (Innovation	 Driven	 Entrepreneur	 :	 IDE)	 ซึ่งต้อง 
มีการแข่งขันเร่ืองเวลาและต้องสร้างกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่	 จึงใช้การลงทุนอย่าง 
มหาศาล	 และสาเหตุที่เรียกว่า	 “Startup”	 เพราะเกิดขึ้นพร้อมกับคนในยุค	 
Generation	 Y	 ซึ่งมีความเก่งด้านเทคโนโลยี	 คนกลุ่มนี้ชอบที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ไม่ชอบการเป็นลูกน้อง	 มักจะมารวมตัวกันเพื่อหาพื้นที่ในการพบปะพูดคุย	 ปรึกษา
หารือ	 และหาแนวทางหรือแนวคิดแปลกใหม่	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาโลกในอนาคต	
ส่วนผู้ประกอบการในอดีตซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก	 (SME)	 จะมีตลาดในขนาด
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ	 ไม่จำาเป็นต้องมีนวัตกรรม	 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเดียว 
หรือเป็นธุรกิจครอบครัว	 ต้องการเงินลงทุนไม่มากและเป็นงานที่ไม่สามารถจ้างผู้อื่น
ดำาเนินการได้	 เช่น	 ร้านกาแฟ	ร้านอาหาร	ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 ในขณะที ่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 จะมีตลาดขนาดใหญ่ระดับโลกและขยายตัวอย่างรวดเร็ว	
เป็นการโตแบบก้าวกระโดด	ใช้นวัตกรรมขั้นสูง	มีผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนมาก	เนื่องจาก
มีความเสี่ยงสูง	 โดยจากสถิติผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 พบว่ามี
ความสำาเร็จโดยเฉลี่ยเป็น	๑	:	๖๕	และเป็นงานที่สามารถข้ามประเทศได้	เช่น	Uber,	
Airbnb,	Google,	Facebook,	Line	 เป็นต้น	ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน
ของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 ปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีมาอ้างอิงมากนัก	 นอกจาก 
การไปเรยีนรูจ้ากผูท้ีป่ระสบความสำาเร็จ	และนำามาเขยีนตำาราตา่งๆ	มกีารสอนถ่ายทอด
ความรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์	(Coaching)	และเรยีนรูจ้ากกลุม่คนทีม่คีวามกา้วหนา้ทาง
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เทคโนโลยสีงู	การจดัเรยีนการสอนจากหลกัสตูรการบม่เพาะนกัธรุกจิในมหาวทิยาลยั
ต่างๆ	(University	Incubators	Program)	เช่น	หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	เรียกว่า	IDE	(Innovation	Driven	Entrepreneurship)	Academy	
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้และผ่านการอบรมมาจากมหาวิทยาลัย	MIT	 และ	 
สแตนฟอร์ด	(Stanford	University)	เป็นต้น
	 นอกจากนั้น	 ได้นำาเสนอขั้นตอนการนำาไปสู่ความสำาเร็จสำาหรับการเป็น 
นักธุรกิจรุ่นใหม่	 (Startup)	 ว่าประกอบด้วย	 ๒๔	 ขั้นตอน	 ภายใต้แนวคิดหลัก	 ๓	
ประการ	 คือ	 ๑)	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม	 ๒)	 การมีแนวคิดท่ีจะนำา 
เทคโนโลยีที่ค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 และ	 ๓)	 การมีความมุ่งมั่นท่ีจะประสบ 
ความสำาเร็จ	 โดยใน	๒๔	 ขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังน้ี	 ๑)	 รู้ว่าใครคือลูกค้า	 ๒)	 เมื่อ
รู้จักลูกค้าจะผลิตสินค้าอะไรเพื่อบริการลูกค้า	 ๓)	 วิธีการที่จะให้ลูกค้ามาใช้บริการ	
๔)	วิธีการให้ได้มาซึ่งกำาไรจากสินค้านั้น	๕)	การออกแบบและสร้างสินค้า	และ	๖)	วิธี
การขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว	โดยแนวทางที่รัฐบาลจะส่งเสริม
การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำาเร็จ	 คือ	 การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ	 
(Ecosystem)	โดยมีความรว่มมอืจากภาคสว่นตา่งๆ	ในสงัคม	ประกอบดว้ย	ผูป้ระกอบการ	 
สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะสรา้งหรอืผลติเทคโนโลยแีละนวตักรรม	รฐับาลทีใ่หค้วามสนใจ 
และสง่เสรมิสนบัสนนุความเปน็ผูป้ระกอบการรุน่ใหม	่เงนิลงทุนท่ีอาจมาจากผูท่ี้พรอ้ม 
รับความเสี่ยง	หรือการจัดตั้งกองทุนโดยรัฐบาล	ทั้งนี้เพื่อสร้างและส่งเสริมสนับสนุน 
ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำาเร็จต่อไป
 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์คำ�รณ พิทักษ์  
กล่าวถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการด้วย 
นวัตกรรมว่ า เป็นสิ่ งที่ มีความสำาคัญและ 
เป็นประโยชน์มาก	 และการตั้งศูนย์บ่มเพาะ 
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัย	 (University	 Business  
Incubator	 :	 UBI)	 เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 เพราะเป็นกลไก 
การนำาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์	 โดยได้กล่าวว่าปัจจุบันนักศึกษามีความต้องการ 
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น	 แต่เนื่องจากยังไม่มี 
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ความพร้อม	 รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับได้	 ประกอบกับระบบการศึกษาไทย 
ไม่ได้เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน	 จึงยังไม่มีผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากนัก	ตัวอย่างจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 มีผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแล	 จำานวน	 ๑๐๐	 คนเศษ	 
ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าท่ีสำาเร็จการศึกษามาแล้วประมาณ	 ๓-๕	 ปี	 นักศึกษา 
ท่ีสำาเร็จการศึกษาใหม่เกือบไม่มีเลย	 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมีการดำาเนินงาน	 
๓	 รูปแบบ	 คือ	 ๑)	 ศูนย์บ่มเพาะผลิตนวัตกรรมหรืองานวิจัยเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
๒)	 ผู้ประกอบการจากภายนอกที่สนใจเข้ามาเลือกใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 
จากศนูยบ์ม่เพาะ	เพ่ือนำาไปผลติต่อในเชงิพาณิชย	์และ	๓)	ศนูยบ์ม่เพาะสรา้งหลกัสตูร
การเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

		 	 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์บ่มเพาะ 
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัย	 (UBI)	 ท่ัวประเทศ	 
จำานวน	 ๗๒	 แห่ง	 ครอบคลุม	 ๙	 เครือข่าย	
และกำาลังจะเพิ่มจำานวนเป็น	 ๘๐	 แห่งในปีนี้	 
นอกจากนั้นยังมีศูนย์บ่มเพาะของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สังกัดอุทยาน

วิทยาศาสตร์อีก	๑๓	แห่ง	และศูนย์บ่มเพาะเอกชน	อีกจำานวนหนึ่ง	ในศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมีธุรกิจหลายแบบ	ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดเข้าสู่ตลาดเป็นเวลานานแล้ว	โดยมี
การจดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ	แต่มาทำาธุรกิจในประเทศไทย	และกว่าจะเข้าตลาดได้
ใช้เวลาค่อนข้างนาน	นอกจากนี้	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างน้อย	 คือการจัดพื้นที่ว่างหรือเวที	 (Co-Working	 Space)	 ให้นักศึกษาได้
มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน	 และสิ่งที่ขาดอย่างมากสำาหรับประเทศไทย	 คือ	 การ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ	 ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษายังมี
ไม่มาก	ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียน	หลักสูตร	หรือกิจกรรมสร้างความตระหนัก	เพื่อนำาไปสู ่
แนวคิดและสร้างนวัตกรรม
 ดังนั้น	 กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีแนวทางในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่	 โดยควรมีระบบกลไกเพื่อเตรียมความพร้อม	 และมีการบูรณาการ 
การเรียนการสอนเรื่องความเป็นผู้ประกอบการในทุกระดับการศึกษา	ตั้งแต่ระดับ 

92



สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

สภาการศึกษาเสวนา    (OEC Forum)
๒๐๑๕-๒๐๑๖ : จากข้อเสนอสู่นโยบาย

9393

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพ	 ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา	 
โดยมีข้อเสนอว่าหน่วยงานระดับกระทรวงควรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนา 
ผู้ ประกอบการในสถาบันการศึ กษา เพื่ อ เป็นฐานที่ สำ าคัญในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ 	 ความเข้าใจและมีความพร้อม	 โดยควรมีกลไก 
หรือโครงสร้างพื้นฐานในสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 เช่น	 
การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 ศูนย์เร่งรัดพัฒนานวัตกรรม	 การจัดพื้นท่ีหรือ 
เวทีเพื่อการพบปะและสร้างแนวคิดและนวัตกรรม	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างนักศึกษา 
ให้ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพต่อไป	

การอภิปรายทั่วไป

 ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาได้รว่มกนัแสดงความคิดเหน็และใหข้้อเสนอแนะ	สรปุไดด้งันี	้
 ๑.	การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Startup)	 ต้อง
ผลักดันให้อยู่ในยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยควร 
กำาหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น	
	 ๒.	ควรกำาหนดแนวทางและสร้างกลไกการใช้งานวิจัยหรือนวัตกรร 
มเชิงพาณิชย์ไว้ในทิศทางการศึกษาในอนาคต	 โดยสถาบันอุดมศึกษาและ 
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของการสร้าง 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ให้ชัดเจน	 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ 
สตาร์ทอัพให้สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นในประเทศไทย
	 ๓.	การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพต้องมีกลุ่มคนในยุค	 Generation	 Y	 
เป็นหลักในการขับเคลื่อน	 เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยี	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม	 และมีความต้องการ 
เป็นเจ้าของธุรกิจ	 โดยต้องมีแรงบันดาลใจ	 และมีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อประสบ 
ความสำาเร็จอย่างแท้จริง	 เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพในปัจจุบันมีโอกาสประสบความ 
สำาเร็จน้อย	และใช้ระยะเวลานานในการที่จะประสบความสำาเร็จ	
		 ๔.	รัฐควรส่งเสริมให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
สำาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา	 โดยมี  
เป้าหมายเพ่ือเป็นพื้นฐานให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ	 
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เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว	 และมีการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
/นวัตกรรม	 และบริการใหม่ตลอดเวลา	 รวมทั้งรัฐควรจัดตั้งกองทุนรองรับ 
ระบบธุรกิจสตาร์ทอัพ	เพื่อส่งเสริมการทำาธุรกิจด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

	 	 	 	 	 	 ๕.	 การกำาหนดแนวทางการศึกษา 
เพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจสตาร์ทอัพ	 ควร 
บูรณาการความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
ไว้ในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่การศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	อาชวีศึกษา	จนถึงระดบัอดุมศกึษา	
และต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 
เพื่อสามารถคิดค้นนวัตกรรม	 และผลิต 

ผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่มีตลาดรองรับ	
	 ๖.	กระทรวงศึกษาธิการควรปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทุกระดับการศึกษา	 และกำาหนดบทบาทการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ 
สตาร์ทอัพ	 โดยสร้างคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคิดวิเคราะห์	 มีความคิดสร้างสรรค์	 มีความ 
สามารถด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	 รวมทั้งเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ	 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ๑)	กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรื่องความเป็น 
ผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา	 เพื่อเตรียม 
คนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ	 อันจะเป็น 
การสร้างฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนในอนาคต	
	 ๒)	 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ 
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีจำานวนมากขึ้น	 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของ 
สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสรมิใหน้กัศกึษามวีสิยัทศันแ์ละความพรอ้มในการประกอบ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ	
	 ๓)	รัฐควรจัดตั้งกองทุนรองรับระบบธุรกิจสตาร์ทอัพ	 และจัดทำากฎหมาย
รองรับเพื่อสร้างและส่งเสริมการทำาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง	
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สรุปผลสภ�ก�รศึกษ�เสวน� (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๑
เรื่อง 

“สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้�วไกลสู่่ม�ตรฐ�นอ�เซียน”
วันอังค�รที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๕๙ เวล� ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำ�แหง พล�งกูร อ�ค�ร ๕๖ ปี สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
 

 เลขาธิการสภาการศึกษา	 (ดร.กมล	 
รอดคล้าย)	 ชี้แจงที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ	
๒๕๕๙	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ได้จัดให้มีสภาการศึกษาเสวนาไปแล้ว	 จำานวน	 
๑๐	 คร้ัง	 โดยใน	 ๑๐	 ครั้งที่ผ่านมา	 มีประเด็น 
หัวข้อการเสวนาที่ล้วนเป็นประเด็นสำาคัญ 
ทางการศึกษาและได้รับความสนใจจากผู้ที่  
อยู่ในแวดวงการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก	 มีหลายเรื่องได้นำาไปสู่ 
การกำาหนดเป็นนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 หลายเรื่องนำาไปสู่ 
การแก้ปัญหาทางการศึกษา	 และหลายเร่ืองเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ	 รับไป 
ดำาเนินการต่อเพื่อพัฒนาการศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 การจัดสภาการศึกษาเสวนาครั้งนี้	 กำาหนดประเด็น	 เรื่อง	 “สมรรถนะ
เด็กปฐมวัยไทย : ก้�วไกลสู่ม�ตรฐ�นอ�เซียน”	 เนื่องจากสำานักงานฯ	 เห็นความ
สำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์	
ซึ่งเป็นช่วงวัยแรกของการวางรากฐานสำาคัญของการพัฒนา	 จึงต้องมีการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ	 มีสมรรถนะ	 และมีพัฒนาการท่ีถูกต้องเหมาะสมตาม
วัย	 ทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไป
ตามบทบัญญัติที่กำาหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	
มาตรา	๕๔	ที่กำาหนดไว้ว่ารัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี	 ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
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จ่าย	 โดยรัฐต้องดำาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา	 
ตามวรรคหนึ่ง	 เพื่อพัฒนาร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญาให้สมกับวัย	 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้วย

ข้อเสนอของวิทยากร	

 ดร.ส�ยสุรี จุติกุล รองประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยแห่งช�ติ  
นำาเสนอเร่ือง	 สมรรถนะ	 (Competency)	 ของเด็กปฐมวัย	 และได้อธิบาย 

ความหมายของคำาวา่	Behavioral	Competency	 
ว่าหมายถึง	 พฤติกรรมท่ีแสดงออกได้	 ทำาได้	 
สัมผัสได้	 และวัดได้	 ทั้งนี้ 	 การทำาให้เด็กมี 
สมรรถนะตามวัยต้องสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ 
เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา	 
จนกระทั่งคลอดออกมาในวันแรก	 เพื่อกระตุ้น 
ให้ เด็กได้ เติบโตอย่างมีสมรรถนะและมี  

พัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม	 ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 จึงได้มีการดำาเนินงานและมีการจัดประชุมร่วมกับ 
หน่วยงานต่างๆ	 ทั้ ง ในระดับนานาชาติและระดับประเทศเพื่อพิจารณา 
แนวทางในการจัดทำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย	 โดยในส่วนของประเทศไทย	 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับองค์การ
ทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (ยูนิเซฟ)	 ประเทศไทย	 ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัย 
เรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๐-๓	 ปี	 และสมรรถนะของ
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรม 
ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ	 ว่าเด็กสามารถทำาอะไรได้	 (Can	 Do)	 
ในแต่ละช่วงอายุ	 ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามวัยได้	 พ่อแม่	 
ผู้ปกครอง	 ครู	 ผู้ดูแลเด็ก	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
เด็กให้มีความสามารถตามวัย	 โดยกิจกรรมจะต้องมีความหลากหลาย	 เพื่อเอื้อ 
ให้เด็กได้พัฒนาพฤติกรรมต่างๆ	ได้ตามวัยและตามศักยภาพของเด็ก	
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	 ในกระบวนการศกึษาวจิยั	ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเดก็เปน็รายบคุคลทัว่ประเทศ	 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากเดก็ปฐมวยัอาย	ุ๓-๕	ป	ีจำานวนกวา่	๑,๒๐๐	คน	และเดก็ปฐมวยัอาย	ุ 
๐-๓	ปี	เก็บข้อมูลจำานวน	๖๐๐	คน	ทั้งนี้เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยมีค่าความเที่ยงตรง 
และเชื่อถือได้	 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จึงได้ทำาการฝึกอบรมคณะนักวิจัย	 
และคณะนักวิจัยต้องผ่านการทดสอบก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์การเก็บ 
ข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิกำาหนด	 และได้จัดทำาเอกสารเชิงสถิติประกอบ 
การดำาเนินงานเรียกวา่	การจดัอนัดับ	(Quartile)	เพือ่เปรยีบเทยีบการแสดงสมรรถนะ 
ของเด็กช่วงอายุ	 ๓-๕	 ปี	 กล่าวคือ	 Quartile	 แรก	 เด็กสามารถแสดงสมรรถนะได้ 
ตั้งแต่ร้อยละ	๐-๒๕	Quartile	ที่	๒	๓	และ	๔	จะเป็นการแสดงออกสมรรถนะของ 
เด็กระหว่างร้อยละ	 ๒๖-๕๐	 ร้อยละ	 ๕๑-๗๕	 และร้อยละ	 ๗๖-๑๐๐	 ตามลำาดับ	 
พร้อมกับได้กำาหนดสีตามระดับ	 Quartile	 กล่าวคือ	 สีแดง	 เป็น	 Quartile	 แรก	 
ตามดว้ยสเีหลอืง	สมีว่ง	และสเีขยีวตามลำาดับ	เพือ่จดักลุม่และพฒันาเดก็ไปตามระดบั
สมรรถนะต่างๆ	ที่ทำาได้	
	 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา 
ตามวัย	๐-๓	ปี	แบ่งเป็น	๔	ส่วนหลัก	 	 (Domain)		 
ประกอบด้วย	 ส่วนหลักที่ 	 ๑	 ความสามารถ 
ในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย	 (Motor	 
Development/Phys ica l 	 Wel l -Be ing )	 
ส่วนหลักที่	 ๒	 ความสามารถในการเรียนรู้และ 
รับรู้	 (Perception	and	Learning	Development)	ส่วนหลักที่	๓	ความสามารถ 
ด้านภาษาและการสื่อความหมาย	 (Language	 Development	 and	 
Comprehension)	 และส่วนหลักที่	 ๔	 ความสามารถด้านอารมณ์และสังคม	 
(Emotional	 and	 Social	 Development)	 โดยแต่ละส่วนหลักประกอบด้วย 
พฤติกรรมบ่งชี้	(Indicator)	รวมทั้งสิ้น	๒๘๖	ตัว	
	 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 แบ่งเป็น	 ๗	 
ส่วนหลัก	 (Domain)	ประกอบด้วย	ส่วนหลักที่	 ๑	การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทาง
กาย	(Motor	Development	and	Physical	Well-Being)	ส่วนหลักที่	๒	พัฒนาการ 
ด้านสังคม	 (Social	 Development)	 ส่วนหลักท่ี	 ๓	 พัฒนาการด้านอารมณ์	 
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(Emotional	Development)	ส่วนหลักที่	๔	พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา	
(Cognitive	 Development)	 ส่วนหลักที่	 ๕	 พัฒนาการด้านภาษา	 (Language	 
Development)	ส่วนหลักที่	๖	พัฒนาการด้านจริยธรรม	(Moral	Development)	
และส่วนหลักที่	 ๗	 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์	 (Creative	 Development)	 
โดยในแต่ละส่วนหลักประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้	รวมทั้งสิ้น	๔๑๙	ตัว
	 เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำา 
ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเฉพาะสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา 
ตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 ไปสู่การปฏิบัติโดยทดลองนำาร่องในสถานศึกษาทุกสังกัด	 

จำานวน	 ๑๒	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียน 
อนุบาลสังกัดสำ านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน	 (สช.)	 จำานวน	 ๖	 แห่ง	 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน	(สพฐ.)	จำานวน	๒	แหง่	ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	 (ศพด.)	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	

จำานวน	๑	แหง่	สังกดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	(อบต.)	จำานวน	๒	แหง่	และสถานรบัเลีย้ง 
เด็กเอกชนหรือเนอสเซอรี่	 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 จำานวน	๑	 แห่ง	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
ในการพัฒนาตามวัยให้กับครูและผู้ดูแลเด็ก	 และนำาความรู้ ท่ีได้รับไปพัฒนา 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุ	 ๓-๕	 ปีให้มีความสามารถตามวัย	 
โดยจัดตั้งทีมคณะนักวิจัย	 ๒	 ทีม	 คือ	 ทีมคณะนักวิจัยซึ่งมีนางธิดา	 พิทักษ์สินสุข	 
กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย	 เป็นหัวหน้าทีม	 ได้นำา 
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 ไปทดลองในโรงเรียน 
อนุบาลจำานวน	๖	แห่ง	และทีมคณะนักวิจัยซึ่งมีนายเรืองศักดิ์	ปิ่นประทีป	กรรมการ 
ผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก	 เป็นหัวหน้าทีม	 ได้นำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
ในการพัฒนาตามวัย	๓-๕	ปี	 ไปทดลองในโรงเรียนสังกัด	 สพฐ.	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	จำานวน	๖	แห่ง	
	 ทั้งนี้ 	 ได้มีการดำาเนินงานขับเคลื่อนเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
มาโดยตลอด	 ตัวอย่างเช่น	 กระทรวงสาธารณสุขได้นำาพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำาหนด 
ในสมรรถนะเด็กปฐมวัย	๐-๓	ปี	ไปใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรต ิ
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมายคุรบ	 
๕	 รอบ	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 เพื่อดำาเนินการคัดกรองและช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	 
ในเครื่องมือที่เรียกว่า	 DSPM	 (Development	 Surveillance	 and	 Promo-
tion	Manual)	 และได้มีการนำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย	 ๓-๕	 ปี	 ไปขับเคลื่อน 
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการ 
ตำารวจตระเวนชายแดน	 รวมทั้งได้มีการนำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา 
ตามวัย	 ๐-๓	 ปี	 และ	 ๓-๕	 ปี	 ของประเทศไทย	 ไปใช้ประกอบการพิจารณายก
ร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นตำ่าของอาเซียนในด้านการให้บริการและกระบวนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย	 ในที่ประชุมของปฐมวัยของอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	 
ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการเรียนการ
สอนและหลักสูตร	ตัวชี้วัดที่กำาหนดในมาตรฐานขั้นตำ่าของอาเซียนฯ	เป็นตัวเดียวกัน 
กับพฤติกรรมบ่งชี้ในเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๐-๓	 ปี	 
และ	 ๓-๕	 ปี	 ซึ่งเป็นการวิจัยของประเทศไทยเกือบร้อยละ	 ๑๐๐	 จึงเห็นได้ว่า 
ได้มีการนำาผลการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นที่ประจักษ	์
	 โดยสรุป	 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยที่มีตัวช้ีวัดเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้	 
จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและเป็น 
ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์	 (Result	 Base)	 ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจัยต่างๆ	 
ทั้งที่เป็นปัจจัยนำาเข้าและปัจจัยกระบวนการ	 สามารถส่งผลถึงตัวเด็กได้	 และ 
ปัจจุบันสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 อยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง 
ส่วนนำาของการนำาพฤติกรรมบ่งชี้	 (Indicators)	 ของแต่ละสมรรถนะของเด็ก 
ปฐมวัย	 ๐-๓	 ปี	 และ	 ๓-๕	 ปี	 เพื่อให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ดูแลเด็กนำา 
ไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะตามวัย	 และเมื่อดำาเนินการเสร็จจะจัดพิมพ์ 
เอกสารเผยแพร่ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะตามวัยต่อไป	
	 นอกจากนี	้ดร.สายสรุ	ีจุติกลุ	มขีอ้สงัเกตเรือ่งการใชค้ำาวา่	“เดก็กอ่นวยัเรยีน”	 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ว่าเป็นการใช้คำาที่ไม่ถูกต้อง	 ควรแก้ไขให้ 
ถูกต้องเป็น	 “เด็กปฐมวัย”	 เนื่องจากการพัฒนาเด็กมีความหมายครอบคลุมถึง 
การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา	
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การอภิปรายนำา
  น�งธิด� พิทักษ์สินสุข กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่ง 
ประเทศไทยนำาเสนอประสบการณ์การดำาเนินโครงการวิจัยเพื่อนำาสมรรถนะ 
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 ไปใช้ในโรงเรียน	 โดยเลือกโรงเรียนอนุบาล 

ทั้งสังกัดรัฐและเอกชนที่มีความหลากหลาย  
และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันเป็นโรงเรียนทดลองในโครงการ	 ๖	 แห่ง	 
ประกอบด้วย	 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ 	 
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์	 โรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย	และโรงเรียนอนุบาลสามเสน	 เพื่อให้ 

ครูและผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งนำาความรู้ เกี่ยวกับสมรรถนะเด็กปฐมวัย	 
ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนในการส่งเสริมสมรรถนะเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับการดำาเนินงานของโรงเรียน	 โดยมีหลักการและแนวคิดของ 
การดำาเนินโครงการวิจัย	 คือ	 ครูต้องมีแนวทางหลักที่ตรงกัน	 แต่อาจมีวิธีการ 
ที่แตกต่างกันตามแนวทางของโรงเรียน	 โดยร่วมกันหาแนวทางวางแผนงาน 
ร่วมกันกับคณะผู้วิจัย 	 เพื่ อมุ่ งสู่ เป้ าหมายในการเพิ่มคุณภาพการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยอย่างมีความสุข	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เป็นการเพิ่มปริมาณงาน	 ไม่เร่งรัดและ 
กดดัน	 โดยผู้วิจัยมีการเยี่ยมเยียนห้องเรียน	 พบปะครูเป็นระยะ	 และพร้อม 
เข้าร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นสมรรถนะของเด็กปฐมวัยจะยัง 
คงอยู่และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	
	 วิธีการนำาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสู่ห้องเรียนที่คณะนักวิจัยค้นพบ	 มีดังนี้	 
๑)	 สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างความตระหนัก 
ให้เกิดขึ้น	 ๒)	 นำาพฤติกรรมบ่งชี้มาจัดทำาเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร	 และกิจกรรม 
ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ	 ๓)	 วางแผนนำาสู่กิจวัตรประจำาวันและโครงการสอน	 และ 
แผนการจัดประสบการณ์	 ๔)	 สังเกต	 บันทึกพฤติกรรมบ่งชี้ก่อนจัดประสบการณ์	 
เช่น	 ทำาได้	 ทำาไม่ได้	 และทำาได้เมื่อไร	 ๕)	 ทำางานร่วมกับผู้ปกครองโดยจัดประชุม 
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะ	 ๖)	 จัดประสบการณ์ให้เด็กตามแผน 
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การจัดประสบการณ์	 และบันทึกการสังเกตจากผลที่เกิดขึ้น	 ถ่ายภาพ	 พร้อมเก็บ 
ผลงานเด็กอย่างต่อเนื่อง	 ๗)	 นำาผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มทุกเดือน 
ตามโรงเรียนต่างๆ	เช่น	การปรับพฤติกรรม	เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะ	การทำางาน
กับผู้ปกครอง	 การทำาวิจัยในชั้นเรียน	 ๘)	 สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผลเมื่อสิ้นสุด 
ภาคเรียน	รวมทั้งประชุมสรุปผล	และ	๙)	รายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการโครงการ
วิจัย	
 ผลการดำาเนินงานโครงการวิจัย	สรุปได้ดังนี้	๑)	ครูสามารถจัดทำาโครงการสอน	 
แผนการจดัประสบการณ์	และออกแบบกจิกรรมทีค่รอบคลมุสมรรถนะของเดก็ปฐมวยั	
โดยสอดคล้องกับแนวทางของแต่ละโรงเรียน	๒)	ครูตระหนักถึงความสำาคัญของการ
สังเกต	 มีวิธีการสังเกต	 และบันทึกการสังเกต	 มีความก้าวหน้าในประเด็นท่ีสังเกต	 
มีความละเอียดในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน	 และการทำางานร่วมกับผู้ปกครอง	
๓)	 ครูให้ความสำาคัญกับการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล	 และติดตามส่งเสริม 
ความก้าวหน้าของนักเรียน	 โดยมีเอกสาร	 “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ 
พัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี”เป็นคู่มือ	 ๔)	 ครูหมั่นทบทวนสาระสำาคัญในเอกสาร	 
“สมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั	๓-๕	ป”ี	และมคีวามแมน่ยำาเกีย่วกบั 
สมรรถนะเด็กปฐมวัยมากขึ้น	 ๕)	 ครูเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ 
ในการพัฒนาผู้เรียน	 ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู	 เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างครูต่างโรงเรียน	 และพี่เลี้ยงครู	 และ	๖)	 สามารถ 
สร้างกลุ่มพี่เลี้ยงครูในโรงเรียนเพื่อร่วมงานการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย	
	 ทั้งน้ี	 จากการดำาเนินโครงการวิจัยต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 จนถึงปัจจุบัน 
พบว่ามีการขยายผลการดำาเนินงานไปสู่โรงเรียนต่างๆ	 มากข้ึน	 รวมท้ังมีการ 
ขยายผลภายในโรงเรียนจาก	 ๑	 ห้องเรียน	 เพิ่มเป็นทุกห้องและทั้งโรงเรียนเป็น 
ลำาดับต่อมา	 โดยโรงเรียนอนุบาลสามเสนได้นำาสมรรถนะตามระดับอายุไปกำาหนด 
เป็นหลักสูตรของสถานศึกษา	 ในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กที่ต้อง 
มีสมรรถนะครบทั้ง	๗	ด้าน	เป็นต้น	
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      น�ยเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมก�ร
ผู้ จั ดก�รมูลนิ ธิหนั ง สือ เพื่ อ เด็ก 	 นำ า เสนอ 
ประสบการ ณ์การดำ า เนิ น โคร งการวิ จั ย 
เกี่ยวกับสมรรถนะเด็กปฐมวัยในโครงการ 
โรงเรียนนำาร่อง	 ๘๑	 แห่ง	 จากสมรรถนะ 
ของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 

ซ่ึงประกอบด้วยสมรรถนะ	 ๗	 ด้าน	 พบว่า	 เด็กปฐมวัยไม่สามารถปฏิบัติตาม	 
“สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี”	 ได้ครบท้ัง	 ๗	 ด้าน	 โดย 
ด้านที่มีปัญหาและเด็กไทยทำาไม่ได้มากที่สุดคือ	 พัฒนาการด้านความคิดและ 
สติปัญญา	 อาจเป็น เพราะพฤติกรรมของผู้ ใหญ่ที่ อยู่ กับ เด็ก 	 ไม่ ได้ เอื้ อ 
ให้เด็กได้คิดและได้ทำาด้วยตัวเอง	 และพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ 
ทำาได้ในหลายสมรรถนะ	 แต่สิ่งที่เด็กทำาไม่ได้	 ไม่ได้เกิดจากเด็กไม่ได้ทำา	 แต่เกิด 
จากผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสเด็กในการทำาหรือฝึกปฏิบัติ	 ที่สำาคัญคือพ่อแม่และครู	 
ขาดความตระหนักรู้ถึงวิธีการเพื่อให้เด็กเกิดสมรรถนะตามวัย	 ครูจึงควรใช้ 
วิธีการสร้างสมรรถนะของเด็กโดยการใช้กิจวัตรประจำาวัน	การใช้หนังสือที่มีคุณภาพ	 
การใช้ดนตรี	 หรือศิลปะ	 เป็นต้น	 เพื่อสามารถต่อยอดให้เด็กเกิดความคิดและ 
สติปัญญาได้	โดยครูควรมีความละเอียดในการดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้น
	 ทั้งนี้	 จากการดำาเนินงานยังค้นพบพัฒนาการด้านต่างๆ	 ของเด็กปฐมวัย	 
และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดสมรรถนะตามวัยท่ีสำาคัญ	 
ดังนี้	 พัฒน�ก�รด้�นก�รเคลื่อนไหวและสุขภ�วะท�งก�ย	 พบว่า	 เด็กยังทำา 
ไม่ได้	 เนื่องจากสภาพของโรงเรียนไม่เอื้ออำานวย	 เครื่องเล่นในสนามขาด 
ความปลอดภัย	 เคร่ืองเล่นไม่ เหมาะสมต่อการเล่นของเด็ก	 ครูขาดความ 
ละเอียดในการวางสิ่งของ	 วางไม่ถูกต้อง	 ขาดทักษะและความเข้าใจเรื่อง 
พัฒนาการของเด็ก	 พัฒน�ก�รด้�นสังคม	 พบว่ามีหลายเรื่องที่เด็กไม่สามารถ 
ทำาได้	 เด็กมีความทุกข์เรื่องของความแตกต่าง	 แต่เด็กก็สามารถอยู่ร่วมกันได้	 
พัฒน�ก�รด้�นอ�รมณ์ พบว่าเด็กเกิดความเครียดจากการบังคับให้ เด็ก 
เขียนตามนโยบายอ่านออกเขียนได้	 ครูควรเขียนนำาบนกระดานและใช้นิทาน 
เป็นต้นทางในการสอน	 เพ่ือให้เด็กฝึกเขียนอักษรที่มีลักษะคลายคลึงกันก่อน	 
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เพื่อฝึกให้เด็กคุ้นเคยและเขียนได้ในลำาดับต่อไป	 พัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�	 พบว่า 
หากครูใช้คำาพูดในชีวิตประจำาวันโดยมีการพูดขยายความคุณลักษณะมากขึ้น	 
จะทำาให้เด็กได้เรียนรู้คลังภาษามากขึ้น	พัฒน�ก�รด้�นจริยธรรม	พบว่าครูสามารถ 
ใช้หนังสือเป็นต้นทางในการพัฒนา	 โดยการเลือกหนังสือนิทานที่มีการสอนคุณธรรม 
ในด้านต่างๆ	 เป็นแนวทางและสอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมร่วมกับนิทาน	
พฒัน�ก�รด�้นก�รสร�้งสรรค	์สง่เสรมิไดโ้ดยครจูดัใหม้กีารแสดงผลงานเดน่ของเดก็
ทุกคน	เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ	

การอภิปรายทั่วไป

 ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	สรุปได้ดังน้ี	
	 ๑)	 เอกสาร	 “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย”	 ช่วยฝึก 
ครูให้เป็นคนช่างสังเกต	 และมีความละเอียดในการเอาใจใส่ดูแลเด็กมากข้ึน	 
และสิ่งสำาคัญในการสร้างสมรรถนะให้เด็กปฐมวัย	 คือ	 ครูต้องมีการสังเกต 
พฤติกรรมเด็กอย่างละเอียดในทุกอิริยาบถ	 เพื่อสามารถแก้ปัญหาและพัฒนา 
เด็กให้มีสมรรถนะตามวัยได้อย่างแท้จริง
 ๒)	 การนำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยไปใช้ในโรงเรียน	 ทำาให้ครูมีความรู้	 
ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยทั้ง	 ๗	 ด้านได้อย่างชัดเจน	 ครูได้เรียนรู้ 
วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน	 และ 
เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นมากขึ้น	
	 ๓)	 ผู้ปกครองคือบุคคลสำาคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถแสดง
พฤติกรรมได้ตามวัย	 ผู้บริหารและครูจึงต้องให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและเห็น
ความสำาคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยั	โดยการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการพฒันา
เดก็ปฐมวยัตามสมรรถนะใหผู้ป้กครองรบัรู	้เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและเกดิการพฒันา
สมรรถนะเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 ๔)	การสรา้งนสิยัความมวีนิยัใหแ้กเ่ดก็ปฐมวยั	ควรสรา้งกจิกรรมหรอืวธิกีาร
ท่ีทำาใหเ้ดก็เกดิการพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามวยัทีเ่หมาะสม	โดยสมรรถนะเปน็
เพียงการแนะแนวทาง	ไม่ใช่การบังคับ
	 ๕)	 การจัดสถานที่ให้เด็กเล่นเพื่อให้เกิดสมรรถนะตามวัย	 ครูต้องอนุญาต 
และปล่อยให้เด็กเล่นตามความคิดของเด็ก	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน 
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การสร้างสรรค์	 รวมทั้งผู้บริหารและครูควร 
ดูแลในด้านความปลอดภัยของเด็ก	 โดยจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมกับ 
เด็กปฐมวัย	
		 	 	 	 	 	 ๖)	 การส่งเสริมเด็กในด้านโภชนาการ	 
ครูและฝ่ายโภชนาการควรให้ความเอาใจใส่ 

ดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ	 ไม่มากหรือน้อยเกินไป	 และควร
จัดหาแกว้นำา้ใหเ้ดก็เปน็รายบคุคลเพือ่ใหเ้ดก็สามารถดืม่นำา้ไดห้ลงัรบัประทานอาหาร 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

 ๑)	 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
เด็กปฐมวัย	 ควรส่งเสริมให้มีการนำาคู่มือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา 
ตามวัย	 ๐-๓	 ปี	 และ	 ๓-๕	 ปี	 ไปใช้ในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเป็น 
แนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะและพัฒนาการตามวัยทั้งทาง 
ด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 เน่ืองจากเป็นแนวทางพัฒนา 
เด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลที่มีสาระโดยละเอียดครบถ้วน	ถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
	 ๒)	 สถานศึกษาระดับปฐมวัยควรนำาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยของ 
เด็กปฐมวยัในคูม่อืสมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั	๐-๓	ป	ีและ	๓-๕	ป	ี 
ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามสมรรถนะต่างๆ	ที่กำาหนดไว้	
	 ๓)	 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย	 โดยการสร้างความรู้	 ความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครอง 
เห็นความสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะต่างๆ	 เพื่อการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยที่ต่อเนื่อง	ยั่งยืน	และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	
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	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดให้มีการ
ประชุมสภาการศึกษาเสวนา	(OEC	Forum)	เดือนละ	๑	ครั้ง	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	
๒๕๕๘	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๙	รวม	๑๑	ครั้ง	โดยสำานักงานฯ	ได้กำาหนดประเด็น
ทางการศึกษาที่มีความสำาคัญ	และเป็นประเด็นทางการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาล	นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	และสำานกังานฯ	
นำาผลที่ได้จากการเสวนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๔	โดยการจัดสภาการศึกษาเสวนาทั้ง	๑๑	ครั้ง	 ได้รับความสนใจ
จากผูท้ีอ่ยูใ่นวงการศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเปน็อยา่งมาก	และผลการเสวนาหลายเรือ่ง
ได้นำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 หลายเรื่องนำา
ไปสู่การแก้ปัญหาทางการศึกษา	และหลายเรื่องเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ	รับไป
ดำาเนินการต่อเพื่อพัฒนาการศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และการดำาเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา	

 จากสภาการศึกษาเสวนา	 (OEC	 Forum)	 ทั้ง	 ๑๑	 ครั้ง	 มีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่สามารถนำาไปขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	 นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๔	รวมถึงการดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดจนมีการนำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบายการศึกษา	สรุปได้ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ เรื่อง “มองไปข้�งหน้�อย่�งท้�ท�ย : บทบ�ทผู้นำ�ก�รปฏิรูป
ก�รศึกษ�ของสภ�ก�รศึกษ�”	 เน่ืองจากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้อง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากเดิม	ให้เป็นหน่วยงานกลางซึ่งทำาหน้าที่กำาหนดทิศทาง
การปฏรูิปการศกึษาและนโยบายด้านการศกึษาของประเทศ	โดยภารกจิทีส่ำานกังานฯ	

บทที่	๓
จากข้อเสนอสู่นโยบาย
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ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๒	 จนถึงปัจจุบัน	 ยังมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับอำานาจ 
หน้าที่	ของสภาการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.๒๕๔๖	 ซึ่งจากการเสวนา	 มีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่สำาคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นของสำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา	(สกศ.)	ดังนี้	
	 ๑)	สกศ.ต้องเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับ	 ควบคุม	 มีอำานาจติดตาม	 และ
ประเมนิผลใหท้กุฝ่ายปฏบิตัติามแผนแมบ่ท	มคีวามเปน็อสิระจากฝา่ยการเมอืง	โดยมี
กฎหมายคุม้ครองใหด้ำาเนนิงานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งอสิระ	และทำางานรว่มกบัสำานกั
งบประมาณ	หรอืหนว่ยงานทีท่ำาหน้าทีก่ำากบัดูแลการประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษา	 
 ๒)	สกศ.	 ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการจัดการศึกษาของประเทศให้
ครอบคลุมทั้ง	 ๙	กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 รวมทั้งต้องเป็นผู้นำาด้าน
การวิจัยและวิชาการ	เพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	และขับเคลื่อน
ผลักดันให้มีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	
	 ๓)	สกศ.ต้องเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษา	 เพื่อพัฒนา 
การศึกษาของประเทศไปสู่ความสำาเร็จ	
	 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายนี	้นำาไปประกอบการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาล	
ด้านการจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา	และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่องการ
จัดระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการจัดทำา	 (ร่าง)	
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ	พ.ศ.	....	 
และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
ซึ่งมีเป้าหมายสำาคัญในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อ
เตรียมพรอ้มไปสูป่ระเทศไทย	๔.๐	และการกา้วขา้มกบัดักประเทศท่ีมรีายไดป้านกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป	
 ครั้งที่ ๒ เรื่อง “วิกฤติครู : ก�รสอบบรรจุครูไร้คุณภ�พจริงหรือ”  
สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่าการคัดเลือกและบรรจุครูมีปัญหาต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	
ครูที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังยังไม่มีคุณภาพ	 ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ	ครขูาดจิตวญิญาณความเปน็ครู	เปน็ต้น	ซึง่จากการเสวนาดงักลา่ว	 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญ	ดังนี้	
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	 ๑)	รัฐควรสนบัสนนุแนวทางการผลติครใูนระบบปิด	เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหว่างการผลิตกับการใชค้ร	ูโดยมกีลไกการดำาเนนิงานในระบบเครอืข่ายหนว่ยงานท่ี
เกีย่วขอ้ง	เชน่	สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	(สกอ.)	สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ภาคประชาสังคม	และสภาการศึกษาจังหวัด	เป็นต้น	
	 ๒)	 ระบบการคัดเลือกและสอบบรรจุครูไม่ควรเป็นลักษณะแบบเหมารวม	 
(mass)	หรอืใชม้าตรฐานเดียวกนั	เน่ืองจากแต่ละพ้ืนทีม่คีวามตอ้งการและความจำาเปน็
ที่แตกต่างกัน	 และควรมีการกระจายอำานาจให้เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา
สามารถคัดเลือกครูในพื้นที่ได้เอง
	 ๓)	ข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูควรมีข้อสอบแบบอัตนัยด้วย	เพื่อให้ครู
ได้แสดงถึงอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู	
	 ๔)	 ควรมีการกำาหนดนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตตาม 
ความเชี่ยวชาญหรือความเป็นเลิศของแต่ละแห่ง	 แทนการผลิตครูตามความสนใจ 
ของสถาบัน	 เพื่อไม่ให้เกิดการผลิตครูเกินความต้องการ	 และควรมีศูนย์ข้อมูลกลาง 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีทำาหน้าที่ผลิตครูรู้สภาพความต้องการในการใช้ครูอย่างแท้จริง	 
ไม่ใช่ใช้ข้อมูลจากอัตราการเกษียณของครูมากำาหนดอัตราการผลิตครู
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน้ี	 นำาไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
เร่ืองการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู	 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 ด้านการพัฒนาระบบการผลิต	 
การสรรหา	และการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา	ซึง่มเีปา้ประสงคใ์หห้นว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำาแผนการผลิต	 การสรรหาและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 โดยกำาหนดวิธีการให้ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตาม 
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ	พัฒนาระบบการผลิต	การสรรหา	และ
การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ	 และจัดทำาฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาทกุสงักดัใหเ้ปน็ปจัจุบนัทีส่ามารถเชือ่มโยงและใชร้ว่มกนัได	้โดยขอ้เสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่ได้จากสภาการศึกษาเสวนาครั้งนี้	 เป็นการสนับสนุนการผลิตครู 
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบปิด	 ซึ่งมีการริเริ่มดำาเนินการไปบ้างแล้ว	 ที่เรียกว่า
โครงการพัฒนาผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
เมือ่วนัที	่๒๙	มนีาคม	๒๕๕๙	โดยเปน็การนำารอ่งการผลติครใูนระบบจำากดัรบั	(ระบบปดิ)	
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 ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ในเวที
เศรษฐกจิโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)”	สบืเนือ่งจากเวทีเศรษฐกิจโลก	 
(World	 Economic	 Forum	 :	WEF)	 ได้เริ่มจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของนานาประเทศทั่วโลก	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	เป็นต้นมา	โดยผลการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี	๒๕๕๘/๒๕๕๙	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	
๓๒	จาก	๑๔๐	ประเทศ	สำานักงานฯ	จึงได้จัดเสวนาเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาใน
เวทีเศรษฐกิจโลก	และกระบวนการในการจัดอันดับขีดความสามารถดังกล่าว	ซึ่งจาก
การเสวนาดังกล่าว	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญ	ดังนี้	
	 ๑)	หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสรา้งภาพลกัษณห์รอืการรบัรูท้ีด่ใีหแ้กผู่บ้รหิาร
ในภาคธุรกิจที่เป็นผู้ตอบแบบสำารวจให้กับ	WEF	 ในช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูลเชิง
สำารวจ	 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม)	 เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
ศึกษาของประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามในเชิงบวก	 และทำาให้ 
ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น	
	 ๒)	ควรมีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้องค์กร
ระหวา่งประเทศเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการจัดอนัดับขดีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของ	WEF	 เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 และเช่ือถือได้	 
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน้ี	 เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาให้แก่ผู้ที่ตอบแบบสำารวจ	ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ	(กพช.)	และคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์	 เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
(IMD	และ	WEF)	 โดยมีการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญ	 เช่น	
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพือ่วางรากฐานการพฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะ
ท่ีจำาเปน็	เชน่	ทกัษะดา้นคดิวเิคราะห	์และทกัษะดา้นภาษาองักฤษ	และขยายฐานการ
ผลิตกำาลังคนด้านอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา	 ตามความต้องการของตลาดงานและเพื่อ
การพฒันาประเทศ	ไดแ้ก	่การจดัทำามาตรฐานการจดัอาชวีศกึษาทวภิาค	ีทำาคูม่อืสทิธิ
ประโยชนท์างภาษใีหแ้กส่ถานประกอบการทีร่ว่มจัดอาชวีศึกษาระบบทวภิาค	ีสง่ผลให้
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กำาลงัคนดา้นอาชวีศึกษาทวภิาคีเพิม่ขึน้	นอกจากน้ัน	คณะอนกุรรมการดา้นการจดัการ
ข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์	 ได้ดำาเนินการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจที่เป็นผู้ตอบแบบสำารวจให้กับ	WEF	เพื่อสร้างภาพลักษณ์
หรือการรับรู้ทีด่ใีหผู้บ้รหิารในภาคเอกชนเพือ่ใหม้ทีศันคตทิีด่ตีอ่การจดัการศกึษาของ
ประเทศ	ซึง่จะสง่ผลต่อการตอบแบบสอบถามในเชงิบวก	และทำาใหค้า่คะแนนขดีความ
สามารถในการแขง่ขันของประเทศเพิม่สงูขึน้	เนือ่งจาก	WEF	ใช้ข้อมลูปฐมภมูท่ีิไดจ้าก
แบบสำารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารในภาคธรุกจิรอ้ยละ	๗๐	และขอ้มลูทตุยิภมูจิาก
องค์กรระหว่างประเทศที่รวบรวมและจัดส่งโดยกระทรวงศึกษาธิการร้อยละ	๓๐	
 ครั้งที่ ๔ เรื่อง “สะเต็มศึกษ�ในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (STEM in Basic 
Education)”	 สะเต็มศึกษา	 (STEM	 Education)	 เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการความรู้ใน	 ๔	 สหวิทยาการ	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรม	 เทคโนโลยี	
และคณิตศาสตร์	โดยเน้นการนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง	รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต	 สำานักงานฯ	 จึงได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 และมีความเชี่ยวชาญด้าน
สะเต็มศึกษาโดยตรง	มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้	ความเข้าใจ	และประสบการณ์
เรื่องสะเต็มศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งจากการเสวนาดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่สำาคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู	 ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้มากขึ้น	 เนื่องจากสะเต็มศึกษา
เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถคิด
วิเคราะห	์มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม	รวมไปถงึการผลติงานวจิยั
เพื่อนำาไปสู่การทำาให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	
	 ๒)	 สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม/สนับสนุน	 และกระตุ้นให้ผู้ เรียน 
มีความสนใจสะเต็มศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาเข้าไปเป็น 
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทุกรายวิชา	
	 ๓)	 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษาโดย
เฉพาะ	เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศไทยมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
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	 จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว	 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
การดำาเนนิงานการจดัการเรยีนการสอนสะเตม็ศกึษา	(STEM	Education)	ของกระทรวง
ศึกษาธิการ	ซึ่งได้กำาหนดให้เป็นโครงการสำาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตามจุดเน้น	๖	ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่	 และรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม	ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
(พลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ)	 ได้ลงนามคำาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	จำานวน	๓	คณะ	 
เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๕๙	ประกอบด้วย	๑)	คณะกรรมการอำานวยการการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา	 ๒)	 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการ
จดัการเรยีนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา	และ	๓)	คณะกรรมการขบัเคลือ่นการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา	 โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา	 ได้ออกแบบคู่มือกิจกรรม 
สะเต็มศกึษา	ประกอบดว้ย	“คูม่อืกจิกรรมสำาหรบัคร”ู	และ	“คูม่อืกิจกรรมสำาหรับนกัเรียน”	 
เพื่อเผยแพร่ให้แก่ครูที่จะทำาการสอนสะเต็มศึกษา	 และคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
จดัการเรียนการสอนสะเตม็ในสถานศกึษา	ไดจ้ดัทำาโครงการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรู ้
สะเต็มศึกษา	 โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ได้คัดเลือก 
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี	๒๕๕๙	จำานวน	๒,๔๙๕	แห่ง	
 ครั้งที่ ๕ เรื่อง “เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย”	การเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 
เป็นประเด็นคำาถามที่สังคมให้ความสนใจ	 และรัฐบาลในฐานะผู้มีอำานาจตัดสินใจ	 
มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะทำาใหบ้ทบญัญัติในรา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	บังเกดิผล 
อย่างเป็นรูปธรรม	 รัฐจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำาหรับ
การจดัการศกึษาตามรฐัธรรมนญู	และใครจะเปน็ผูร้บัภาระภาษทีีเ่พิม่ขึน้	การบญัญตัใิน
การศกึษาภาคบงัคบัเปน็การศึกษาใหเ้ปลา่โดยไมเ่กบ็ค่าใชจ่้าย	จะสรา้งความเสมอภาค 
เปน็ธรรมใหกั้บพลเมืองของประเทศจรงิหรอืไม	่หรอืจะกลายเปน็การสรา้งความเหลือ่มลำา้ 
ในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	 และนำามาซึ่งความเหลื่อมลำ้าในการ 
กระจายรายได้	 ความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหรือไม่	 หรือเป็นการสร้างการบิดเบือน	 (Distortion)	
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และการผกูขาดในตลาดการศึกษา	(Monopoly/Oligopoly)	ซ่ึงจากการเสวนาดงักลา่ว	 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 รัฐควรจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 เนื่องจาก
ปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนามนุษย์	 และเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อส่ง
ผลต่อการศึกษาในระดับต่อไป	
 ๒)	รัฐควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบริจาคเงิน 
เพื่อการศึกษา	เช่น	เก็บภาษีจากเงินได้สุทธิร้อยละ	๑	เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการ
จัดการศึกษา	
	 ๓)	รัฐควรให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความต้องการจำาเป็นของรายการ
อุดหนุนฟรี	 ๕	 รายการ	 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะเครื่องแบบนักเรียน	 หนังสือเรียน	
เนือ่งจากผู้เรยีนมคีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั	โดยอาจพจิารณาจดัเปน็รายกรณ/ีกลุม่	
และเกลี่ยรายการค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม	
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	 ที่มีข้อเสนอ 
วา่รัฐควรจดัการศกึษาโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ่้ายต้ังแต่ระดับปฐมวยั	เนือ่งจากปฐมวยัเป็นวยั
ทีม่คีวามสำาคญัตอ่การพฒันามนษุย์	และเปน็การสรา้งพืน้ฐานเพือ่สง่ผลตอ่การศกึษา
ในระดับต่อไป	ทั้งนี้	รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับนโยบายการเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่ายในการเรียนขั้นพื้นฐาน	๑๕	ปี	มาโดยตลอด	ซึ่งสามารถลดความเหลื่อมลำ้า	สร้าง
โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม	 แก้ปัญหาความยากจน	 ตลอดจน 
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	
โดยกำาหนดใหเ้ปน็หนา้ทีข่องรฐัและมาตรการตามกฎหมาย	เพือ่เปน็หลกัประกนัความ
ยัง่ยนืมัน่คง	และเพือ่ใหส้ามารถจดังบประมาณสนบัสนนุไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	รฐับาลโดย
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๔๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับ
ชัว่คราว)	พุทธศกัราช	๒๕๕๗	หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตโิดยความเหน็ชอบ
ของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต	ิจงึมคีำาสัง่เมือ่วนัที	่๑๕	มถินุายน	๒๕๕๙	กำาหนดให	้ 
“คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษา”	หมายความถงึ	งบประมาณทีร่ฐัจดัสรรใหแ้กห่รอืผา่น
ทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 
๑๕	ปี	 และ	 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๑๕	ปี”	 หมายความถึง	 การศึกษาตั้งแต่ระดับ
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ก่อนประถมศึกษา	(อนุบาล)	ระดับประถมศึกษา	จนถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖	หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.	๓)	หรือเทียบเท่า	และให้หมายความรวมถึงการศึกษา
พิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย	
 ครัง้ที ่๖ เรือ่ง “เดก็ไทยเก่งอังกฤษได ้: ไม่ใช่เรือ่งย�ก”	กระทรวงศกึษาธกิาร
ให้ความสำาคัญและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ให้กับครูและนักเรียนมาโดยตลอด	และกำาหนดให้การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา
องักฤษเปน็หน่ึงในนโยบายเรง่ด่วนทีจ่ะต้องดำาเนนิการใหเ้กดิผลสำาเรจ็โดยเรว็	อยา่งไร
กต็าม	ปจัจบุนัพบวา่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านภาษาองักฤษของประเทศไทย
อยู่ในระดับตำ่าและไม่สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้	 และเป็น
ปัญหาที่สืบเน่ืองมายาวนาน	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 จึงได้จัดให้มีการ
เสวนา	เร่ือง	“เดก็ไทยเกง่องักฤษได้	:	ไมใ่ชเ่รือ่งยาก”	เพือ่นำาเสนอแนวคดิและรปูแบบ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี	 (Best	
Practice)	 จนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ประสบผลสำาเร็จได้
ทั้งด้านทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	 และจากการเสวนา 
ดังกล่าว	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญหลายประการ	ดังนี้	
	 ๑)	มอบสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 นำารูปแบบ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	(ถึง
สขุประชาสรรค)์	ไปขยายผลในโรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีนทัว่ไปเพือ่ใหก้ารจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมในระดับต่อไป
	 ๒)	ส่งเสริมให้มีการดำาเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบประจำาจังหวัด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จ 
ท้ังทางด้านทักษะการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนเพื่อสรุปเป็นรูปแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	และนำาไปสู่
การขยายผลไปยังสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันและสถานศึกษาในจังหวัดอื่นจนเกดิ
แนวปฏิบัติที่ดีทั่วประเทศ	
	 ๓)	สนบัสนนุสง่เสริมใหส้ถานศึกษานำาสือ่การเรียนรูอ้อนไลนท่ี์สามารถสบืคน้
ได้จากทางอินทอร์เน็ต	เช่น	English	24,	CAT	English,	Speak	up	เป็นต้น	มาปรับ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ	 
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	 ๔)	พัฒนาทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลักหรือภาษาแม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	เนื่องจากภาษาเป็นตัวจัดโครงสร้างทางสมอง	หากพัฒนา
ภาษาหลักให้อยู่ในระดับที่ดีจะนำาไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาอื่นๆ	 ที่ดีต่อไป 
 ๕)	สร้างความตระหนักให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเห็นความสำาคัญ 
ของภาษาอังกฤษ	 เพื่อนำาไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
ประสบผลสำาเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ผลจากการเสวนาดังกล่าว	 มีการนำา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการเสวนาไปสู่การปฏิบัติและเห็นผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน	 โดยมีหน่วยงานในระดับปฏิบัติหลายแห่ง	 ได้แก่	 สำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์	
เขต	 ๑	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	๑๐	 ได้นำาคณะไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของที่โรงเรียน 
วัดเสาธงเก่า	 (ถึงสุขประชาสรรค์)	 และได้นำารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนดังกล่าวไปเป็นแนวปฏิบัติและขยายผลไปสู่สถาน
ศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัด
ให้สูงขึ้น	 นอกจากน้ัน	 มีสื่อโทรทัศน์หลายรายการได้ไปถ่ายทำารายการท่ีแสดงถึง 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 เพื่อเป็น 
ต้นแบบในการพฒันาทกัษะดา้นการสือ่สารภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้งและสามารถปฏบิตัิ
ไดใ้หส้งัคมและสาธารณชนไดร้บัรู	้เชน่	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ถา่ยทำารายการส่องกลอ้งมองการศกึษา	ตอน	ทางสายเออซี	ีและสือ่การศกึษาอาเซยีน
สำาหรับคนพิการ	เป็นต้น	
 ครั้งที่ ๗ เรื่อง “ระบบก�รคัดเลือกเข้�สถ�บันอุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�
คณุภ�พก�รศกึษ�ไทย”	ปจัจบุนัประเทศไทยมรีะบบการคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่
ในสถาบนัอดุมศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลาย	ทัง้ระบบรบักลาง	(Central	Admission)	
ระบบรบัตรง	(Direct	Admission)	ซึง่แบง่ออกเปน็	รบัตรงทัว่ประเทศ	รบัตรงในพืน้ที	่
รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบัน/ภาคี/เครือข่าย	และระบบโควตา	ได้แก่	โควตาผู้มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษ	 โควตาภาค/เขตพื้นที่/โรงเรียน	 โควตาโครงการความร่วมมือ/ 
ผลติบคุลากรดา้นตา่งๆ	และโครงการทนุต่างๆ	เปน็ต้น	ซึง่นบัเป็นภาระและสรา้งความ
สับสนต่อผู้เรียนและผู้ปกครองมาโดยตลอด	 โดยปัญหาท่ีสำาคัญในปัจจุบันของการ 
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คัดเลือกเขา้สถาบนัอดุมศกึษา	คอื	การทีค่ณะและสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ	เปดิรบัตรง 
จนทำาให้ผู้เรียนมีปัญหาในการวิ่งรอกสอบ	 ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องแบกรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายสูง	 รวมทั้งยังทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าศึกษาต่อระหว่าง
คนจนและคนรวย	 รวมทั้งการคัดเลือกของคณะและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 ยังใช้
การสอบด้วยข้อสอบที่หลากหลาย	 ทำาให้เด็กต้องไปเรียนกวดวิชาและไม่สนใจเรียน 
ในชัน้เรียน	หรอืเรยีนเพือ่สอบแขง่ขนัเพยีงอยา่งเดยีว	ไมไ่ดเ้รยีนเพือ่การเรยีนรูห้รอืเรยีน
เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้	ผู้เรียนไม่ได้มีพัฒนาการตามวัย	 
เด็กสนใจแต่เกรดเฉล่ีย	 ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือกิจกรรมเพื่อทักษะในการดำารงชีวิต	ไม่สนใจกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	เป็นต้น	 
จนสง่ผลกระทบทำาใหก้ารปฏริปูการศกึษาไมป่ระสบความสำาเรจ็	รวมทัง้สง่ผลกระทบ 
ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศโดยรวม	ซ่ึงจากการเสวนา	พบขอ้เสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่สำาคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ลดหรือยกเลิกระบบรับตรง	 เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน	
และลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 รวมทั้งลดปัญหาเด็กหนีห้องเรียนเมื่อ
สอบติดแล้ว	 ควรจัดให้มีการสอบตรงเฉพาะ	 เช่น	 การรับตรงของสถาบันอุดมศึกษา 
ในภูมิภาค	หรือการรับตรงของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในบางคณะ	เป็นต้น
	 ๒)	 ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้	 “ข้อสอบกลาง”	 คือ	 GAT/PAT	 
๙	วิชาสามัญ	O-NET	และ	GPAX	เพื่อ	Admission	กลาง	(ห้ามจัดสอบวิชาการเอง)	
	 ๓)	 ควรกำาหนดเปิดปิดภาคเรียนในระดับอุดมศึกษาตามเดิมท่ีสอดรับ 
กับเปิดปิดภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย	 ไม่เปิดปิด 
ภาคเรียนตามอาเซียน	 เพราะการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนทำาให้เกิดปัญหาและ 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการเสวนา	 มีการนำาไปสู่การปฏิบัติและ
เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการ 
มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จัดประชุมร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย	 (ทปอ.)	 และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (สทศ.)	 (องค์การ
มหาชน)	 และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือและนำาผลไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว	 
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ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวเป็นผลทำาให้เกิดการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสถาบัน
อุดมศึกษา	 โดยให้มีการยกเลิกระบบสอบตรง	 และใช้ระบบ	 admission	 หรือ
ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่	 ซ่ึงจะใช้ในปี 
พ.ศ	๒๕๖๑	โดยไมใ่หม้กีารจัดสอบกอ่นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	จบภาคการศกึษา 
ที่	๒	สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องใช้ข้อสอบร่วมกัน	มี	GAT/PAT	และ	๙	วิชาสามัญ	 
ให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีระบบโควตาได้	 แต่ต้องสอบหลังเดือนมีนาคม	 
ต้องให้นักเรียนรู้คะแนนก่อนยื่นสมัคร	 สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ์กำาหนดเกณฑ์ต่างๆ	 
ในการคัดเลอืก	ยกเลกิการสอบตรง	และสามารถรบัเดก็พเิศษตรงโดยไมส่อบได	้อนัจะเปน็ 
การแก้ปัญหาใน	๓	ส่วน	คือ	๑)	การงดการสอบตรงทำาให้ลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ	
๒)	 ให้การสอบทุกชนิด	 เกิดขึ้นหลังจบมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 แล้วเท่านั้น	 ห้ามสอบ
ก่อนเพื่อลดการเรียนพิเศษของนักเรียนลง	 ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลากวดวิชามาก	 
และ	 ๓)	 ให้ผู้เรียนทราบคะแนนก่อนแล้วจึงยื่นสมัครในคณะท่ีเป็นความต้องการ	 
ซึ่งจะทำาให้สามารถเลือกคณะตามคะแนนที่ได้	
 ครั้งที่ ๘ เรื่อง “ระบบก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับประเทศไทย” 
ปจัจบุนัประเทศไทยมกีารดำาเนนิการเรือ่งระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษา	๒	รปูแบบ	
ได้แก่	 ๑)	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๓๘	โดยมีหลักการพื้นฐาน	คือ	เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน	
นักศึกษา	 ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยสำาหรับศึกษาต่อ	 ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	(สายสามญัและสายอาชวีศึกษา)	จนถงึระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ	รวมท้ัง
การศกึษานอกระบบต่อเน่ืองจากระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ตามหลกัสตูร	และประเภท
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	โดยนักเรียน/นักศึกษาจะต้องชำาระคืนพร้อมดอกเบี้ย
อัตราตำ่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว	 โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้	 ๒	ปี	 กองทุน	กยศ.	มุ่งให้
โอกาสแกผู่เ้รยีนยากจนทีค่รอบครวัมรีายได้ไมเ่กนิ	๑๕๐,๐๐๐	บาทตอ่ป	ี(ปรบัเพิม่เปน็	 
๒๐๐,๐๐๐	บาทต่อปี)	โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้	๒	ปี	กำาหนดชำาระคืนภายใน	๑๕	ปี	 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 ๑	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งวัตถุประสงค์ด้านสังคม	 และ	 
๒)	กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๔๘	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่
นิสิตหรือนักศึกษา	 เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	 โดยผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องชำาระคืนแก่กองทุน
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เมือ่สำาเร็จการศกึษา	หรือเลกิศกึษา	และมรีายได้ถงึเกณฑต์ามทีค่ณะกรรมการกองทนุ
เพื่อการศึกษากำาหนด	กองทุน	กรอ.	เริ่มดำาเนินงานในปี	๒๕๔๙	โดยนำาแนวคิดของ
ประเทศออสเตรเลียทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานระบบเงนิกูเ้พือ่การศกึษา
ที่การชำาระหนี้คืนขึ้นอยู่กับรายได้ในอนาคต	 (Income	 Contingent	 Loan	 :	 ICL)	 
มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย	โดยมอีตัราการชำาระคนืในอตัรา
ทีก่า้วหน้าตามความสามารถในการหารายได้ของผูกู้	้หากผูกู้ไ้มม่งีานทำา	เป็นผูว้า่งงาน	
ไมม่รีายได	้หรอืมรีายตำา่กว่าเกณฑท์ีต้่องชำาระหน้ี	กย็งัไมต้่องชำาระหนี	้ซ่ึงจากการเสวนา	 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้	
	 ๑)	เพื่อให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 สามารถดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในระยะยาว	 และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำากับการผลิตและพัฒนากำาลัง
คนที่สนองตอบความต้องการตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	 จำาเป็นต้องปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน	กยศ.	โดย
	 	 ๑.๑	ยกเลิกระบบกองทนุ	กยศ.	และเปลีย่นมาใชร้ะบบกองทนุ	กรอ.	ทีใ่ห้
ผูกู้ย้มืเงนิชำาระคนืเงินกู้เมือ่มรีายได้ถงึเกณฑข์ัน้ตำา่ทีก่ำาหนด	โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งกำาหนด
ระยะเวลาปลอดหน้ี	 และให้ผู้กู้ชำาระคืนเงินกู้ผ่านระบบการเสียภาษีเงินได้ของกรม
สรรพากร	ซึง่เปน็หนว่ยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	และเกดิการประหยดัเนือ่งจากขนาดและ
ขอบเขต	(economy	of	scale	and	scope)	และใหม้กีารปรบัมลูหนีข้องผูกู้ต้ามดชันี
เงนิเฟอ้เพือ่รกัษามลูคา่ของเงนิกองทนุใหเ้ปน็ปจัจบุนั	หรอืปรบัตามอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาดเงนิ	(รัฐอาจกำาหนดอตัราดอกเบีย้ทีต่ำา่กวา่อตัราตลาดไดเ้พือ่มใิหผู้กู้ร้บัภาระหนี้
มากเกินไป)	โดยปรับมูลหนี้เงินกู้ตั้งแต่ปีแรกที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้
	 	 ๑.๒	 หากนำาระบบกองทุน	 กรอ.	 มาใช้	 จำาเป็นต้องทำาแผนข้ันตอนการ
เปลี่ยนผ่านระบบกองทุน	 กยศ.ไปสู่ระบบกองทุน	 กรอ.	 โดยยกเลิกการให้เงินกู้ยืม
ระบบ	กยศ.	และให้กู้ยืมระบบ	กรอ.	สำาหรับผู้กู้รายใหม่	ส่วนผู้กู้รายเก่าให้กู้ยืมแบบ
ระบบ	กยศ.	ต่อไปจนกว่าจะครบกำาหนดระยะเวลาการเรียนในแต่ละหลักสูตร	ทั้งนี้	
ให้โอนหนี้ของผู้กู้รายเก่ามาเป็นหนี้ของกองทุน	กรอ.	โดยใช้มาตรา	๔๔
  ๑.๓	ให้กรมสรรพากรเตรียมระบบข้อมูลและสารสนเทศ	ที่เชื่อมโยงและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้กู้	ผู้ที่ต้องชำาระหนี้	ระหว่าง	กรมสรรพากร	กองทุน	กยศ.	และ
ธนาคารกรุงไทย	 เพื่อใช้ในการติดตามหนี้เงินกู้ของผู้กู้ได้	 เมื่อระบบมีความสมบูรณ์
และพร้อมดำาเนินการ
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	 	 ๑.๔	 ยกเลิกการให้เงินกู้ยืมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญ
และสายอาชีพ)	 เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าที่รัฐพึงให้กับประชาชน	จึงไม่มี
ความจำาเปน็ทีต่อ้งใหป้ระชาชนเปน็หน้ีเงินกูใ้นการเรยีนระดบันี	้และเปลีย่นมาเปน็การ
ให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า	โดยให้ภาคเอกชน	สถานประกอบการ	สถาบัน/องค์กร
ต่าง	ๆ	ในสังคม	เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส/ยากจน	ให้
สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผ่านมาตรการลดหย่อน/ยกเว้นภาษี	
	 	 ๑.๕	กำาหนดกรอบความต้องการกำาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพฒันาประเทศ	จำาแนกตามคณะ/สาขาวชิา	เพือ่ใช้เป็นเกณฑใ์นการ
กำาหนดวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมในแต่ละคณะ/
สาขาวชิาทีต่รงกบัความตอ้งการของประเทศ	(สาขาทีไ่มเ่ปน็ทีต่อ้งการของตลาดหรอื
การพัฒนาประเทศ	หรอืรฐัไมส่นบัสนนุ	รฐัสามารถไมใ่หเ้งนิกูย้มืในสาขาเหลา่นัน้	หรอื
ให้กู้เพียงบางส่วนได้)
	 ๒)	 ปรับปรุงแก้ไข	 พ.ร.บ.	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	
ให้สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิดของระบบกองทุน	 กรอ.	 รวมท้ังเพิ่มบทบาทของ 
กองทนุในการสนบัสนุนเงินทนุใหเ้ปลา่สำาหรับผูเ้รียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการเสวนา	 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่มีการนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพือ่การศกึษา	พ.ศ.	....	ซึง่ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๑	มนีาคม	๒๕๕๙	เหน็ชอบ
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ	 ดังกล่าว	 โดยให้กองทุนเพื่อการศึกษา	 มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล	 อยู่ในกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์	 หรือนักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลัก	 
โดยมีการกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงิน	 หรือ
นิติบุคคลให้ทำาหน้าที่บริหารจัดการ	มีความชัดเจน	รัดกุม	โดยคำานึงถึงความสามารถ
ในการชำาระคืนของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเป็นสำาคัญไปประกอบการพิจารณา	
เพื่อให้การติดตามทุนการศึกษาคืนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กองทุนเป็นภาระ
แก่งบประมาณแผ่นดิน	 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ี
ต้องการลดความเหลื่อมลำ้าทางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน	
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และเป็นกลไกในการผลิตและพัฒนากำาลังคนตามความต้องการของประเทศ	
 ครั้งที่ ๙ เรื่อง “แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ : ถอดบทเรียนจ�กน�น�ช�ติสู่
คว�มสำ�เรจ็” สำานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษากำาลงัดำาเนนิการจดัทำาแผนการศกึษา
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๔	โดยในกระบวนการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	เพื่อ
นำาสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นของ
สังคม	 ตั้งแต่องค์กรภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทัว่ไป	และเพ่ือใหแ้ผนการศกึษาแหง่ชาติดังกลา่วมคีวามทนัสมยั	สอดคลอ้ง
กับสภาวการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่าง
รวดเร็ว	สำานักงานฯ	จึงจัดให้มีเวทีเพื่อนำาเสนอความคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ	และนำาเสนอประสบการณ์หรือการถอดบทเรียน
การจดัทำาแผนการศกึษาแหง่ชาตจิากนานาชาตสิูค่วามสำาเรจ็ของประเทศไทย	โดยได้
เชญิผูแ้ทนจากองคก์รระหวา่งประเทศ	ประกอบด้วย	องคก์ารยนูเิซฟแหง่ประเทศไทย	
องค์การยูเนสโก	 และธนาคารโลก	 มานำาเสนอบทเรียนการจัดทำาแผนการศึกษา 
แห่งชาติ	ซึ่งจากการเสวนา	พบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้	
	 ๑)	กระทรวงศึกษาธิการควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางการศกึษาทีเ่ปน็ระบบ	เพือ่สามารถนำาขอ้มลูต่างๆ	มาประกอบการตดัสนิใจ	 
วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้	
	 ๒)	แผนการศึกษาแห่งชาติควรมีการกำาหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา 
เร่งด่วนสำาคัญใน	๕	ปีแรก	เช่น	การฝึกอบรมและพัฒนาครู	การพัฒนาทักษะของเด็ก	
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 และการฝึกทักษะที่สำาคัญสำาหรับ
เด็กในศตวรรษที่	๒๑	เป็นต้น	
	 ๓)	แผนการศกึษาแหง่ชาติ	ควรมุง่เนน้และใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งการพฒันา
เด็กปฐมวัย	 เพราะการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
มากทีส่ดุในภาคสงัคมและเศรษฐกจิและเปน็การลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา	โดย
ควรให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์	 เด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว	
และเด็กชนกลุ่มน้อยอื่นๆ	อย่างทั่วถึงด้วย	
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	 ๔)	การกำาหนดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 ควรคำานึงถึง 
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 (Sustainable	 
Development	Goals	:	SDGs)	เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติตอบสนองการพัฒนา
ของประเทศและสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม	
	 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีไ่ด้จากการเสวนาขอ้ที	่๑	สนบัสนนุการดำาเนนิงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งกำาลังดำาเนินการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกลางที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและพัฒนา 
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ	 ส่วนข้อเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ	 สำานักงานฯ	 ได้นำาไปใช้ประกอบการกำาหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดเพื่อดำาเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย	 โดยมีการแบ่งเป็นระยะ	๕	ปี	๑๐	ปี	 
และ	 ๑๕	 ปี	 และคำานึงถึงความสำาคัญของการพัฒนามนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย 
ตัง้แตป่ฐมวัย	ทีมุ่ง่เนน้ใหเ้ด็กแรกเกดิ	-	๕	ป	ีมพีฒันาการตามวยั	รวมท้ังไดน้ำาเป้าหมาย 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 (SDGs)	 มารวมไว้เป็นเป้าหมาย 
ของแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยแล้ว
 ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “ก�รศึกษ�เพื่อสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่สำ�หรับธุรกิจ 
สต�รท์อพั (Startup)”	โดยทีว่สิาหกจิเริม่ตน้	(Startup)	เปน็ธรุกจิเกดิใหมท่ีม่กีารพฒันา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการดำาเนินธุรกิจ	 
ดงัน้ัน	การสง่เสริมวสิาหกจิประเภทดังกลา่วจึงมคีวามสำาคญัและจำาเปน็ตอ่การพฒันา
ระบบเศรษฐกิจของไทย	 เพ่ือให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 (Middle 
Income	 Trap)	 ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 โดยที่ต้องมีการวางมาตรการเพื่อสร้าง 
ระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น	 การที่ประเทศไทย 
จะมีกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 ที่ประสบความสำาเร็จและ
เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศเพ่ือก้าวสู่ยุคของเศรษฐกิจใหม่ได้	 
การศึกษาจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการค้นหาธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพ	 (Startup)	 
เพือ่พฒันาธรุกจิเกดิใหมใ่หเ้ตบิโต	และเพือ่แสดงจดุยนืและความมุง่มัน่ของประเทศไทย 
ใหก้า้วสูก่ารเปน็ประเทศเศรษฐกจิฐานนวตักรรม	พรอ้มสรา้งโอกาสทางการคา้ใหก้บั 
ผูป้ระกอบธรุกจิเทคโนโลยรีายใหมใ่นประเทศ	ตลอดจนสนบัสนนุผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่
ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ	 สร้างตลาดใหม่ที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด	
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นอกจากนี	้การศกึษายงัเปน็กลไกสำาคัญในการขบัเคลือ่นการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่
ใหม้ศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้	ซึง่จะเป็นการช่วยสรา้งโอกาส
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายตัวเพื่อสร้างฐานรายได้ให้สูงข้ึนอย่างมั่นคง	 
และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงจากการเสวนา	 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้	
	 ๑)	กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรื่องความเป็น 
ผูป้ระกอบการไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนทกุระดับการศกึษา	เพือ่เตรยีมคนรุน่ใหม ่
ใหม้ศีกัยภาพและความพรอ้มในการเขา้สูธ่รุกจิสตารท์อพั	อนัจะเป็นการสรา้งฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนในอนาคต	
	 ๒)	สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม 
เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีจำานวนมากขึ้น	 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของ
สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสรมิใหน้กัศกึษามวีสิยัทศันแ์ละความพรอ้มในการประกอบ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ	
	 ๓)	รัฐควรจัดตั้งกองทุนรองรับระบบธุรกิจสตาร์ทอัพ	 และจัดทำากฎหมาย
รองรับเพื่อสร้างและส่งเสริมการทำาธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง	
	 ข้อเสนอจากการเสวนาดังกล่าว	 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ	 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
เสริมวิสาหกิจเริ่มตันแห่งชาติ	และมีการจัดทำา	“แผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของ
ประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๕)”	โดยมพัีนธกจิทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเป็นหนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก	 ประกอบด้วย	 พันธกิจที่	 ๑)	 การสร้างความตระหนักและการรับรู้	 
พันธกิจที่	๒)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ	Startup	และพันธกิจที่	๓)	การส่ง
เสรมิการบม่เพาะธรุกจิ	โดยต้องมกีารปฏริปูการศึกษาเพือ่สนบัสนนุการถ่ายทอดความ
รู้และปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ในการสร้างธุรกิจ	Startup	การศึกษาแนวทางการสนับสนุน
ให้มีการใช้พื้นที่ทำางานร่วมกัน	 (Co-working	 Space)	 และพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน	
(Master	Space)	เป็นต้น
	 นอกจากนั้น	(ร่าง)	แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๔	ได้กำาหนด
ให้ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรูปแบบธุรกิจใหม่	
(Startup)	 ภายใน	 ๒	 ปี	 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเป้าหมายคุณภาพในยุทธศาสตร์ผลิต
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และพัฒนากำาลังคน	 รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ	 การกำาหนดเป็นเป้าหมายของแผนจะทำาให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งดำาเนนิการสง่เสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
ในธุรกจิสตาร์ทอพั	ซึง่เปน็กลไกสำาคญัในการนำาพาประเทศไทยทีก่ำาลงัตดิอยูใ่นกบัดกั 
ประเทศรายได้ปานกลาง	 (Middle	 Income	Trap)	 ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มี 
รายได้สูงและพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย	๔.๐	ที่มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป
 ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้�วไกลสู่ม�ตรฐ�นอ�เซียน” 
การพฒันาเดก็ปฐมวยัเปน็หวัใจสำาคัญของการพฒันาคณุภาพมนษุย	์เนือ่งจากเปน็ชว่ง
วัยแรกของการวางรากฐานสำาคัญของการพัฒนา	 จึงต้องมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
เตม็ศกัยภาพ	มสีมรรถนะ	และมพีฒันาการทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตามวยั	ทัง้ดา้นรา่งกาย	
อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (ยูนิเซฟ)	 ประเทศไทย	
ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๐-๓	 ปี	
และสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	๓-๕	ปี	และสำานักงานฯ	ได้นำาผล
การศึกษาวิจัยดังกล่าวเฉพาะสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	 ๓-๕	 ปี	 
ไปสู่การปฏิบัติโดยทดลองนำาร่องในสถานศึกษา	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจเรื่อง
สมรรถนะเดก็ปฐมวัยในการพัฒนาตามวยัใหก้บัครูและผูด้แูลเดก็	และนำาความรูท่ี้ไดร้บั 
ไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุ	๓-๕	ปี	ให้มีความสามารถตามวัย	
รวมทั้งได้มีการนำาผลการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวยั	โดยได้นำาสมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั	 
๐-๓	ปี	และ	๓-๕	ปี	ของประเทศไทย	 ไปใช้ประกอบการพิจารณายกร่างมาตรฐาน
คุณภาพขั้นตำ่าของอาเซียนในด้านการให้บริการและกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย	
ในที่ประชุมปฐมวัยของอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซยี	โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนและหลกัสตูร	ตวัชีว้ดั 
ทีก่ำาหนดในมาตรฐานขัน้ตำา่ของอาเซยีนฯ	เปน็ตัวเดียวกนักบัพฤตกิรรมบง่ชีใ้นเอกสาร
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	๐-๓	ปี	และ	๓-๕	ปี	ซึ่งเป็นการวิจัย
ของประเทศไทยเกือบร้อยละ	 ๑๐๐	 ซึ่งจากการเสวนาดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย	ดังนี้
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	 ๑)	กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย	 ควรส่งเสริมให้มีการนำาคู่มือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	
๐-๓	ปี	และ	๓-๕	ปี	ไปใช้ในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะและพัฒนาการตามวัยทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	
จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 เนื่องจากเป็นแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 
ที่มีสาระโดยละเอียดครบถ้วน	ถูกต้องตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
	 ๒)	สถานศึกษาระดับปฐมวัยควรนำาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยของ
เด็กปฐมวัยในคู่มือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย	๐-๓	ปี	และ	๓-๕	
ปี	 ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
สมรรถนะต่างๆ	ที่กำาหนดไว้	
	 ๓)	สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย	 โดยการสร้างความรู้	 ความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความ
สำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะต่างๆ	 เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่ต่อเนื่อง	ยั่งยืน	และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	
	 ข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าว	 เป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เด็กปฐมวัย	 ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องมีการดำาเนินงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาเดก็ปฐมวยัไปบา้งแลว้	เชน่	กระทรวงสาธารณสขุไดน้ำาพฤตกิรรมบง่ชีท้ีก่ำาหนด
ในสมรรถนะเด็กปฐมวัย	๐-๓	ปี	ไปใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๙	เพือ่ดำาเนนิการคัดกรองและช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยั	และ
ได้มีการนำาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย	๓-๕	ปี	ไปขับเคลื่อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 นอกจากนี้ 
ในการจัดทำา	 (ร่าง)	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๔	 ได้กำาหนดให้ 
รอ้ยละของเด็กแรกเกิด	–	๕	ปี	มีพฒันาการตามวัย	เปน็ตวัชีว้ัดของเปา้หมายคุณภาพ
การศึกษาในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของประชากรนอกระบบโรงเรียนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	
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จากข้อเสนอสู่นโยบาย
	 จากสภาการศึกษาเสวนาทั้ง	 ๑๑	 ครั้ง	 ตามประเด็นหัวข้อต่างๆ	 ดังกล่าว
ข้างต้น	 สามารถสรุปได้ว่าเป็นประเด็นหัวข้อที่ล้วนเป็นที่สนใจของสังคมและมีผล 
กระทบกับวงการศึกษาเป็นอย่างมาก	 โดยมีขัอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเสวนา
ที่นำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	กล่าวคือ	 จากการเสวนา
คร้ังที่	 ๗	 เร่ือง	 “ระบบก�รคัดเลือกเข้�สถ�บันอุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รศึกษ�ไทย” ซึ่งสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำาสรุปผลการเสวนา
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	และ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิารสัง่การใหส้ำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 และสถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแหง่ชาต	ิ(องคก์ารมหาชน)	รวมทัง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่นำาผลไปสู่ 
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 เป็นผลทำาให้เกิดนโยบายการศึกษาเรื่องระบบการ
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา	 โดยให้มีการยกเลิกระบบสอบตรง	 และใช้ระบบ	 ad-
mission	 หรือระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่	
ซึ่งจะเริ่มใช้ใน	ปี	พ.ศ	๒๕๖๑	นี้	
	 นอกจากนี้	 จากการเสวนาครั้งที่	 ๖	 เรื่อง	“เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่
เรื่องย�ก”	 ซึ่งมีการนำาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของครูโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 (ถึงสุขประชาสรรค์)	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต	๑	 ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนจนประสบความสำาเร็จทัง้ด้านทกัษะการสือ่สารและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 โดยสามารถยืนยันได้จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน	
(O-NET)	 วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ที่มีผลคะแนนสูงขึ้น
แบบก้าวกระโดดจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ที่ได้คะแนนร้อยละ	๓๑.๒๕	เป็นร้อยละ	๗๓.๓๓	
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งนับเป็นระดับคะแนนที่สูงกว่าผลการสอบระดับประเทศของ
โรงเรยีนในสงักดัสพฐ.	ทีไ่ด้คะแนนการสอบวชิาภาษาองักฤษเพยีงรอ้ยละ	๓๙.๘๓	ในปี	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งจากการเสวนาดังกล่าว	 ทำาให้สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาหลายจังหวัด	 เช่น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี	
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สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์	 เขต	 ๑	 เป็นต้น	 ได้นำา 
คณะครูและนักวิชาการศึกษาไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	เพื่อนำามาปรับใช้และพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัดให้เกิดประสิทธิผลเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดเสาธงเก่า	 จึงนับเป็นการขยายผล
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practice)	
ไปสู่โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ	 ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศไทยให้
มีมาตรฐานเทียบเคียงกับประเทศอื่นทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกได้ต่อไป		
	 สว่นประเดน็การเสวนาในครัง้อืน่ๆ	พบวา่	ความเหน็ของวทิยากรผูอ้ภปิรายนำา	 
และผู้เข้าร่วมประชุม	รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการเสวนาสามารถนำา
ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำา	 (ร่าง)	 แผนการศึกษา 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๔	 เพื่อพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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